
ตูหยอด‘คิดถึงจังฮู’
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หวงคลัสเตอรปใหมหมูกระทะ

ยะลา/ปตตานี • “บิ๊กตู” ลงใตปากหวาน                                                            

คิดถึงจังฮู ยันเขาใจกันแลวกับชาวจะนะ                                                          

โปรยยาหอมสรางถนนเสนใหม ทุกโครงการ

ทําไดหรือไมไดขึ้นอยูกับประชาชน ขอสันติ 

สุขเกิดกับภาคใต เผยในหลวงมีรับส่ังวารัฐ 

บาลมีหนาที่ทําใหประชาชนมีความสุข มี

ความพึงพอใจ ตนเองรับพระบรมราโชบาย

ของพระองคทานมาโดยตลอด สถาบันพระ

มหากษัตริยคือ  Soft Power ของเรา

เม� อเวลา 07.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 

ท่ีทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6)                   

ดอนเมือง กทม. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทาง                                                         

ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จ.ยะลา และ จ.ปตตานี 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐ                                                            

กิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยมี พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว. มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น  

รมว.แรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.

กลาโหม นายนิพนธ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ จุล

เจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุพจน  

มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแหง

ชาติ (สมช.) รวมคณะ

สําหรับการรักษาความปลอดภัยใน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ฝายความมั่นคงและฝาย

ปกครองไดจัดเตรียมความพรอม ทั้งดาน

สถานที่และการใชมาตรการ

ไทยโพสต • โควิดรายใหม 3,370 ราย เสีย

ชีวิต 29 ราย ศบค.หวงคลัสเตอร “ตลาด-

รานหมูกระทะ” เพิ่มขึ้น เตือน ปชช.หยุด

ยาวปใหมตองเขมงวด “สธ.” เผยไทยติด

เชื้อโอมิครอนแลว 14 ราย ย้ําฉีดวัคซีน

ปองกันได “บิ๊กปอม” ขอบคุณฝรั่งเศสบริ 

จาควัคซีน 4 แสนโดส สงถึงไทย ม.ค.65

เม� อวันท่ี 15 ธ.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ  ผู

ชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร                                                          

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(ศบค.) แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,370 

ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 3,239 ราย                 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,161 

ราย คนหาเชิงรุก 78 ราย เรือนจํา 111 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 20                                              

ราย  หายปวยเพ่ิมข้ึน 4,557 ราย อยูระหวาง

รักษา 46,315 ราย อาการหนัก 1,018 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 277 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 29 ราย ในจํานวนนี้ ไมไดรับวัคซีนถึง 

21 ราย โดยผูเสียชีวิตเปนชาย 6 ราย หญิง 

23 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  

23 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย เปนหญิงตั้ง

ครรภ 1 ราย จ.ชลบุรี อายุ 43 ป มีโรค

ประจําตัวเบาหวานและไมไดรับวัคซีน โดย

มียอดผูติดเชื้อสะสม 2,178,276 ราย ยอด

หายปวยสะสม 2,110,107 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 21,260 ราย  

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุดไดแก กทม. 583 ราย  ชลบุรี 172 ราย 

นครศรีธรรมราช 150 ราย สมุทรปราการ 

140 ราย สงขลา 135 ราย ปตตานี 117 

ราย สุราษฎรธานี 97 ราย เชียงใหม 89 

ราย ปราจีนบุรี 76 ราย ตรัง 71 ราย สวน

คลัสเตอรใหมยังมีในหลายจังหวัด

เม� อวันที่ 15 ธ.ค. ที่รัฐสภา ผูส� อขาว

รายงานวาระหวางการประชุมสภาผูแทน

ราษฎร ในชวงที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รอง

ประธานสภาทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ท่ีไดพิจารณาระเบียบวาระเร� องรางพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) แกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) 

พ.ศ. ...  ซึ่งนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคภูมิใจไทย กับคณะเปนผูเสนอ 

โดย ส.ส.ฝายรัฐบาลและฝายคานแสดงความ

เห็นตางกันในหลายประเด็น ทําใหนายอนุ                                                  

ชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี ชี้แจงวาเน� องจากรางฉบับนี้เสนอโดย 

ส.ส. ดังนั้นเพ� อความรอบคอบรัฐบาลจึงขอ                                                   

นํากลับไปพิจารณาใหม  ใหหน�วยงานท่ีเก่ียว 

ของพิจารณาภายใน 60 แลวจะสงกลับมา

ที่ประชุมสภาใหพิจารณาอีกครั้ง ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให ครม.นํากลับไปทบทวนดวย

คะแนน 236 ตอ 36 งดออกเสียง 49 ไม

ลงคะแนน 3  

จากนั้นเขาสูการพิจารณาราง พ.ร.บ. 

อนุญาโตตุลาการ ที่มีนายวิรัช พันธุมะผล                                                    

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย เปนผู

เสนอ หลังจากที่ ส.ส.อภิปรายครบถวนแลว

แตยังมีความเห็นแตกตางกันอยู นายอนุชา

จึงขอให ครม.ขอรับรางฉบับนี้ ไปพิจารณา

เปนเวลา 60 วัน  เหมือนกับราง พ.ร.บ.แกไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา เพ� อความรอบคอบแลวคอยสงกลับ

มาใหที่ประชุมสภาพิจารณาอีกครั้ง 

จากนั้นเวลา 16.25 น. นายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาผูแทนราษฎร 

ทําหนาที่ประธานในการประชุม ไดกดออด

เรียกสมาชิกมาแสดงตนเพ� อลงมติจะสงเร� อง

ให ครม.พิจารณาหรือไม 

นายตํารวจเกียรติยศ

OR ผุด

กองทุนสตารทอัป

จับหัวโจกอินหนัง

ไลตี นร.เทคนิค

เกียกกาย • ยกขบวนขวางลดโทษคดีโกง                                                        

จํานําขาว “หมอตุลย” ออกโรงรอง “ประ 

ธานชวน” ขอตั้ง กมธ.ตรวจสอบเสนทาง                                                       

อภัยโทษเอื้อประโยชนคนผิด ขณะที่ “ส.ว.                                                             

สมชาย” รับลูกเปดชองกฎหมาย พ.ร.บ.ราช 

ทัณฑ รับโทษ 1 ใน 3 กอน ดาน “ศรี

สุวรรณ” รองผูตรวจฯ สงศาล รธน.วินิจฉัย 

5 พรฎ.อภัยโทษขัด รธน.หรือไม ซีกรัฐบาล

ปดเผือกรอนบุญทรงกันวุน “สมศักดิ์” เสียง

แข็งไมสนิทกัน “วิษณุ” แจงยิบไดสิทธิ์ลด

ตอเน� องตามหลักเกณฑ โฆษกศาลยุติธรรม

ชี้ชองอํานาจอยูที่กรมราชทัณฑ

เม� อวันพุธ ที่รัฐสภา นพ.ตุลย สิทธิ

สมวงศ ผูประสานงานกลุมพลเมืองอาสา

ปกปองแผนดิน นําคณะกลุมพลเมืองอาสา                                                 

ปกปองแผนดิน ย� นหนังสือตอนายชวน หลีก                                                    

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร โดยมีนาย                                                    

แทนคุณ จิตตอิสระ เลขานุการคณะทํางาน

ทางการเมืองของประธานสภาผูแทนราษ 

ฎรเปนผูรับหนังสือ พรอมทั้งย� นหนังสือตอ

นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

โดยมีนายสมชาย แสวงการ ส.ว.ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

กรุงเทพฯ • บิ๊กปอม-กลุม กทม.พปชร.ไป

กันคนละทางเร่ืองส่งคนชิงเก้าอ้ีพ่อเมือง

กรุง หน.พรรคบอกไมสงในนามพรรค แต 

ส.ส.บอกกําลังคัดตัว “บิ๊กวิน” กั๊กไปตอ

หรือพอแคนี้ “ดร.เอ” เขาการเมืองแคสาม

วัน  เจอรับนองปมดรามาหลานไอนสไตน 

วิปรัฐบาลแกไมตกสภาลม! อีกแลว 

รัฐสภา • สภาตีตก 2 รางกฎหมายลาง

มรดก คสช.ฉบับ “จอน-ปยบุตร” ไอลอว

ผิดหวัง ปลุกประชาชนอยาเลือก ส.ส.เหลา

นี้กลับเขาสภาอีก กาวไกลซัดมติอัปยศ ลั่น

เดินหนารื้อระบอบประยุทธตอ

ที่รัฐสภา เม� อวันที่ 15 ธันวาคม ใน

การประชุมสภาผูแทนราษฎร  ท่ีมีนายศุภชัย 

โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่สอง ทําหนาที่

เปนประธานท่ีประชุม ไดมีการลงมติรางพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

และคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ขัดตอหลักสิทธิ

มนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ท่ีเสนอ

โดยนายจอน อึ๊งภากรณ กับประชาชนผูมี

สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 12,609  คน เปนผู

เสนอ และราง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.

และคําสั่งหัวหนา คสช. พ.ศ. …. ที่นายปย

บุตร แสงกนกกุล กับคณะเปนผูเสนอ ซึ่ง

สมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จ

สิ้นไปแลวเม� อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผานมา เหลือ

เพียงการลงมติเทานั้น

โดยท่ีประชุมลงมติไมเห็นชอบผาน

รางของนายจอน ดวยคะแนน 234 ตอ 162 

คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน ไมลง

คะแนน 1 คะแนน และไมเห็นชอบผานราง

ของนายปยบุตร ดวยคะแนน 229  คะแนน 

ตอ 157 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน 

ไมลงคะแนน 2 คะแนน จึงถือวาที่ประชุม

สภาไมเห็นชอบราง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ

จากนั้น ส.ส.พรรคกาวไกล อาทิ นาย

ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายช� อ นาย 

รังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช� อ นางอมรัตน 

โชคปมิตตกุล ส.ส.บัญชีรายช� อ

อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9165

อิสรภาพแหงความคิด

แหรองขวาง

ลดโทษคดีโกง

สมศักด์ิปดเอ้ือ

ควํ่ากม.2ฉบับ

ลางมรดกคสช.

กาวไกลลุยตอ
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เรงสันติสุขชายแดนใต

โชวจับปูผัดผงกะหรี่
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2 ในประเทศ

เลือกผูวาฯ กทม.ฟเวอร

ปจจัยการเมืองภาพใหญ

วามเคล� อนไหวการเลือกต้ังผูวากรุงเทพมหานคร

คนใหม แทนพลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ที่

กําลังจะครบวาระ ไดรับความสนใจจากผูติดตาม

ขาวสารการเมือง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่ตองการ

แสดงออกทางการเมืองผานการกาบัตรเลือกต้ัง คาดหวัง

ใหคนท่ีตัวเองเลือกเขาไปบริหารเมืองใหญที่มีปญหาสลับ

ซับซอนใหกลายเปนเมืองน�าอยู มีการพัฒนาอยางมีทิศทาง 

สรางความมั่นใจใหคนรุนตอไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใน

ขณะเดียวกันคนกรุงยังตองการแสดงออกทางการเมือง

ภาพใหญท่ีแบงขั้วกันอยู โดยไมไดคํานึงถึงตัวบุคคลวามี

คุณสมบัติและความสามารถแคไหน  

ทําใหพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัคร หรือสนับสนุนผู

สมัครอิสระตองวางกลยุทธ อานใจผูมีสิทธิ์เลือกตั้งวาจะ

มีพฤติกรรมในการลงคะแนนอยางไร บางพรรคการเมือง

ไมไดมีฐานเสียงในกรุงเทพฯ อาจจะไมสงคนลง แตเลือก

สนับสนุนอิสระ เพิ่มฐานคะแนนใหกับตนเองจากกลุมที่

เลือกคน-ไมเลือกพรรค บางพรรคการเมืองที่เช� อมั่นในความ

เปนพรรคเกาแก ก็สงคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบ

เคร� อง มาเปนตัวเลือก เพ� อปูทางไปสูการเลือกตั้งสนามใหญ 

ทวงพื้นที่ทางการเมืองคืนกลับมาหลังจากเสียรังวัดในการ

เลือกตั้งทั่วไป

ขณะที่พรรคใหญในรัฐบาลตองคิดหนักในการสงคน

ลง หากไมใชบุคคลที่ ไดรับความนิยม หรือไดรับการพิสูจน

แลววาเปนของจริง บริหารงาน แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง

เปนรูปธรรม ไดรับการยอมรับจากสังคม ก็เปนเร� องยากที่จะ

สูกับคูแขงที่โดดเดน และมีฐานคะแนนนิยมกอนหนานี้เปน

แตมตออยู และถาไมสามารถเลือกคนที่มีคุณสมบัติดังกลาว

ไดก็มีแนวโนมวา ตองรอลุนการกําหนดวันเลือกตั้งออกไป

จนกวาปจจัย เง� อนไขตางๆ จะเอื้อใหพรรคใหญในรัฐบาลได

เปรียบ พอจะสูในสนามนี้ ไดอยางสูสี 

ตัวชี้วัดที่สําคัญน�าจะอยูท่ีภาพการเมืองระดับชาติ ท่ี

ถูกแบงเปนพรรคการเมืองฝายเผด็จการ และประชาธิปไตย 

อันมีผลต่อทัศนคติของคนในสังคมในยุคเสพสื่อโซเชียลที่

ตองการใชการหยอนบัตรเลือกตั้งครั้งนี้แสดงออกวาตอง 

การอะไร สะทอนถึงอารมณของคนกลุมใหญที่ตองการสนับ 

สนุน หรือตอตาน แนวคิดทางการเมือง โดยไมไดสนใจวา

ผูสมัครเปนใคร มีคุณสมบัติแบบไหน และตอใหประวัติการ

ทํางานที่ดี  สามารถเปล่ียนแปลง พัฒนาเมืองใหกาวหนา

กวาที่เปนอยูไดแน�นอน ก็จะไมถูกเลือก เพราะคนกลุมนี้มี

เปาหมายอยูแลว 

ในอดีตสนามเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพฯ ถือเปนการ

เมืองสนามเล็กที่มีสีสัน และมักหักปากกาเซียนท่ีวิเคราะห

ผลการเลือกต้ังมาหลายครั้ง อาจเปนเพราะคนกรุงเทพฯ ที่

เปนโหวตเตอร ที่อานใจไดยาก มีการใชความรูสึกเลือกใน

แตละหวงเวลาไมเหมือนกัน มีความลังเล และรอขอมูลเพิ่ม

เติมกอนจะตัดสินใจอยูตลอด อีกท้ังในแตละเขตยังมีปจจัย

เร� อง ส.ก. ส.ข. เขามาเปนตัวแปร รวมไปถึงสภาพพื้นท่ีท่ี

แบงเปนชุมชน หมูบาน และกลุมคนในสังคมที่มีความหลาก

หลาย ตั้งแตเศรษฐียันยาจก ที่ยากจะคาดคะเนได

นอกจากโจทยดังกลาวแลว ยังมีปจจัยเร� องการเมือง

ภาพใหญเขามาเกี่ยวของดังที่กลาวมาแลว แคปมปญหา

ภายในพรรคใหญยังถอดสลักความแตกแยก เลือกผูสมัคร                                                                                

ไมได ขณะท่ีตัวเลือกซ่ึงมีแนวโนมท่ีไดรับความนิยมก็ปฏิเสธ 

ที่จะลงสมัคร ก็กลายเปนคําถามเร� องความเปนเอกภาพ

ภายใน จึงตองติดตามตอไปวาจะปลอยใหพันธมิตรพรรค

รวมรัฐบาลลุยเดี่ยวหรือไม โดยที่ ไมตองสงผูสมัครไปสู 

หลีกเลี่ยงที่จะกลายเปนผูแพ ในสนามนี้ เพราะถึงอยางไร

แนวโนมท่ีจะควาชัยในสนามนี้คอนขางยาก ตอใหยืดเวลา

จัดหาคนใหมมาลงก็ตาม. 

ค

นายสรวิศ ลิมปรังษี 

โฆษกศาลยุติธรรม

อํานาจศาลของประเทศไทยกจ็ะไมเหมือนบางประเทศ 

อยางเชน ศาลในสหรัฐอเมริกากฎหมายจะกําหนดไวเลยวา

คดีนี้จะลดโทษไดเเคไหน แตประเทศไทยเรากฎหมายไมได

เขียนไวเเบบนั้น จึงเปนอํานาจของกรมราชทัณฑ.

เริ่มคึกๆ คักๆ ขึ้นมามั่งแลว!!!
ออออ...คอยๆ คึกๆ คักๆ มีรัก มีลุน ข้ึนมามั่งน้ีดๆ                                                                         

โหน�ยๆ สําหรับสีสัน บรรยากาศ การเลือกตั้งผู

วาฯ กทม. หลังจากที่ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมู

เฮา ทานไดออกมายืนยัน นั่งยัน อยางเปนทางการ

ไปเรียบรอยแลววา ยังไงๆ ไมเกินชวงกลางปหนา น�าจะได 

เขยาประชาธิปไตยในมือของทาน กันอยางเปนกิจการ ใน

การเลือกตั้งดังกลาว ไมถึงกับตองชักสะพานแหงนถอรอคอย

เกินไปกวานี้...

ดังน้ัน...ภายในชวงระยะอีกประมาณ 6 เดือนขางหนา 

ซ่ึงคงตองถือวาไมน�าจะมากเกินไปหรือนอยเกินไป สําหรับ

การเปลงแสง สะทอนแสง หรือหิวแสง ฯลฯ ของบรรดาผูท่ี

คิดอาสามาน่ังเกาอ้ีตัวน้ี ท่ีพอจะเห็นหนา เห็นตา เห็นรูปราง 

ทรวดทรง กันม่ังแลว ไมวาจะเปน ชายผูมีกลามใหญสุดในปฐพี 

อยางอดีตรัฐมนตรี ชัชชาติ หรือ ดอกเตอรเอ อดีตอธิการบดีฯ                            

สุชัชวีร ซ่ึงตางก็ได ออกสตารท ว่ิงเหยาะๆ นําหนาผูอ� น โดยจะ

มีใครตามหลังมาอีกซักก่ีรายตอก่ีราย คงยังมิอาจสรุปได เพราะ

แมแต ตัวเก็ง อีกรายอยางคุณปา รสนา โตสิตระกูล ท่ีเคยปาว

ประกาศมานานแลววา คอนขางสนใจเกาอ้ีตัวน้ีอยางเปนพิเศษ 

แตหลังๆ มาน้ีชักเงียบหาย ไมได โผลมาอาบแสง สะทอนแสง

มากมายซักเทาไหร เลยยังมิอาจช้ีชัดลงไปไดวา จะมีแค เผา

ไทย กับ ประชาธิกัด ลงทําศึกวันทรงชัย กันโดยลําพัง...

คือสําหรับอดีตรัฐมนตรี ชัชชาติ นอกเหนือไปจาก 

กลามใหญ แลว ทานก็น�าจะมีอะไรดีของทานอยูพอสมควร

เหมือนกัน ถึงไดทําใหช� อ-ชั้น-ระดับราคาตอรอง แทบไมได

เปนสองรองใครมาโดยตลอด แมจะเคยสังกัด เผาไทย มา

กอนหนานี้ แตคงไมไดคิดจะไปเผาอะไรกับใครเขา การวาง

ระยะหาง ระยะเคียง กับพรรคที่เคยสังกัดมาแตเกา อยาง

ประณีต นิ่มนวลอยูพอสมควร เลยน�าจะชวยใหเกิดความเปน

อิสระ เสรี ในการเคล� อนไหวหาเสียง หาแสง และเปลงแสง 

ไดอยางคลองเนื้อ คลองตัวมิใชนอย สวนจะ เขาตากรรมการ 

มาก-นอยเพียงใด? หรือไม?? อยางไร??? อันนั้น...คงตองรอ

ไปจนกวาจะเขา โคงวัดเบญจะ กันอีกทีนั่นแหละ ถึงพอจะ

สรุปไดแบบจะจะ แจงๆ...

สวน ดอกเตอรเอ หรืออดีตอธิการบดีฯ สุชัชวีร นั้น...

คงตองสารภาพตรงๆ ไมเคยรูจัก มักคุน เอาเลยแมแตนิด 

แมแตช� อ-ชั้น ก็ไมเคยผานหู-ผานตาใดๆ มากอนเลย รูจักแต

ผูซ่ึงทําหนาที่พ่ีเล้ียงสงเขาประกวด อยางคุณพ่ี องอาจ คลาม

ไพบูลย เขานั่นแหละ ที่ไมวาคิดจะลงสมัครสนามไหน ตอสนาม

ไหน ก็เถอะ รับรองวาคงตองตามไป ลงคะแนน ตามไปเขยา

ประชาธิปไตยในหีบบัตรใหกับคุณพี่ องอาจ ทานอยางมิอาจหลีก

เลี่ยงและปฏิเสธ เพราะถือเปนผูที่พรอมจะใหบริการผูอ� นอยาง

สม่ําเสมอมาโดยตลอด ไมวาจะเปนชนชั้น วรรณะไหนก็แลวแต 

ตามแบบฉบับผูแทนราษฎร ประเภทของจริง-ของแท ที่นอมรับ

ใชมวลชนโดยไมคิดจะปริปาก...

แตการที่ ดอกเตอรเอ ทานใชเวลาแคไมกี่วัน ไมกี่ชั่วโมง 

เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดา มังกือการเมือง ไดเปนกอบ เปนกํา 

มิใชนอย ก็คงตองยอมรับวา...ทานน�าจะมี แสงสวางในตัวเอง 

อยูพอสมควรเหมือนกัน การประกบคูระหวางอดีตรัฐมนตรี ชัช

ชาติ กับอดีตอธิการบดี สุชัชวีร ในระหวางนี้ ก็เลยเรียกเสียง                          

ซี้ดๆ ซาดๆ กร๊ีดๆ กราดๆ ใหกับบรรดาแฟนมวยมุมแดง มุมนํ้าเงิน 

อยางชนิดดังกระหึ่มขึ้นมามั่งแลว แมวาผูที่มีช� อ-ชั้น-และระดับ

ราคา ประมาณ แมนนี ปาเกียว หรือ ฟลอยด เมยเวตเธอร จู

เนียร อยาง ผูวาฯ หมูปา หรือ ผูวาฯ ณรงคศักดิ์ ทานจะเดง

เชือก ฉากหลบ อยางชนิดสวยงามเปนอยางยิ่ง ในการปฏิเสธ

น้ําใจ ไมตรี ของพรรคแกนนํารัฐบาล อยางพรรคพลังประชารัฐ 

หรือไมคิดจะลงมาคลุกใน เลาหมู กอนเวลา หรือกอนกําหนดการ

อันควร แตก็คงไมถึงกับทําให ศึกวันทรงชัย คราวนี้ ดูจืด ดูชืด 

ไปกวาที่ควรจะเปน...

คืออาจเปนเพราะการ อยูยาวววว มาประมาณ 7 ป 8 

ป ของทานนายกฯ บิ๊กตู ทานนั่นแหละ น�าจะมีสวนชวยใหเกิด

ความคึกๆ คักๆ ตอการเลือกตั้งในสนามนี้อยูพอประมาณ พูด

งายๆ...ไมวาทานนายกฯ บิ๊กตู ทานจะดี-ไมดี เกง-ไมเกง ฉลาด-

ไมฉลาด เหมาะ-ไมเหมาะ ควร-ไมควร แตการอยูยาว อยูนาน 

อยูแบบยืดเยื้อคาราคาซังมาถึง 7 ป 8 ปเขาไปแลว มันเลยทําให

ฮ� 
อะไรตอมิอะไรออกไปทาง แบบบบบแหงงงง อยูพอสมควร 

เกิดอาการจืด ชืดๆ ชาๆ ปานประดุจการตองด� ม ตองรับ

ประทาน น้ําลางหัวลาน ไปตลอด 3 เวลาหลังอาหาร ดวย

เหตุนี้...การมีโอกาสไดเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มันเลยแทบไมตาง

อะไรไปจากการมีโอกาสไดเลือกลางปาก ลางคอ ดวยโคก 

ดวยเปปซี่ หรือดวยสไปรท ฯลฯ ไปตามมี-ตามเกิด หรือตาม 

รสนิยม ของใครก็ของมันนั่นเอง...

แตนั่นก็ใชวา...โคก-เปปซ่ี-หรือสไปรท ฯลฯ จะอุดมไป

ดวยวิตามิน อุดมดวยสารเกลือแร น้ําตาล กาเฟอีน ฯลฯ ที่

จะชวยยังประโยชนมากไปกวาน้ําลางหัวลานก็หาไม เผลอๆ 

อาจกลายเปนตัวสรางคอเลสเตอรอล สรางโปรตีนที่จะเปน

ตัวกอใหเกิดการอุดตันในเสนเลือด กอใหเกิดอาการหัวใจวาย 

อาการเสนเลือดไมอาจสูบฉีดโลหิตไปหลอเลี้ยงสมอง จนอาจ

ตองโงลงๆ เพราะความอยากจะเปน ประชาธิปไตย เอาเลย

ก็ไมแน�!!! โดยเฉพาะถาหากเลือกผิด เลือกถูก เลือกไปแลว 

กลับตองมานั่งเสียใจในภายหลัง ตองหันมานั่งดา นั่งวา ปาก

เปยก-ปากแฉะ ไปตลอดชวงระยะ 4 ป อันนี้...เผลอๆ น้ําลาง

หัวลานอาจเปนอะไรที่มีประโยชนอยูบางตามสมควร คือถึง

จะจืดๆ ชืดๆ กรอยๆ แหมงๆ ฯลฯ แตก็คงไมถึงกับกอใหเกิด

โทษานุโทษ มากมายจนเกินไป พอเอาไวใชบวนปาก ลางปาก 

หรือคิดจะกลืนลงคอ ก็แลวแตจะวากันไป...

สรุปเอาเปนวา...เม� อมาถึงขั้นนี้ ทุกสิ่งทุกอยางก็น�าจะ                                                               

พอ อยูๆ กันไปได นั่นแหละทั่น!!! ความเปนเผด็จการที่ ไม                                                                

ถึงกับเหี้ยมโหด อํามหิต กระดางภัณฑอยาง เผด็จการพมา                                                                       

แมจะเลอะๆ เทอะๆ อยูบาง แตเม� อตองไหลมาเจอกับประ 

ชาธิปไตยที่มักจะเละเปนขี้ เละเปนโจก อยูร่ําไป ดวยสวน

ผสมทั้งสองอยางมันเลยอาจกอใหเกิดความลงตัวอยูบางใน

บางระดับ หรืออยางนอยก็พอไดกรี๊ดๆ กราดๆ ซี้ดๆ ซาดๆ กับ

การ เขยาประชาธิปไตยในมือของทาน กันไปเปนชวงๆ เปน

ระยะๆ ไมถึงกับตอง แหงงงงแหงแก กันไปโดยตลอด...

ปดทายดวยวาทะวันนี้จาก “Gustave Flaubert”... 

“The whole dream of democracy is to rise the 

proletarian to level of stupidity attained by the 

bourgeois. – ฝนทั้งหมดของประชาธิปไตย คือการยกระดับ

ชนชั้นลางใหขึ้นมาสูความโงที่ทัดเทียมกับชนชั้นกลาง...”.

                                                          



















นเลือกต้ังใหญยังไมแน�ชัดวาจะเกิดในป 2565 จริงหรือไม  

แตสําหรับการเตรียมพรอมทางการเมืองในหวงเวลานี้ ได

เห็นพรรคการเมือง นักการเมือง ขยับขับเคล� อนงานการ

เมืองทํากิจกรรมอยางคึกคัก วันเวลาการเลือกตั้งยังอีกยาว

ไกล แตสําหรับกฎกติกาคอนขางแน�ชัด การเลือกตั้งครั้งหนาจะ

เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเปนบัตรเลือกตั้ง 

2 ใบ และ ส.ส.จะหันกลับมายึดตามเดิม ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชี

รายช� อ 100 คน 

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และ ส.ส.เขต 400 ปารตี้ลิสตอีก 100 

พรอมกับการคิดคํานวณคะแนน ส.ส.ปารตี้ลิสตที่เปนวิทยาศาสตร  

ใชหลักคณิตศาสตรตําราเดียว เขาใจตรงกันทุกพรรค ไมเหมือนกับ

ครั้งที่แลวที่สรางความฉงน งุนงงอยูไมนอยกับระบบคิดคํานวณ ส.ส. 

สัญญาณการเมืองการเลือกตั้งชัดเจนในระดับหนึ่งวา มีการ

เลือกตั้งแน�นอน ตลาดการเมืองชวงนี้เลยไดเห็นการขยับสับเปลี่ยน

ยายขั้ว ยายขางกันมากขึ้น สอดรับกับกฎกติกาใหม เร� องราวที่เกิด

มีทั้ง “เปนขาวไปแลว” กับ “สัญญาใจ” รอเพียงเขาโหมดเลือกตั้ง

คงจะขยับเขยื้อนกันอีกระลอกใหญ   

ดวยระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กับ ส.ส. 400 : 100 พรรคเพ� อ 

ไทย นาทีนี้คึกครื้นเปนพิเศษ เม� อวันที่ 14 ธ.ค. นพ.ชลน�าน ศรีแกว                                        

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพงษศักดิ์                              

รักตพงศไพศาล นพ.สุรพงษ สืบวงศลี นายชัยเกษม นิติสิริ                                                                        

นายชูศักดิ์ ศิรินิล คณะกรรมการบริหารพรรคและผูบริหารพรรคเพิ่ง

ใหการตอนรับสมาชิกหนาเดิม แตหวนกลับมาสมัครสมาชิกพรรคใหม 

(อีกครั้ง) 

สหายสุภาพ-จาตุรนต ฉายแสง พรอมกับนองอีก 2 คน เจ

เปล-นส.ฐิติมา ฉายแสง โก-วุฒิพงษ ฉายแสง และกลุมคนสนิท   

เศกสิทธ์ิ ไวยนิยมพงศ อดีตส.ส.รอยเอ็ด เพ� อไทย นพ.ภูมินทร ลีธีระ

ประเสริฐ อดีตผูสมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคพลังประชารัฐ ที่รูจัก

กับเดอะออยมานานตั้งแตยุคพรรคความหวังใหม หวนกลับคืนสูบาน

เกาเพ� อไทย  

แมครั้งหนึ่งดวยยุทธศาสตรแยกกันเดินออกไปทํางานการเมือง 

ในพรรคไทยรักษาชาติ แตเกิดอุบัติเหตุการเมือง ถูกยุบพรรคกอนที่

จะถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จากนั้นกวนไทยรักษาชาติ ใน

สวนกรรมการบริหารพรรคถูกคาดโทษ เวนวรรคทางการเมือง 10 ป 

สวนพวกที่ยังเคล� อนไหวไดก็หายหนาหายตาไปจากงานการเมืองพัก

หนึ่ง  

จวบจนคณะของจาตุรนตและผองเพ� อนกอตั้ง “พรรคเสน 

ทางใหม” ในขณะนั้นที่ยังเช� อมั่นกันวา รัฐธรรมนูญ กฎหมายลูกที่

เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ส.ส.ทั้งเขต บัญชีรายช� อ และระบบ  

คิดคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ จะไมถูกแกไข แตเม� อเกิดเหตุการณ

พลิกผัน มีการแกกฎกติกา ทําใหพรรคที่ตั้งขึ้นใหมหลายพรรค และ

พวกที่ยายบานไป เริ่มคิดคํานวณถึงความเปนไปได โอกาสที่จะเขาวิน

เหมือนกฎกติกาเดิมคงเปนไปไดยาก  

เปนที่มาของการหวนคืนบานเกาทั้งของคณะจาตุรนต 

และ นายสามารถ แกวมีชัย อดีตรองประธานสภาฯ และอดีต 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย ที่เคยทิ้งเพ� อไทยไปรวมงานกับพรรค

ไทยสรางไทย ของเจหน�อย-คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ เปนแกน

นํา เม� อลองคํานวณความเปนไปไดจากระบบเลือกตั้ง การนับคะแนน 

รวมทั้งช� อชั้น เพ� อไทยยังพอขายไดในเมืองเหนือ น�าจะมีภาษีดีกวา 

เปนอีกหนึ่งคนที่ขอหวนกลับคืนรังเกาเพ� อไทย 

การมาของสหายสุภาพ-จาตุรนต หนาฉากไดรับการตอนรับ

จากพรรคพวกเพ� อนฝูงคนคุนเคยจากกลุมคนเดือนตุลา และผูบริหาร

พรรค (บางสวน) 

ขณะเดียวกันเกิดคําถามจากสมาชิกเพ� อไทย หัวหนาครอบครัว 

ใจถึงพึ่งได “วัน อยูบํารุง” ส.ส.กทม. พรรคเพ� อไทย โพสตเฟซบุกเปน

ปริศนา แมจะไมระบุถึงเร� องราวที่มาที่ไป เอยช� อถึงใคร แตก็ทําใหน�า

คิดเปนอยางยิ่ง 

เม� อวันที่ 9 ธ.ค. “ไอพวกที่เหิมเกริมออกจากบาน แตไปไมรอด

จนตองซมซานกลับมา...มรึงควรไปตอทายแถวนะ!!!!” 

เม� อวันที่ 14 ธ.ค. “ยืนยันคําเดิมนะ..ไปตอทายแถว พรรษา

ขาด ตองนับหนึ่งใหม!!!!” 

นอกจากนี้ คณะกลุมคนรุนใหมจากพรรคไทยรักษาชาติ ที่

เขามาชวยงานเพ� อไทย ไมคอยจะแฮปปกับการมาของสหายสุภาพ 

เน� องจากมีปมคางคาใจกันมาสมัยรวมงานไทยรักษาชาติ และถูกตั้ง

ขอหาไมยอมรวมหัวจมทายใหสุดซอย หลังจากเกิดกรณีรายช� อแคน

ดิเดตนายกฯ บิ๊กเซอรไพรสในพรรค 

การหวนคืนบานเกา เพ� อไทยของจาตุรนต จะถูกตอตาน

มากกวานี้ถามากันเพียงเฉพาะกลุมเพ� อนจาตุรนต แตวากันวา ดวย

สายสัมพันธที่แนบแน�น มีสัญญาใจระหวางจาตุรนตกับ เตน-นายณัฐ

วุฒิ ใสยเกื้อ แกนนําเสื้อแดง และแกนนําเครือขายขับไลประยุทธ 

(อ.ห.ต.) ที่พรอมใจแท็กทีมงานอดีต ส.ส.เสื้อแดง จากคณะไทยรักษา

ชาติ ที่จะตามมาในภายหลัง เลยทําใหแรงปะทะไมขยายวงกวางไป

มากกวานี้ 

แมกลุมคนรุนใหมทีม ทษช.ในเพ� อไทย จะไมคอยลงรอย              

ทางความคิดกับจาตุรนต แตไมไดมีปญหากับทีมงานเสื้อแดง โดย  

เฉพาะณัฐวุฒิที่คนในพรรคตางเฝารอการหวนคืนบานเกาของคณะ

ณัฐวุฒิ  

ณัฐวุฒิกับทีมงานเสื้อแดงบางคน แมจะอยูในสถานะหามลง

เลนการเมือง สมัคร ส.ส. แตอาจจะใชชองวางทางกฎเกณฑปรับ

บทบาท “ผูชวยหาเสียง” ที่จะเปนประโยชนระยะยาวกับทางพรรค 

ในชวงลุยหาเสียงเลือกตั้ง  

แมตัวจาตุรนตจะถูกตั้งคําถาม ถูกมองดวยความเคลือบ

แคลงในเร� องของ “ใจ” และทิศทางการตอสูอยางสุดซอย จะสง

ผลกระทบตอการขับเคล� อน ทิศทางเพ� อไทยในระยะยาวหรือไม คง

ตองติดตามกันตอไป.

เพ� อไทย-กลุมเพ� อนจาตุรนต 

กับจังหวะยางกาว ‘ณัฐวุฒิ’ 

วั
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ป็นอีกหน่ึงผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออก-ชลบุรี “ชาญ

ยุทธ เฮงตระกูล” อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคไทยรักไทย อยู่

กับพรรคนาน รักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงย้ายขั้ว

ไปไหน ด้วยความที่รู้จักคนมาก  เลยได้รับมอบหมายให้สวม

หมวกอีกใบ ประธาน นปช.ภาคตะวันออกยังไม่นับรวมธุรกิจ 

ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์  เป็นอีกงานที่เจ้าตัวชำานาญ  ส่วนงาน

พื้นที่ แม้สถานะเป็นเพียงอดีต ส.ส.ชลบุรี ใช่ว่าจะทิ้งงานพื้นที่ 

ยังคงออกงานอยู่ไม่ขาด  

อายุในวันนี้ ไม่ใช่วัย

หนุ่มแล้ว แต่ไม่หวั่นยังคง

ฟิตเปรี๊ยะ ลุยงานต้ังแต่เช้า

ยันค่ำาไม่เคยขาด พร้อมกับ

สวมบทป๋าดัน บุตรชาย โบ๊ท-

“รัฐกิจ  เฮงตระกูล” สมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.เขตชลบุรี ใน

นามพรรคเพื่อไทย ส่วนเจ้า

ตัวแว่วเสียงอาจจะขอขยับ

ไปบัญชีรายชื่อแทน 

วันเลือกตั้งยังไม่รู้จะ

เกิดในปี  2565 หรือไม่ แต่

สำาหรับชาญยุทธ กับเดอะ

โบ๊ท  เตรียมพร้อมอยู่เสมอ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ 

งานประเพณีท้องถิ่น  งานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด  เฮียชาญยุทธมักควงคู่

ลูกชายออกงาน แนะนำาตัวให้ชาวบ้านรับรู้แต่เนิ่นๆ รอบหน้า 

เดอะโบ๊ท ลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอน 

ลงไม่ลงเปล่า บางทีชาญยุทธยังบอกลูกชาย “รู้ไหมไป

งานศพ  เราได้พบชาวบ้านหลายร้อยหลายพันหลังคาเรือน 

บางทีถ้าต้องเดินตามบ้าน อาจใช้เวลาตั้ง  3  เดือน”  เฮีย

ชาญยุทธถ่ายทอดให้ทายาททางการเมืองฟัง ตามประสาผู้มี

ประสบการณ์ทางการเมือง ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของงาน

ในพื้นที่  

ไม่เท่านั้น  ในโลกยุคใหม่  เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วก็ไม่ยอมตกยุค อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอๆ ใครได้ร่วม

แลกเปลี่ยนสนทนา จะได้ยินเจ้าตัวอธิบายถึงโลกยุคใหม่ ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทั้งไปศึกษาเอง และเห็นมาแล้วกับตา 

Blockchain Cryptocurrency Metaverse แม้แต่ Quantum 

Computing Super Computer 

ใครได้สนทนา  เฮียชาญยุทธอธิบายให้ฟังเป็นฉากๆ 

แต่ละเรื่องแต่ละราวเป็นอย่างไร  พูดไม่พูดเปล่า  ยังโชว์                      

เหรียญคริปโตฯ ที่เจ้าตัวได้เข้าจริง เทรดจริง ให้ดูอีกด้วย  

อายุอานามเลข 6 นำาหน้า  ไม่ยอมให้อนาคตไล่ล่า ยัง

เกาะติดทั้งสถานการณ์การเมืองและโลกในวันข้างหน้า อัปเดต

ความคิดให้ทันสมัย ไม่ยอมตกยุค ถูก Disrupt อยู่ฝ่ายเดียว.

ม้าไม้

ความคิดทันสมัย 

เ

‘ลิซ่า’ ถึงยะลา ‘แดนใต้’

ชาญยุทธ เฮงตระกูล

อกก่อนเลย.......

ผมเป็น FC “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ชนิด กรี๊ดดดดสลบ!

อ่านข่าวเว็บไทยโพสต์เมื่อวาน ก็ดีใจหลาย

เว็บไซต์ยูกอฟ “บริษัทวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตระดับนานาชาติ” จากอังกฤษ 

เปิดเผยผลสำารวจ “บุคคลท่ีได้รับการชื่นชมมากท่ีสุดใน

โลก” ประจำาปี ๒๕๖๔ จากคนมากกว่า ๔๒,๐๐๐ คน ใน ๓๘ 

ประเทศ และดินแดนท่ีมีประชากรรวมกันมากกว่า ๗ ใน ๑๐ 

ของโลก

ปรากฏว่า “ฝ่ายหญิง”.....

“ลิซ่า แบล็กพิงก์” สาวน้อยลูกหลานไทย  “คนแรก” 

เข้าทำาเนียบ ๑  ใน ๒๐ บุคคลที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดใน

โลกด้วย!

โดยอยู่ในอันดับที่ ๑๗ ดังนี้

อันดับ ๑.มิเชล  โอบามา  (สหรัฐฯ) ๒.แองเจลินา  โจลี 

(สหรัฐฯ) ๓.ควีนเอลิซาเบธที่ ๒ (สหราชอาณาจักร) ๔.โอปราห์ 

วินฟรีย์ (สหรัฐฯ)

๕.สการ์เลตต์ โจแฮนสัน (สหรัฐฯ) ๖.เอมมา วัตสัน (สห

ราชอาณาจักร) ๗.เทย์เลอร์ สวิฟต์ (สหรัฐฯ) ๘.อังเกลา แมร์

เคิล (เยอรมนี) ๙.มาลาลา ยูซัฟไซ (ปากีสถาน)

๑๐.ปรียันกา  โชปรา  (อินเดีย)  ๑๑.คามาลา แฮร์ริส 

(สหรัฐฯ) ๑๒.ฮิลลารี คลินตัน (สหรัฐฯ) ๑๓.ไอศวรรยา ไร พัจ

จัน (อินเดีย) ๑๔.สุธา เมอร์ตี (อินเดีย)

๑๕.เกรียตา ทุนแบร์ย  (สวีเดน) ๑๖.เมลาเนีย ทรัมป์ 

(สหรัฐฯ) ๑๗.ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล (ไทย) ๑๘.หลิว อี้เฟย (จีน) 

๑๙.หยาง มี่ (จีน) และ ๒๐.จาซินดา อาร์เดิร์น (นิวซีแลนด์)

ส่วน “ฝ่ายชาย” แซมเปิลซัก ๑๐ อันดับก็พอนะ

อันดับ ๑.บารัค โอบามา (สหรัฐฯ) ๒.บิล เกตส์ (สหรัฐฯ) 

๓.สี จิ้นผิง (จีน) ๔.คริสเตียโน โรนัลโด (โปรตุเกส) ๕.เฉิน หลง 

(จีน) ๖.อีลอน มัสก์ (แอฟริกาใต้) 

๗.ลิโอเนล  เมสซี  (อาร์เจนตินา)  ๘.นเรนทรา  โมดี 

(อินเดีย) ๙.วลาดิมีร์ ปูติน (รัสเซีย) ๑๐.แจ็ก หม่า (จีน)

ครับ....

ก็ไม่มีอะไรหรอก แค่ดีใจจนออกนอกหน้าไปกับเธอ

เท่านั้นเพราะปลื้มกับเธอ ไปปรากฏตัวที่ไหน เป็นต้องบอกกับ

คนที่นั่นว่า “หนูเป็นคนไทย”!

ประชากรโลกวันนี้ มีประมาณ ๗,๓๐๐ ล้านคน แยกเป็น

เพศหญิง ตีซะ ๓,๕๐๐ ล้านคน

แล้วเด็กสาวชาวไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่ชื่อ “ลิซ่า” เธอ

เป็นก้านไม้ขีดอยู่ส่วนไหนของโลกนะ  ในจำานวนผู้หญิงทั้งโลก

กว่า ๓,๕๐๐ ล้านคน?

แต่ผมอยากบอกด้วยคำาท่ีพวกท่านอาจไม่ชอบใจว่า ที่ว่า 

“ทำาดีไม่เห็นได้ดีนั้น”

ไม่ใช่อะไรหรอก เพราะความดีที่เราๆ ท่านๆ ทำานั้น ยังทำา

น้อยไป คือทำาดียังไม่พอ แต่หวังผลมาก และหวังผลเร็วไป

หมั่นทำาไป ด้วยยึดมั่น “ทำาดี ผลต้องดี, ทำาชั่ว ผลต้องชั่ว” 

นี้ ไว้ แล้วทำาดีให้สม่ำาเสมอไปเรื่อยๆ

เหมือนปลูกต้นไม้ ปลูกไม่กี่เดือน-กี่วัน ก็หวังได้ดอก-ได้ผล 

มันไม่ได้หรอก หน้าที่เรา คือรดน้ำา พรวนดิน ไปเรื่อยๆ

 เมื่อถึงเวลา ถึงหน้า-ถึงฤดูกาล ก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่เรา

บำารุงรักษาดีแล้ว ให้ดอก-ออกผลเอง!

ผมเคยได้ยินท่าน  “สมณโพธิรักษ์” พูดหลายสิบปีแล้ว ที่มี

คนตัดพ้อ  “ทำาดีไม่เห็นได้ดี” พ่อท่านตอบว่า  “ดียังไม่พอ ที่คุณ

ทำายังน้อยไป”

ก็จริงนะ ผมก็จำามาเรื่อย และมาคิดๆ ถ้าเราบอกว่า “ตัวเรา

ทำาดี” แล้วถาม “ไม่เห็นได้ดีเลย”

นั่นมันก็ไม่ดีแล้ว......

ที่ทำา เป็น “ดีเทียม” การทำาเพื่อเจาะจงผลตอบแทน ไม่ถือ

เป็นความดี ถือเป็น “สินค้าต่างตอบแทน”

การทำาดี  ในความหมายของมันคือ  “การให้” ที่ ไม่หวังผล

เพื่อตัวเอง แต่หวังยังประโยชน์เกิดกับส่วนรวมท้ังมนุษย์และ

สัตว์ทั่วไป

การทำาดี บอกว่าเป็น “หน้าท่ี” ของมนุษย์ก็ไม่ผิด  เพราะ 

“มนุษย์=มนะ” ผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐ น่ันแหละ จึงได้ชื่อว่า “มนุษย์” 

ชั่ว-เลวทราม-อสัตย์ นั่นอมนุษย์ มีแต่เพื่อปากตน ท้องตน 

เป็นที่ตั้ง เหมือนสัตว์ บั้นปลายอมนุษย์ คือ “อบายภูมิ”

ภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญ ๔ แห่ง คือ

-นรก สภาวะหรือที่อันไม่มีความสุขความเจริญ

-กำาเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมัวโง่เขลา

-พวกเปรต ผู้หิวกระหายไร้สุข

 -พวกอสุรกาย พวกหวาดหวั่นไร้ความรื่นเริง

ใครที่ยังคิดว่า “ทำาดีไม่ได้ดี สู้ทำาชั่วไม่ได้” ก็อย่ามองเฉพาะ

ต้น จงมองให้ตลอดไปถึงปลายด้วย

โกงจำานำาข้าว  โกงแล้วได้ดี  เป็นรัฐมนตรี  เป็นอธิบดี  เป็น

เศรษฐี ลงท้ายเป็นไง ชั่วแล้วได้ดี มันจริงมั้ย?

“ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” เป็นไง?

 ขึ้นต้น แค่โพสต์เบอร์บัญชีธนาคาร เงินไหลมา-เทมาคนละ

เป็นสิบๆ ล้าน 

สถุลชาติ “กุมารา-กุมารี” วานซืน ตะโกนด่าเจ้าหน่อย นั่ง

เบนซ์ ปลูกบ้านใหม่ นอนคอนโดฯ พ่อแม่ จากยาจก ยกเป็นบิดา-

มารดร “วีรบุรุษ-วีรสตรี” ล่มชาติ

แล้วลงท้ายเป็นไง?

ไอ้ตัวชักใย ใยเริ่มพันตัว หัวค่อยๆ หายไปกับการ “เอา

ตัวรอด” พวกถูกหลอกแลกเหล้าแลกยา กลายเป็น “ผีไร้ญาติ” 

คากรง หาคนเยี่ยม-คนประกันไม่ได้

ยิ่งพวกอาจารย์ประเภท “เก่งเป็นฝูง” เอะอะเข้าชื่อเป็น

บัญชีหางว่าว แรกๆ หางอาจารย์ ชาวบ้านยังหลงว่าเป็นหาง

ราชสีห์ 

แต่บั้นปลาย ตอนนี้ มีค่าน้อยกว่า “หางหมาขี้เรื้อน” มี

ตัวไหนกล้าโผล่หัวออกมาบีบน้ำาตาอาจารย์หลอกศิษย์ไปติดคุก

แทนอีกมั้ยล่ะ?

“ธรรมศาสตร์” ชื่อเสียงเกริกไกร ทั้งนามผู้ประศาสน์การ 

“อาจารย์ปรีดี” คุณูปการด้านดีงามท่านมีมากมาย 

เพราะความอัปรีย์-จัญไรบางศิษย์ยุคนี้  โหนท่าน  โหน

นามธรรมศาสตร์ เพื่อไปทำาระยำากับบ้านเมืองและสถาบัน

ทั้งท่านอาจารย์ปรีดี ทั้งธรรมศาสตร์.........

จึงป่นปี้-ยี่ยำา ตกต่ำา “สุดขีด” ในวันนี้ เพราะศิษย์จัญไร

ทั้งรุ่นใหญ่-รุ่นเล็ก ขุดท่านขึ้นมาใช้เป็นตราประทับ รับประกัน

การ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ใต้ใบสั่งไอ้กันและยุโรปนั่นแหละ!

ความดี จำาไว้.......

เปรียบเหมือน “ยาไทย” ประเภท “แพทย์แผนโบราณ” 

ให้ผลช้า ไม่ทันใจ แต่รู้ไว้ ยาไทย เป็นยารักษาโรคให้หายขาด

ในบ้ันปลาย

ตรงข้ามกับยาฝร่ัง ประเภทแพทย์สมัยใหม่ กินปุ๊บ-หายป๊ับ 

ได้ผลทันใจ แต่ป้ันปลาย ตายผ่อนส่ง

เพราะยาฝร่ัง มันเป็นยา “ระงับอาการโรค” ช่ัวคราว ไม่ใช่

การรักษาโรคให้หาย ดีใจได้เป็นพักๆ แล้วก็ “หนักลง” เรื่อยๆ!

เห็นลุงตู่ “นายกฯ ประยุทธ์” ลงใต้ ไปยะลา-ปัตตานี เมื่อ

วาน (๑๕ ธ.ค.๖๔) พ่ีน้องชายแดนใต้มาต้อนรับกันคึกคัก 

ผมดูข่าวแว็บๆ รับรู้ได้ถึงความจริงใจท่ีพ่ีน้องยะลามอบให้

นายกฯ ก็ดีใจกับท่านนายกฯ ด้วย

คนใต้น่ะ รักใคร รักจริง เกลียดใคร เกลียดจริง เมื่อนายกฯ 

ให้ใจกับชาวใต้ ก็แน่นอน หัวใจชาวใต้ย่อมอยู่กับนายกฯ

แต่จำาไว้อย่าง “อย่าหลอกกัน” พูดแล้วต้องทำา อย่าทอดท้ิง

กัน ชาวใต้ไม่หวังอะไรมากกับคนการเมือง เพราะเข็ดแล้ว

แต่กับนายกฯ ประยุทธ์.....

ดูเหมือนพ่ีน้องยะลา จะเชื่อใจ และมอบความรักและ

ผูกพันท่ีจริงใจให้

๓ จังหวัดใต้  “ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส” นายกฯ หา

เวลาลงไปบ่อยๆ  เถอะครับ แล้วจะรู้ว่า  “หาความจริงใจ”  ได้

จากที่ไหน?

“ยะลา” คือ “เพชรหัวแหวน” ๓ จังหวัดใต้ บอกท่าน

นายกฯ ได้เท่านี้แหละครับ!

 ซึ่งมันยากจริงๆ หญิงมากมายกว่า ๓,๕๐๐ ล้านคน ที่โลก

จะมองเห็นและมอบความชื่นชมให้ แค่ ๒๐ คน

และ ๒๐ ใน ๓,๕๐๐ ล้านคน นั้น ๑ ใน ๒๐ คนนั้น มี “ลิซ่า” 

สาวน้อยคนไทยของเรา รวมอยู่ด้วย!

เพราะลิซ่า ร้อง-เต้น K-POP เก่งแค่นั้นหรือ โลกจึงชื่นชม?

นั่นแค่ส่วนหนึ่ง

ในความเห็นผม นอกจากอัจฉริยภาพส่วนตัวลิซ่าแล้ว ความ

มีมรรยาทอย่างไทย ความกตัญญูรู้คุณ “บ้านเกิดเมืองนอน” ตัว

เอง ความไม่เหลิง-หลงในโลกมายา กลับมีแต่ความรู้ตัว-ถ่อมตน

นั่นเป็น “คุณค่าคน” อันหาได้ยากในสังคมโลกทุกวันนี้ 

แต่ลิซ่า “มีพร้อม”!

มันเป็นความพร้อมที่บริสุทธิ์งดงาม จนได้รับความชื่นชม

โดยไม่ต้องไปแปดเปื้อนกับองค์กรหน้ากากเพื่อสังคม ที่อ้างไม่

แสวงหาผลกำาไร อุปโลกน์แล้วจัดฉากให้ แลกเคลื่อนไหวอยู่ใต้

ใบสั่ง

ทุกคนคงเคยได้ยิน หรือกระทั่งตัวเองก็เคยพูด....

“ทำาดีไม่เห็นได้ดี สู้คนทำาชั่วไม่ได้ สุขสบาย ร่ำารวย มียศ มี

ตำาแหน่งกันทั้งนั้น”

มองเผินๆ มันก็จริงนะ  ไม่ต้องหาตัวอย่างที่ไหนให้มันไกล

หรอก

มองไปที่  “สัปปายะสภาสถาน” หรือที่  “ทำาเนียบรัฐบาล” 

ก็เห็น

หลายต่อหลายคน.....

เหมือนใบรับรองคำาว่า  “ชั่วแล้วได้ดี มีหน้า-มีตา มียศ มี

ศักดิ์”!?

มันก็น่าท้อ สำาหรับคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์-สุจริต  ไม่ว่า

ข้าราชการหรือคนทำางานทั่วไป 

หลายๆ คน ตั้งใจทำางาน  เป็นข้าราชการทำางาน  “ต่าง

พระเนตร-พระกรรณ” ไม่รับสินบาท-สินบน

กลับเป็น “แกะขาว” ไม่กี่ตัว อยู่ใน “แกะดำา” ทั้งฝูง!

ทำาดีแล้วอยู่ยาก ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหน มักเป็นอย่างนั้น

บ

ห่วงคลัสเตอร์

ประกอบด้วย  คลัสเตอร์โรงงานพบท่ี

ปราจีนบุรี, ระยอง, ขอนแก่น คลัสเตอร์

ตลาดพบท่ีจันทบุรี,  สระแก้ว,  ลพบุรี 

คลัสเตอร์ค่ายทหารพบท่ีประจวบคีรีขันธ์ 

คลัสเตอร์งานศพพบท่ีนราธิวาสและ

ขอนแก่น และคลัสเตอร์ร้านอาหารพบ

ท่ี กทม.และสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงคลัสเตอร์

ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านหมูกระทะ 

ซ่ึงมีปัจจัยเส่ียงใช้กระทะเดียวกันและใช้

เวลาน่ังอยู่นาน 

“สถานการณ์โควิดในประเทศไทย

ยังเป็นไปตามคาดการณ์ มีแนวโน้มลดลง

เรื่อยๆ แต่ก็ยังมีการพบการติดเช้ือเป็น 

กลุ่มก้อนในหลายพ้ืนท่ี  ซ่ึง ศบค.มีความ

ห่วงใยการติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อนท่ีอาจพบ

มากข้ึนในช่วงเทศกาลหยุดยาวน้ีได้ กลุ่ม

ท่ีต้องเฝ้าระวังมากข้ึนคือตลาดและร้าน

อาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารท่ีมีรายงาน

ต่อเนื่อง คือหมูกระทะ มาจากปัจจัยเส่ียง

รับประทานกระทะเดียวกันและใช้เวลา

นาน ทำาให้เส่ียงติดเช้ือมากข้ึน ส่วนตลาด

วันหยุดมีการจับจ่ายใช้สอยท่ีตลาดมาก

ข้ึน  ศบค.อยากให้งานปีใหม่คนไทยมี

ความสุขท่ีมาพร้อมความปลอดภัย  ไม่

อยากให้เกิดการติดเช้ือเป็นคลัสเตอร์ปี

ใหม่” พญ.สุมนีกล่าว

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวถึงสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดเช้ือโอมิครอนว่า 

ท่ัวโลกขณะน้ีกระจายตัวไป 70 ประเทศ 

และท่ีมีการระบาดหนักเกิดข้ึนใน  3 

ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ, เดนมาร์ก 

และนอร์เวย์ ขณะท่ีในประเทศไทยขณะ

น้ีพบผู้ติดเช้ือโอมิครอนแล้ว 11 ราย 

โดยจำานวนน้ีรอการยืนยันถอดรหัส

พันธุกรรมอยู่  3  ราย อย่างไรก็ตาม

สายพันธ์ุหลักท่ีแพร่ในไทยตอนน้ียังเป็น                 

เดลตา 99.58%  มีสายพันธ์ุโอมิครอน

เพียงร้อยละ 0.23 สายพันธ์ุอัลฟาร้อยละ 

0.17 และสายพันธ์ุเบตา 0.02%

ไทยพบโอมิครอน 14 ราย

ส่วนยอดผู้ ไ ด้ รับ วัคซีนของ

ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 14 ธ.ค.เพ่ิมเติม 

393,116 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 98,046,970 

โดส สำาหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส คณะ

อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (อีโอซี) ขอ

แจ้งให้ดำาเนินการฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 

โดยมีการเพ่ิมสูตรไขว้ 2 สูตร คือผู้ท่ีฉีด

เข็ม 1 และ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า 

สามารถฉีดเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์หรือโม            

เดอร์นา  โดยมีระยะห่างจากเข็มท่ี  2 

ต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป และสำาหรับผู้ท่ีฉีด

เข็ม 1 ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มแล้ว เข็มท่ี 

2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า สามารถฉีดเข็ม 

3  กระตุ้นได้ด้วยท้ังแอสตร้าเซนเนก้า                                                        

ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา โดยมีระยะห่าง 

3 เดือนข้ึนไปหลังฉีดเข็ม 2 

“สำาหรับการเดินทางเข้าประเทศ 

ไทยในช่วงวันท่ี 1-30 พ.ย.มีจำานวนท้ังส้ิน 

133,061 คน ซ่ึงวันท่ี 1-14 ธ.ค.มีท้ังส้ิน 

103,263 คน โดย 5 อันดับประเทศท่ีเข้า

มามากท่ีสุดในเดือน ธ.ค. ได้แก่ เยอรมนี, 

สหราชอาณาจักร,  รัสเซีย, สาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา โดย

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเทศท่ีเดินทางเข้า

มาอันดับ 1 เปล่ียนจากอเมริกา คาดว่า

เพราะสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ

โอมิครอน 

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับองค์การ

อนามัยโลก จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ 

“เปิดข้อมูล  (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ เผยทุกข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด-

19 รับมืออย่างไรเมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

มาเยือน” มีนายแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 

จากกระทรวงสาธารณสุขมาให้ความรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธ์ุใหม่โอม ิ

ครอน

นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวถึงการ

ตรวจเช้ือโควิดโอมิครอนว่า  ก่อนหน้า

น้ีประเทศไทยเคยจะลดการตรวจ RT-

PCR โดยจะให้ตรวจเฉพาะ ATK เฉพาะ

กลุ่มเดินทางเข้ามาแบบ Test and Go แต่

เมื่อมีเช้ือโควิดสายพันธ์ุโอมิครอนเข้ามา

จึงต้องคงมาตรการตรวจ RT-PCR ตาม

เดิม อย่างไรก็ตามในการตรวจโควิดน้ัน 

ปัจจุบันมีแล็บ 465 แล็บท่ัวประเทศท่ี

ให้การรับรองมาตรฐาน แต่การตรวจสาย

พันธ์ุดำาเนินการได้ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ 15 แห่งท่ัวประเทศ ส่วนกลาง

และมหาวิทยาลัยบางแห่ง  ซ่ึงถือว่า

ครอบคลุมมากพอสมควร เนื่องจากเรา

มีการตรวจมาต้ังแต่เร่ิมระบาด 

นพ.ศุภกิจกกล่าวว่า การตรวจด้วย 

RT-PCR  ไม่ได้เป็นปัญหา และตรวจ

ด้วย ATK  ก็ยังสามารถตรวจสอบว่าติด

เช้ือหรือไม่ติดเช้ือได้ แต่หากจะตรวจหา

สายพันธ์ุต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจหา 

Whole Genome Sequencing  ด้วยวิธี

การตรวจสอบอย่างละเอียด  ล่าสุดกรม

วิทย์ฯ ได้มีการตรวจเพ่ิมเติม  ข้อมูล ณ 

วันท่ี 15 ธ.ค.64 พบผู้เข้าข่ายติดเช้ือโอ

มิครอน 14 ราย  ยืนยันด้วยวิธี Whole                                                            

Genome  Sequencing  ถอดรหัส

พันธุกรรมแล้ว 9 ราย

“การตรวจหาสายพันธ์ุในผู้ติด

เช้ือจะสุ่มตรวจจากคนไข้อาการหนัก 

ชายแดน  ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ทุกราย เกิดคลัสเตอร์แปลกๆ และไม่รู้

สาเหตุ  เป็นต้น  โดยตรวจสัปดาห์ละ

เป็นพัน  ถ้ามีเข้ามาก็จะเจอ ดังน้ันวันน้ี

ยังเป็นระยะแรกของประเทศไทยท่ีเร่ิม

มีสายพันธ์ุโอมิครอนเข้ามา แต่ไม่ต้อง

ตกใจ ยืนยันสูตรการตรวจหาสายพันธ์ุโอ

มิครอนของกรมวิทยาศาสตร์ฯ สามารถ

ดักเช้ือโอมิครอนได้แน่นอน ถ้าเจอและ

จำากัดวงของการแพร่ระบาดได้เร็วก็ไม่

น่ามีปัญหาอะไร  ย่ิงสถานการณ์การ

ติดเช้ือในประเทศไทยขณะน้ีเป็นการ

ระบาดของสายพันธ์ุเดลตา ดังน้ันวัคซีน

ท่ีฉีดอยู่ขณะน้ีสามารถป้องกันการติด

เช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

ฝร่ังเศสให้วัคซีน 4 แสนโดส

ส่วน พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิ

ลาศ  นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรม

ควบคุมโรค  กล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมด้านวัคซีนเมื่อเกิดการระบาดของ

สายพันธ์ุโอมิครอนว่า  ปัจจุบันวัคซีน

ทุกชนิดท่ีใช้กันท่ัวโลกจะช่วยป้องกัน

การป่วยหนักเสียชีวิตได้  โดยไทยมีผล

การศึกษาต่อเนื่องต้ังแต่เดือน พ.ค. ผล

ศึกษา 90++ ทุกวัคซีน ป้องกันการเจ็บ

ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้  ซ่ึงวัคซีนทุก

ชนิดยังไม่สามารถป้องกันการติดเช้ือได้ 

100  เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเวลาผ่านไป

ภูมิจะตกลงมา ดังน้ันจึงจำาเป็นจะต้องมี

การกระตุ้นซ้ำาอีกคร้ัง

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล  พล.อ.คงชีพ 

ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม 

ในฐานะโฆษกรองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ให้การต้อนรับการเย่ียมคารวะ

ของนายตีแยรี  มาตู  เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฝร่ังเศส พร้อมคณะ ในโอกาส

เข้ารับหน้าท่ี  โดยท้ังสองฝ่ายได้กล่าวถึง

ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างสอง

ประเทศท่ีมีมายาวนาน และหารือร่วม

กันในการยกระดับความสัมพันธ์สู่การ

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต

“พล.อ.ประวิตรได้กล่าวแสดง

ความยินดีกับนายตีแยรี มาตู ในโอกาส

เข้ารับตำาแหน่ง พร้อมขอบคุณฝร่ังเศสท่ี

บริจาควัคซีนให้ไทย 400,000 โดส ซ่ึงจะ

ส่งถึงไทยไม่เกินเดือน ม.ค.65 และยินดี

ท่ีฝร่ังเศสให้ความสนใจภูมิภาคเอเชีย 

โดยกำาหนดยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก-

ฝร่ังเศส  และมุ่งม่ันจัดทำาโรดแมป                     

ร่วมกัน โดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือ 

เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้น

ส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไป”  โฆษกรอง

นายกฯ กล่าว

จ.พิษณุโลก  ท่ีตลาดสดโคกมะตูม 

อ.เมืองพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท                                                        

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  พร้อม

ด้วยเ จ้าหน้า ท่ี โรงพยาบาลพุทธ                                  

ชินราชพิษณุโลก และเจ้าหน้าท่ีสำานัก

สาธารณสุขเทศบาลนครพิษณุโลก ลงพ้ืน

ท่ีตรวจเชิงรุก ATK เพื่อตรวจหาเช้ือไวรัส

โควิด-19 พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการ

ภายในตลาดสดโคกมะตูม หลังจากพบ

ผู้ติดเช้ือคลัสเตอร์ตลาดสดโคกมะตูม

จำานวน  12  ราย  พร้อมกันน้ีได้ส่ังปิด

ตลาดสดโคกมะตูมเป็นเวลา 3  วัน  คือ

วันท่ี 16-18 ธ.ค.

จ.อำานาจเจริญ  ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า พบผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ซ่ึงเป็นผู้สัมผัส

เส่ียงสูงอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ม.3 ต.โนน

โพธ์ิ อ.เมืองอำานาจเจริญ จำานวน 2 ราย 

เชื่อมโยงกับการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 

(คลัสเตอร์) งานสังสรรค์  ซ่ึงมีผู้ติดเช้ือ

แล้วหลายราย. 

ทำาเนียบฯ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมี

กำาหนดการ นายแอนโทนี บลิงเคน (An-

tony Blinken) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะเข้า

เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เนื่อง

ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ในฐานะแขกของกระทรวงการต่าง

ประเทศ  ท่ีห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า 

ทำาเนียบรัฐบาล  ในเวลา  12.40 น.                                                    

วันที่  16  ธ.ค.นั้น  ล่าสุดเจ้าหน้าที่

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกระทรวงการต่าง

ประเทศกำาลังหารือและเตรียมการ

อย่างละเอียด หลัง นายเน็ต  ไพรซ์ 

โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ  เปิด

เผยว่า ผู้สื่อข่าวที่เดินทางร่วมคณะของ

นายแอนโทนีที่เดินทางไปร่วมประชุม

จี  7  ในอังกฤษ ตามด้วยการเดินทาง

เยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้  และกำาลังจะเดินทางมาถึงไทยใน

คืนวันที่ 15 ธ.ค.นี้ มี 1 ใน 12 คน ถูก

ตรวจพบติดโควิด-19 โดยมีผลการตรวจ

หาเชื้อเป็นบวกในมาเลเซีย แต่นักข่าว

คนอื่นๆ รวมถึงนายบลิงเคน และเจ้า

หน้าที่อาวุโสที่เดินทางร่วมคณะไม่มี

ใครที่มีผลเป็นบวก

“จากการประสานงานไปยังสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำาประเทศไทย 

ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง แต่

ได้มีการดำาเนินการต่างๆ  เรียบร้อยแล้ว 

โดยกำาหนดการเข้าพบกับนายกรัฐมนตรี

ไทยยังไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด” 

แหล่งข่าวระบุ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเวลา 19.30 น.                                                       

หลังมีข่าวนักข่าวติดตามนายแอนโทนี

ท่ีจะเข้าเย่ียมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ ใน

เวลา 12.40 น.  ท่ีทำาเนียบรัฐบาล  วันท่ี 

16 ธ.ค.น้ี ติดเช้ือโควิด-19 ทางทำาเนียบ

รัฐบาล ได้แจ้งยกเลิกวาระงานดังกล่าว

แล้ว.

คณะรมต.สหรัฐติดโควิดยกเลิกพบ‘บิ๊กตู่’

ทำาเนียบรัฐบาล •  ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า กลุ่มจะนะรักษ์ถ่ินท่ีปักหลักอยู่ข้าง

ทำาเนียบรัฐบาล  เพื่อคัดค้านการสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา หลาย

วันท่ีผ่านมา จนล่าสุดได้ข้อสรุปเป็นท่ีน่า

พอใจ หลังรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้อง

ท่ีจะจัดทำาผลการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บท

ต่างๆ ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  โดย

ต้ังแต่เวลา 05.30 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้

ตื่นมาทำาการละหมาด จากน้ันได้ทยอย

เก็บข้าวของสัมภาระส่วนตัว รวมถึงเก็บ

ขยะต่างๆ  ก่อนข้ึนรถทัวร์   บขส. สาย

กรุงเทพมหานคร-ดอนสัก จำานวน 2 คัน 

ท่ีสำานักนายกรัฐมนตรีเตรียมไว้ให้ พาไป

ส่งถึงท่ี อ.จะนะ จ.สงขลา โดยใช้เวลาการ

เดินทางมากกว่า 10 ช่ัวโมง 

ท้ังน้ี บรรยากาศเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  ผู้ชุมนุมมีกิจกรรมร้องเพลง

ก่อนข้ึนรถเดินทางกลับ  ท่ามกลางการ

ดูแลและอำานวยความสะดวกจากเจ้า

หน้าท่ีตำารวจ  โดยรัฐบาลมอบหมายให้

นายสมพาศ นิลพันธ์ ท่ีปรึกษาสำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนส่ง

ชาวจะนะข้ึนรถกลับภูมิลำาเนา โดยขบวน

รถออกในเวลา 07.15 น. 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  กล่าว

ว่า ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางกลับ

แล้วในขณะน้ี  โดยรัฐบาลจัดรถส่งกลับ

พ้ืนท่ีโดยสวัสดิภาพ  ท้ังน้ีขอบคุณทุกคน

และขอบคุณชาวจะนะ  ท้ังกลุ่มเห็นด้วย

และไม่เห็นด้วย อย่างไรก็คือคนไทย ขอ

ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่า ขอให้ทุกอย่างเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ตาม

หลักข้อกฎหมายทุกประการ

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายวสันต์ ภัย

หลีกล้ี กรรมการ กสม. กล่าวว่า กลไก

ของการจัดทำา SEA  ควรจะประกอบด้วย

นักวิชาการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ

ในแต่ละด้าน  องค์กรภาคประชาสังคม 

หรือสถาบันวิชาการท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์  ในการจัดกระบวนการ

การมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนเชิงนโยบาย

ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ท้ังในมิติเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  สังคม 

และวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดอนาคตของ

พวกเขา  โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

สำาหรับการดำาเนินการของ กสม.หลังจาก

น้ี จะยังมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก

กรณีดังกล่าวต่อไป.

นายกฯขอบคุณ‘จะนะ’เลิกชุมนุม



นายตํารวจเกียรติยศซ่ึงเปนหัวหนาชุดจะนําทีมงานเขา

ถวายความปลอดภัยทันที

พรอมกันน้ีก็จะแจงประสานชุดถวายความปลอดภัยเสนทาง

ตามเสนทางเสด็จฯ ชุดสืบสวนหาขาว ชุดอํานวยความสะดวก

จราจร

รวมไปถึงชุดถวายความปลอดภัยโรงแรมที่ประทับ ที่เปน

ศูนยรวมของหน�วยยุทธการ หน�วยปฏิบัติการทางเทคนิค และ

หน�วยสนับสนุนดานตางๆ ท่ีเตรียมความพรอมไวลวงหนาแลว เร่ิม

ปฏิบัติงานทันทีเชนกัน

วันท่ี 12 มิถุนายน 2549 เปนวันแรก มีหมายกําหนด 2 หมาย

เวลา 14.00 น. เสด็จฯ ทรงรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เวลา 18.00 น. เสด็จฯ ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราช

พิธี ณ ราชนาวิกสภา และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2549 เวลา 19.30 น. มีหมายกําหนด 

การ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราช                                                                                  

ทานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ําแดพระประมุขและพระราช 

วงศทุกพระองค ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

ขบวนรถพระประมุขทั้ง 25 ขบวน แตละขบวนประกอบ

ดวยรถจักรยานยนต รถยนตเบิกทาง รถยนตนําขบวน รถยนต

เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ รถยนตพระที่นั่ง รถยนต

ชุดรักษาความปลอดภัย รถตูคณะผูติดตาม และรถยนตปดทาย

ขบวน ฯลฯ จํานวนตั้งแต 10 คันขึ้นไป

ศูนยควบคุมจราจร (บก.02) ไดบริหารจัดการ ควบคุม สั่ง

การใหขบวนรถพระประมุขเดินทางถึงที่หมายแตละที่หมาย ได

อยางเปนระเบียบเรียบรอย เรียงตามลําดับอาวุโสของการครอง

ราชยจากพระประมุขอาวุโสนอยสุดจนถึงพระประมุขอาวุโสสูง 

สุด ไดถูกตองแมนยํา ตรงตอเวลา

เจาหญิงมาทิลด พระชายามกุฎราชกุมารแหงเบลเยียม 

ไดตรัสถาม พ.ต.อ.พิทยา ศิริรักษ นายตํารวจเกียรติยศประจํา

พระองควา “เขาทํากันไดอยางไร” แสดงใหเห็นความสามารถใน

การจัดระบบจราจรและการฝกซอมของเจาหนาที่ตํารวจทุกฝาย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ภารกิจของนายตํารวจเกียรติยศไมไดมีเฉพาะตามหมาย

กําหนดการเทานั้น ยังมีภารกิจสวนพระองคและคูสมรสอีกหลาย

ประการ ไมวาจะไปพบปะกันเองระหวางพระประมุข พบกับเอก 

อัครราชทูตและประชาชนของแตละประเทศ องคกรการกุศล

ตางๆ

ตลอดจนทองเที่ยวไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ นาย

ตํารวจเกียรติยศและคณะตองติดตามไปปฏิบัติหนาที่ โดยตลอด

จนกวาจะสงเสด็จเดินทางกลับ

นายตํารวจเกียรติยศไดบอกเลาประสบการณถวายอารักขา

อันประทับใจในการปฏิบัติหนาท่ีอันสําคัญ และการไดรับพระราช

ไมตรีที่ทุกพระองคพระราชทาน อาทิ

พ.ต.อ.อดิศร งามจิตสุขศรี และ พ.ต.อ.(ญ.) บุษบง เมฆวิชัย 

นายตํารวจเกียรติยศประจําพระองค สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิ

โตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แหงประเทศญี่ปุน

“สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแหงประ 

เทศญี่ปุนทรงมีพระจริยวัตรเรียบงาย ทรงเปนกันเองกับเจาหนา 

ที่รวมถวายงานทุกคน พระองคจะตรัสถามทุกครั้งที่เสด็จฯ วา 

เราตรงเวลาหรือไม ชาไปหรือไม ทุกอยางเรียบรอยนะ

สมเด็จพระจักรพรรดิจะตรัสถามวิธีเปดกระจก และจะเปด

กระจกเพ� อโบกพระหัตถใหกับประชาชนที่ยืนอยูขางถนนตลอด

เสนทางเสด็จฯ แมบางครั้งจะมีประชาชนเพียง 2-3 คน เปนที่

ประทับใจยิ่ง ภูมิใจที่ทําหนาที่สําคัญนี้”
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4 บทความ

องบอกวา “ปกลองการเมือง” ดังกระหึ่มขึ้นมาทีเดียวใน

ชวงปลายป ในการชิงเกาอี้ “พอเมืองกรุงเทพมหานคร” 

เมืองฟาอมรของชาวไทย ขนาดลาสุด “ชูวิทย กมลวิ

ศิษฏ” อดีตหัวหนาพรรครักประเทศไทยและผูสมัครลง

เลือกตั้งผูวาฯ กทม. 2 ครั้ง และไดที่ 3 มาทั้งคู ก็ยัง

โผลมาในโลกออนไลน สงความคิดเห็นทางเฟซบุกกับเขาดวย ซึ่ง

หากไมยึดติดและอคติในเร� องความเปน “เจาพออาง” แลว ก็บอก

ไดเลยวาความคิดเห็นของ “ชูวิทย” ตองเรียกวามองขาดอยางยิ่ง 

เพราะ พอเมือง กทม.จริงๆ แลวก็แทบไมตางจาก “ผูวาราชการ

จังหวัด” อีก 76 จังหวัดแตประการใด แมจะมีการเลือกตั้งใหดูโกเก

ก็ตามที เพราะอํานาจสารพัดอยางตาม

ที่ “ชูวิทย” โพสตไวนั่นแลตางก็อยูใน

มือของกระทรวง ทบวง กรม อ� นกันทั้ง

นั้น จะขยับหรือปรับอะไรก็แทบทําไม

ได แต ที่ ไดแน�ๆ คือการเปนกระโถน                              

ทองพระโรงรองรับสารพัดปญหาที่จะ               

ตามมา ตั้งแตฝนตก รถติด ยันขโมย

เต็มบานเมือง ...• ที่สําคัญรายเต็ง

จาที่ตีฆองรองปาวมาเนิ่นนานอยาง 

“ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร” เจาของ

ฉายาผูวาฯ หมูปา ที่ปจจุบันเปนพอ

เมืองปทุมธานี ปดไขกอกลาออกมาลงชิง ในฐานะตัวแทนพรรค

รัฐบาลอยาง “พลังประชารัฐ” ก็ยิ่งทําใหเสียงคอมเมนตแสดงความ

คิดเห็นเดือดในสภากาแฟมากขึ้นไปอีก บางก็วาเปนการคิดถูก ใน

ขณะที่ “กูรู” อยาง สมชัย ศรีสุทธิยากร ที่สอบตก ส.ส.ในรอบที่แลว 

ถึงกับวิเคราะหเบื้องลึกเบื้องหลังของการประกาศโบกมือลาของ “ผู

วาฯ ณรงคศักดิ์” เปนตุเปนตะกันเลยทีเดียว ...• แหม! วิเคราะห

กันแบบเกรียนคียบอรดเกงกันทั้งนั้น แตพอลงสนามจริงกลายเปน

ตัวประกอบกันท้ังเพ แตท่ีขําไมออกคือ การลากโยงการเปดไทม ไลน

ของ “บิ๊กตู” ในการจัดการเลือกตั้งผู

วาฯ ที่บอกวาอาจเปนกลางป 2565 

โดยโยงเปนการยื้อเวลา โดยเฉพาะ 

“ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์” ส.ส.กทม. 

พรรคกาวไกล (ก.ก.) มองไปไกลถึงวา

เปนการตอรองยืดอายุใหตัวเอง พิโธ!                                            

คิดได ถามหน�อยเถิดหากกฎหมายลูก                                               

2 ฉบับเสร็จสิ้นกระบวนการ “ลุงตู” 

จะกลาดันทุรังอยูบนเกาอี้ใหคนกนดา                           

สาปแชงเหรอ ...• ที่สําคัญที่ “บิ๊ก

ตู” คาดไวกลางปหนา เพราะ อยาลืม

วากอนเลือกตั้งผูวาฯ กทม.นั้น อาจ

ตองเลือก “ส.ก.-ส.ข.” กอนดวย ซึ่งก็ยังมีประเด็นที่อาจตองถก

เถียงกันอีกยาวๆ ตามประสาไทยแลนด โอนลีดวยวา ควรจะมีอยู

ไหมทั้ง “ส.ก.-ส.ข.” ฉะนั้น มุกดานายกฯ โดยอางเร� องยืดเวลาตัว

เองนั้น ตองบอกวาหากไมไดกินหญาเปนอาหารหลักมันดูจะหน�อม                                                 

แนมไปหน�อยน�ะโฆษก ...• แปลกแตจริง ปากพร่ําบอกวาตองการ

เสรีภาพ ตองการใหประเทศเปนประชาธิปไตยเหมือนฝรั่งมังคา

เขา แตพอราง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคําส่ังคณะรักษาความสงบแหง                                                        

ชาติ (คสช.) และคําสั่งหัวหนา คสช.ที่

ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนและประชา 

ธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดยนายจอน 

อึ๊งภากรณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือก

ตั้ง 12,609 คน เปนผูเสนอ และ

ราง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และ

คําสั่งหัวหนา คสช. พ.ศ. …. ที่ “ปย

บุตร แสงกนกกุล” กับคณะกาวหนา

เปนผูเสนอ ถูกตีตกดวยมติเสียงสวน

ใหญ กลับมาดาสาดเสียเทเสีย ...• 

อาว ตกลงประเทศประชาธิปไตยนี่เขา

ไมฟงมติเสียงสวนใหญกันแลวเหรอ 

หรือ หากเปนกฎหมายที่ “จอน-ปยบุตร” เสนอ ตองเปนกฎหมาย

ที่ออกมาบังคับใช ซ้ําราย “ยิ่งชีพ อัชฌานนท” ผูจัดการโครงการ

อินเทอรเน็ตเพ� อกฎหมายประชาชน (ไอลอว) ยังบอกอีกวา “มี

อํานาจลงโทษผูแทนราษฎรที่ลงมติโดยไมมีเหตุผลรองรับเหลานี้ใน

การเลือกตั้งครั้งตอไป และขอใหจดจําวาใครที่ลงมติไมรับหลักการ

โดยไมมีเหตุผล เราจะไมเลือกคนเหลานั้น และตั้งมั่นที่จะทวงคืน

ระบอบประชาธิปไตยที่ใชอํานาจตาม

ปกติกลับมา” อาว แลว ที่ลงมติกันนี่

ไมใชใชวิธีปกติเหรอ ตีลังกาหรือนอน

โหวตกันหรืออยางไรมิทราบ แลวถาม

หน�อยเถิด การเสนอกฎหมายที่ผล

ยอนเปนโทษนั้น ไมวาตอคณะบุคคล

หรือบุคคล ใครเขาทํากันในสากลโลก 

กฎหมายนั้นถายอนหลังแลวเปนคุณ

สามารถทําได นี่เปนหลักนิติศาสตร 

101 เบื้องตนมิใชหรือ ทําไมผูเสนอ

กฎหมายท้ังหลายท้ังมวลไมรู หรือแกลง

โงกันหมดเลา ...• เร่ิมดวยเร� องผูวาฯ ก็

จบดวยเร� องผูวาฯ แลวกัน เพราะดูเหมือน “พปชร.” จะออกอาการ 

“เป” ทีเดียวหลังผูวาฯ หมูปาไมมาเปนตัวแทนพรรค เพราะ “ลุง

ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรค พปชร. ดูเหมือนจะถอดใจที่จะสงคนเปนตัวแทนลงแขงขัน

แลว แต “จักรพันธ พรนิมิตร” ส.ส.กทม. ในฐานะหัวหนาภาค 

กทม. พรรค พปชร. ยังระบุวาจะสงแน�นอน ตกลงพรรคนี้เขาเลน

ขายของกันทุกเกาอี้เลยหรือเปลาจะ ...•

ณัฐชา 

บุญไชยอินสวัสดิ์

ชูวิทย กมลวิศิษฏ

ณรงคศักดิ์ 

โอสถธนากร

ม� อครั้งรัฐบาลไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดงานเฉลิม

ฉลองเน� องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ                                                                            

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัช                                                                           

กาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ป ในวันที่ 9 มิถุนา 

ยน 2549

รัฐบาลไดกราบทูลพระประมุข พระราชาธิบดี พระบรม

วงศานุวงศ ผูแทนกษัตริย เปนพระราชอาคันตุกะมารวมถวาย

พระพรฯ และรวมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติตางๆ ระหวาง

วันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2549

สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหน�วยงานหลักดําเนินการ

ในเร� องการรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใน

เร� องการจราจรใหกับพระประมุขและคณะผูติดตามทุกประเทศ

ในการนี้ ไดมีการจัดนายตํารวจเกียรติยศถวายงานพระ

ราชอาคันตุกะทั้งหมด 25 ประเทศ

พระประมุขและพระราชวงศที่เสด็จฯ มารวมพระราชพิธี                                                                             

เปนพระประมุขจํานวน 12 ประเทศ เปนผูแทนพระองคซ่ึงเปน

พระราชวงศช้ันสูง 13 ประเทศ เปนการมารวมชุมนุมของกษัตริย

มากที่สุดในโลก

พระราชอาคันตุกะ อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จ

พระราชินีบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสวีเดน สมเด็จพระจักรพรรดิ

และสมเด็จจักรพรรดินีญี่ปุน สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ

พระราชินีมาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี

สวีเดน สมเด็จพระราชาธิบดีจอรแดน พระบาทสมเด็จพระบรม

นาถนโรดม สีหมุนี กัมพูชา

เจาชายเฮนริก พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแหง                                                                            

เดนมารก สมเด็จพระราชินีโซเฟยแหงสเปน เจาชายจิกมี มกุฎ                                                                             

ราชกุมารแหงภูฏาน เจาชายวิลเลียม มกุฎราชกุมารแหงเนเธอร 

แลนด เจาชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแหงนอรเวย เจาชายฟลิปส 

มกุฎราชกุมารแหงเบลเยียม เจาชายแอนดรูว สหราชอาณาจักร 

บริเตนฯ ฯลฯ

นายตํารวจเกียรติยศ คือนายตํารวจที่จะทําหนาที่เหมือน

เปนราชองครักษประจําพระราชอาคันตุกะทุกพระองค ปฏิบัติ

หนาที่ติดตามตลอดระยะเวลาที่ประทับอยูในประเทศไทย

เปนหัวหนาชุดทําหนาที่ถวายความปลอดภัย อํานวยความ

สะดวกในดานตางๆ ถวายพระเกียรติ ถวายงานตามพระราชประ 

สงค ควบคุมขบวนรถพระที่นั่ง และประสานงานในทุกเร� อง

เริ่มตั้งแตรับเสด็จเม� อเดินทางมาถึง อยูปฏิบัติหนาที่ตลอด 

24 ชั่วโมงจนสงเสด็จกลับ

พล.ต.อ.อิสระพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา รอง ผบ.ตร.ผู

อํานวยการศูนยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยและการจราจร เปน

ผูรับผิดชอบคัดเลือกและฝกอบรม

พล.ต.อ.อิสระพันธมีประสบการณการเคยปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหน�งนายตํารวจราชสํานักประจํามากอน มีความรู ความ

สามารถในเร� องการรักษาความปลอดภัยบุคคล การอารักขาบุคคล

สําคัญ และเคยเปนอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนาย

รอยตํารวจ มีความสามารถใชภาษาอังกฤษในการส� อสารเปน

อยางดี

เร่ิมการดําเนินการคัดเลือกนายตํารวจยศ พ.ต.อ.จากท่ัวประ 

เทศ ที่มีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะเหมาะสม และมี

ทักษะทางภาษาตางประเทศ

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ คัดเลือกนายตํารวจเกียรติยศ

ชาย 35 นาย และนายตํารวจเกียรติยศหญิง 19 นาย ซึ่งจะทํา

หนาที่ถวายความปลอดภัยประจําพระองคพระราชินีหรือพระ

ชายาที่เสด็จฯ แทนพระองค หรือเสด็จฯ พรอมพระราชสวามี

เม� อคัดเลือกไดตัวนายตํารวจเกียรติยศแลว จัดเขารับการ

อบรมหลักสูตรชุดนายตํารวจเกียรติยศ เปนหลักสูตรที่มีความ

เขมขนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เขาคายฝกอบรมทั้งกลางวัน

และกลางคืน

ภาคทฤษฎี สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ กรม

ราชองครักษ และกระทรวงการตางประเทศ ไดกรุณาจัดสงวิทยา 

กรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูดานตางๆ

พล.ท.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล รอง ผอ.สํานักงานราช

องครักษประจํา เปนวิทยากรแนะนําประสบการณการปฏิบัติหนาที่

ในการถวายความปลอดภัย

คุณจันทนี ธนรักษ ผูเช่ียวชาญดานอักษรศาสตร 10 สํานัก

ราชเลขาธิการ เปนวิทยากรแนะนําแบบธรรมเนียมการถวายงาน

และภาษาอังกฤษที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่

นายปสันน เทพรักษ กงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ เปนวิทยากร

แนะนําการปฏิบัติหนาท่ีทางพิธีการทูต และกรณีศึกษากําหนดการ

และกรณีสวนพระองค

นอกจากน้ี นายตํารวจเกียรติยศตองเรียนรูเก่ียวกับระเบียบ 

พิธีการ ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติตางๆ ขนบธรรมเนียมประ 

เพณีของแตละประเทศ และขอมูลเกี่ยวกับพระประมุขทุกพระ 

องคอยางละเอียดที่สุด

เพ� อใหนายตํารวจเกียรติยศสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมและสมพระเกียรติ

ภาคปฏิบัติ มีการฝกสอนทบทวนการใชอาวุธปน และการ

ถวายความคุมครองปองกันพระประมุขใหมีความปลอดภัยสูง 

สุด ฝกการตอสูปองกันตัว ฝกการติดตั้งวิทยุส� อสาร อาวุธและ

อุปกรณประจํากายที่ตองใชในการรักษาความปลอดภัย

พล.ต.อ.อิสระพันธเปนครูและเปนพี่เลี้ยง ทุมเท เอาใจใส                                                              

ควบคุม กํากับ ดูแล การฝกอบรมนายตํารวจเกียรติยศดวยตน 

เองอยางใกลชิดตลอดเวลา ทั้งการฝกอบรมปกติและการฝกซอม

การปฏิบัติทุกครั้ง

มีคํากลาววาการคัดเลือกและฝกอบรมนายตํารวจเกียรติ 

ยศครั้งนี้เปรียบกับการเจียระไนเพชรเลยทีเดียว

นับเปนมิติใหมของการอารักขาบุคคลสําคัญ ซ่ึงตองไมมีความ

ผิดพลาดโดยเด็ดขาด และตองคํานึงถึงพระเกียรติยศของพระ

ประมุขและพระราชวงศทุกพระองค

วันที่ 11 มิถุนายน 2549 พระประมุขและผูแทนพระองค

แตละประเทศเร่ิมทยอยเดินทางเสด็จฯ ถึงสนามบินกองทัพอากาศ

และสนามบินดอนเมือง ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงเปนผูแทนพระองครับเสด็จทุกพระองค

พ.ต.อ.ภาคภูมิ สัจจพันธ และ พ.ต.ต.(ญ.) ธัญญาวรรณ 

ธนามี นายตํารวจเกียรติยศประจําพระองค สมเด็จพระราชาธิ

บดีโบลเกียห สมเด็จพระราชินีซาเลฮา แหงประเทศบรูไน

“สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนทรงเขาใจบทบาทหนาท่ีของนาย

ตํารวจเกียรติยศเปนอยางดี เวลาโดยสารลิฟตดวยกัน แมลิฟต

ที่ประทับจะคับแคบก็มิไดแสดงทาทีอึดอัดแตอยางใด ทรงแยม 

พระสรวลใหทุกคนที่ถวายงานในวันเสด็จกลับ ทรงกลาวขอบใจ

และพระราชทานพระหัตถใหสัมผัส เปนวินาทีแหงความปราบ

ปลื้มใจเปนอยางยิ่ง”

พ.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ พ.ต.อ.ธัชชัย ปตะนีละบุตร 

และ พ.ต.ต.(ญ.) เนตรดาว สมเกิด นายตํารวจเกียรติยศประจํา

พระองค เจาหญิงลัลลา ซัลมา พระชายาสมเด็จพระราชาธิบดี

แหงประเทศโมร็อกโก

“เจาหญิงลัลลาทรงมีพระสิริโฉมและพระจริยาวัตรงดงาม 

ทรงใหความเปนกันเองกับผูถวายงาน การไดมีโอกาสเปนตัวแทน

คนไทยถวายงานพระองค นับเปนเกียรติสูงสุดและเปนความภาค

ภูมิใจที่สุดในชีวิต”

พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจํานงค และ ร.ต.อ.(ญ.) อรุชา จันทรคง 

นายตํารวจเกียรติยศประจําพระองค เจาชายจิกมี มกุฎราชกุมาร

แหงภูฏาน

“มกุฎราชกุมารแหงภูฏานทรงมีพระจริยาวัตรท่ีงดงาม และ

ทรงวางพระองคอยางนอบนอมถอมตนตอกษัตริยและพระราช 

วงศตางรัฐ ใครก็ตามอยูใกลชิดพระองคตองหลงรักทานอยางแน� 

แท นายตํารวจเกียรติยศพลอยปลาบปลื้มไปดวยที่ไดมีโอกาสรับ

ใชใกลชิดพระองคทาน”

พ.ต.อ.ย่ิงยศยังไดบันทึกเร� องราวประสบการณในการปฏิบัติ

หนาที่นายตํารวจเกียรติยศประจําพระองค เจาชายจิกมี ในหนัง 

สือช� อ “10 วันกับเจาชาย…ในฝน” บางชวงบางตอน งดงามและ

น�าประทับใจมาก (คัดลอกบางตอน)

“ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง ขอบคุณจริงๆ หวังวา 

เราคงไดมี โอกาสพบกันอีก ขอใหรักษาความสัมพันธที่ดีเชนนี้

ไวตลอดไป”

เปนประโยคสุดทายที่มกุฎราชกุมาร ซึ่งกําลังจะกาวขึ้นมา

เปนพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยแหงราชอาณาจักร 

Bhutan ในอีกสองปขางหนาตรัสกับผม พลางใชสองมือจับท่ีมือขวา

ผม พรอมเขยาเบาๆ ตลอดเวลา

ผมจําไมไดวาตอบอะไรกลับไป แตความรูสึกในขณะนั้น

เหมือนคนลองลอย ไมไชเพราะสติไมอยูกับเนื้อกับตัว แตน�าจะ

เปนอาการที่เรียกวา “ใจหายมากกวา”

ปจจุบันนายตํารวจเกียรติยศหลายคนไดเจริญเติบโตเปน                                                                                

ลําดับ ไดรับการแตงตั้งเปนนายตํารวจชั้นนายพลเกือบหมดทุก                                                                                

คน เชน พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตํารวจแหงชาติ, 

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผูชวย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภาคภูมิ สัจจา

พันธ ผบช.สตม., พล.ต.ท.ธัชชัย ปตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต., 

พล.ต.ท.นรรัชต เจริญรัชตภาคต, พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษก

ตํารวจ, พล.ต.ต.วรวัฒน อมรวิวัฒน รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.เขม   

รินทร หัสศิริ ผบก.ตท. ฯลฯ

นายตํารวจเกียรติยศท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว เชน พล.ต.อ. 

อดิศร งามจิตรสุขศรี, พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ, พล.ต.ท.ไชยยันต 

วงษสุวรรณ, พล.ต.ท.มนตรี สัมบุญญานนท, พล.ต.ท.ทนงศักดิ์ 

ทั่งทอง, พล.ต.ท.สัญชัย เจริญปุระ ฯลฯ

นายตํารวจเกียรติยศทุกนายจะตองจดจําไปตลอดชีวิต คร้ัง

หนึ่งในชีวิตราชการตํารวจ เปนตัวแทนแหงเกียรติยศและความ

ภาคภูมิใจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ไดมี โอกาสปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยพระประมุข

ตางประเทศอยางใกลชิด เปนประสบการณที่ตองประทับไวใน

ความทรงจํามิรูเลือน

สําคัญที่สุด นายตํารวจเกียรติยศทุกนายไดปฏิบัติหนาที่

เปน “ตํารวจของในหลวง” แสดงความจงรักภักดี สนองพระ

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ 

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหา

กษัตริยผูทรงเปนที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

เ

นายตํารวจเกียรติยศ

ยิ่งชีพ อัชฌานนท

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 

หรือ Strategic Environmental Assessmen : SEA โดยจะเปนการ                      

ศึกษาพื้นที่เปาหมายที่จะมีการพัฒนาโครงการใดๆ ก็ตามในภาพ                       

ใหญ แบบครบถวน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมไปจน                             

ถึงสุขภาพความเปนอยู เม� อศึกษาครบทุกดานแลวก็จะไดคําตอบ                      

วา ในพื้นที่นั้นๆ จะมีกี่ทางเลือกใหตัดสินใจ จะเดินหนาพัฒนา

โครงการที่เหมาะสมตามลําดับ ในขณะที่แบบประเมินผลกระทบ                              

ตอสิ่งแวดลอม (EIA) กับแบบประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ (EHIA) จะดูผลกระทบในระดับโครงการเทานั้น.

SEA



ายหลังพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดตัว นาย

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ ว่าที่ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ และ

ได้นำาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50  

คน 50 เขตเข้าสักการะแม่พระธรณีบีบมวยผม พร้อมทำา                                                                  

กิจกรรม โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค                                                                            

ปชป.ดูแลพื้นที่ กทม. พร้อมด้วยแกนนำาพรรคและ ส.ส. 

ปชป.มาให้กำาลังใจอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต มีบุคคลที่น่าสนใจ 

อาทิ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส.ปชป. มาเป็นผู้

สมัคร ส.ก.เขตพญาไท  นอกจากนี้ยังมี นายนภาพล จีระ

กุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นบิดาของ น.ส.โฟกัส จีระ

กุล ดาราสาวที่มีจุดยืนเดียว

กับกลุ่ม 3 นิ้ว ซึ่งมีแนวคิด

อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาล  

สำาหรับ นภาพล จีระ

กุล เคยเป็น ส.ก.มาแล้ว 3 

สมัย ทำางานในพื้นที่มา 20 

ปี และเคยเป็นประธานสาขา

พรรคของประชาธิปัตย์ เขต

บางกอกน้อย ปัจจุบันอายุ 60 

ปี จบการศึกษาปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว 

ในโปรไฟล์ระบุวิสัยทัศน์ว่า “การบริหารประเทศที่

มั่นคง ต้องมาจากรากฐานทางการเมืองท้องถิ่นที่แข็งแรง

ก่อน ผมสนใจอยากเข้ามาทำางานการเมืองในระดับท้องถ่ิน                                      

ก็เพราะอยากแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต ปากท้อง การ

ทำามาหากิน มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญของพี่น้อง                                                                 

ประชาชนทุกคนในเขตบางกอกน้อย ควบคู่ไปกับการพัฒนา

พื้นที่  แก้ไขปัญหาชุมชนให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ลูก

หลานของเราเข้าถึงระบบการศึกษา เจ็บไข้ได้ป่วยต้องได้

รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน”

 นายนภาพล เพิ่งให้สัมภาษณ์ workpointTODAY 

ถึงประเด็นการเมืองระหว่าง “ลูกสาว” กับ “พ่อ” ว่า “เรื่อง

การเมืองผมให้อิสระ เขาจะคิดอย่างไรก็ได้ เรื่องการเมือง

อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องอย่างอื่น  การเมืองคือเราไม่สามารถ เขา                                                                                     

โตแล้ว 28 แล้ว ความคิดเขา เขาคิดอย่างไรเป็นความคิด

เขา ผมไม่เข้าไปยุ่ง เพียงแต่มีการพูดนิดหน่อย แต่ว่าตอนนี้

พูดยาก เด็กยุคใหม่นี้ เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเน็ตเยอะ”

พ่อโฟกัส บอกด้วยว่า “ตอนนี้พอดีเขาไปซื้อบ้าน

แยกอยู่ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผม เจอกันอาทิตย์ละครั้งสอง

ครั้ง มาทานข้าวกัน ส่วนใหญ่เรื่องการเมืองจะไม่ค่อยได้คุย

กัน เขาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียล ผมเคยพาเขาไปหา

เสียงกับผมตอนเด็กๆ ตอนแฟนฉันดังๆ เลย ตอนนั้นเขาก็

โอเค ประชาธิปัตย์ เขาไม่มีปัญหาอะไร เด็กๆ เขาอาจจะ

ยังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากมาย ตั้งแต่ ป.6 เขาก็ไปเดินกับ

ผมแล้ว แต่ถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาคงไม่มาเดินแล้ว แต่ใน

ครอบครัวไม่มีปัญหา”

ในสถานการณ์ท่ีการต่อสู้ทางการเมืองเข้มข้นเช่นน้ี 

ก็ไม่รู้การที่พ่อลูกอยู่คนละฝั่งจะทำาให้ได้เสียงมากขึ้นหรือ

ลดลง.

แต่มะเร็งร้ายก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะอากาศพิษ อาหารพิษ                                                                                 

โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลส่งเสริมสุราและบุหรี่ที่เป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้

เกิดโรคมะเร็ง แถมอาหารยังปนเป้ือนสารก่อมะเร็งมากมาย ถ่ัวเหลือง

ปนเปื้อนไกลโฟเซตที่นำาเข้าจากมะกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ อาหารคน

ก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ดีที่ว่ายังไม่ให้นำาเข้าเนื้อหมูเร่งเนื้อแดงด้วย

สารก่อมะเร็ง 

วันน้ีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต็มทุกโรงพยาบาล ต้องรอคิวเพื่อรับการ

รักษา น้ำามันกัญชาโอสถมหัศจรรย์ที่ รมต.มิกกี้เมาส์หวังจะใช้สร้าง

ชื่อเสียงก็กลายเป็นโอสถพื้นๆ เหมือน โ--พิ---เวียร์ ที่วันนี้ถูกดึงตก

สวรรค์ เพราะไม่ใช่ยาต้านไวรัสเทพเหมือนวัคซีนเทพที่สามกีบและ

บรรดาแก้ผ้าโชว์เชปอวดอ้างแต่ประการใด

ดังน้ัน ถึงไวรัสโอมิครอนจะลดความรุนแรงลงไปเป็นหวัดธรรม 

ดา หวัดประจำาฤดูกาล เพราะไวรัสอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์ เพราะถ้า

ยังดื้อด้านดันทุรังกลายพันธุ์ให้สามารถทำาลายชีวิตมนุษย์ได้มากกว่า

นี้ ก็จะไม่มีมนุษย์ให้ไวรัสได้อาศัยแพร่พันธุ์ แต่ปัญหาสาธารณสุข

ยังเป็นปัญหาสำาคัญของโลก เพราะวันนี้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย 

“กลัวอดไม่กลัวเอดส์” สุราทำาให้เกิดโรคภัยมากมายแต่มนุษย์ก็ยังตั้ง

หน้าตั้งตาเสพ 

ผมจะขอนำาเรื่องที่ผมสนทนากับเพื่อนข้างเตียงสมัยรอผ่าตัด

เปล่ียนเส้นเลือดและล้ินหัวใจมาเล่าให้ฟัง เพื่อนรุ่นพ่ีคนน้ีมาโรงพยา 

บาลด้วยอาการมีน้ำาในท้องจำานวนมาก เพราะป่วยด้วยสารพัดโรค                                                                                    

หัวใจ ตับแข็ง ปอด เพราะสมัยหนุ่มๆ ทำางานเป็นหมอขุดส้วม (เจ้า

หน้าที่สาธารณสุข)  ไปขุดส้วมที่ไหนชาวบ้านก็จะนำาสุราบุหรี่มาต้อน                                                                                   

รับจนติดท้ังเหล้าและบุหร่ี เหมือนกับสมัยก่อนชาวบ้านจะถวายหมาก

พลูบุหรี่พระภิกษุ จนทำาให้พระภิกษุติดบุหรี่ สุขภาพของเราถ้าไม่

รักษาไว้ต้ังแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว ถึงวัยชราก็จะอุดมโรคเหมือนเพื่อน                                                                                       

ข้างเตียงของผม ดังนั้นรัฐบาลไม่สมควรส่งเสริมอาชีพที่ทำาลายสุข 

ภาพของประชาชน เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้ระบบสาธารณสุข 

ซ่ึงหลักการของสาธารณสุขก็คือป้องกันก่อนเป็นโรค ไม่ใช่เป็นโรคแล้ว                                                                                       

รักษาฟรี ข้อเสนอของมาเซเตที่เสนอนโยบาย “กามเสรี” นั้นเป็น

นโยบายทำาลายสุขภาพ ทำาให้คนไทยเป็นเหมือนซอมบี สำาหรับนโย 

บายบ่อนกาสิโนเสรี ก็จะทำาให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการสร้างงาน

ต่างๆ เพราะประชาชนจะเข้าไปมั่วสุมในบ่อนกาสิโน ทำาให้หายใจทิ้ง

ไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการหวังรวยจากการพนันนั้นเป็นความ

หวังที่ประสบความสำาเร็จน้อยมาก 

ทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ พากันเสนอข่าวผู้ โชคดี

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แต่ไม่ลงข่าวผู้ถูกหวยกินที่เป็นหนี้เป็นสินจน

เสียอนาคต สื่อต่างๆ พยายามลงข่าวอวิชชา ไอ้ไข่ ร่างสตัฟฟ์แมว

โทน ว่าให้หวยแม่น แต่ ๑๐๐ คนที่ไปจุดธูป ขูดต้นไม้ นั่งเพ่งเลขใน

5บทความ

นก่อนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศ

รายชื่อ ๑๑๐ ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด

เพื่อประชาธิปไตย (Summit for Democracy) 

เป็นการประชุมทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 

๙-๑๐ ธันวาคม ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยหยุดยั้งการเสื่อมถอยทางประชา 

ธิปไตย และการพังทลายของสิทธิและเสรีภาพทั่วโลก

ในการประชุมในวันนั้น มี ๓ ประเทศอาเซียน ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้รับเชิญเข้าร่วม 

แต่ไม่มีประเทศไทย 

ก๊วนแฟนคลับไม่เอาลุงตู่ พากันตะโกนด่า โห่ฮาป่า รัฐ 

บาลไทยเฮงซวย เผด็จการไม่มีใครคบ

วานนี้ ๑๕ ธันวาคม “แอนโทนี บลิงเคน” รัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐ เดินมาถึงไทย อยู่ต่อถึงวันนี้

เป็นการเยือนไทย ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นชาติสุด 

ท้าย หลังเข้าพบประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย 

และผู้นำามาเลเซีย ก่อนเดินทางมาไทย 

แก๊งเกลียดลุงตู่ยังเงียบกริบ!

ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุถึงประ 

เด็นการมาเยือนไทยว่า “บลิงเคน” จะยืนยันความมุ่งมั่นของ

สหรัฐต่อพันธไมตรีในสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐกับไทย 

เช่น การทำางานเพื่อฟื้นฟูทางเศรษฐกิจหลังการเกิดโรค

ระบาด 

การรับมือสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

รวมทั้งจะหยิบยกประเด็นสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้น

ในเมียนมามาพูดถึงด้วย

“แอนโทนี บลิงเคน” จะเข้าพบ “ลุงตู่” ตัวเป็นๆ ไม่ใช่

ออนไลน์ 

ครับ...อเมริกา ยังคบไทยอยู่ 

แถมวาระนี้สำาคัญกว่า ประชุมประชาธิปไตยทางออน 

ไลน์   หลายเท่าตัว 

ก็เอาเป็นว่า ไทย ยังเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของสหรัฐ 

ในการคานอำานาจกับจีน 

ไทยไม่จำาเป็นต้องบ้าดีเดือดแบบกัมพูชา 

ยุทธศาสตร์จากบรรพบุรุษ

“ลุงตู่” ไม่จำาเป็นต้องบู๊ล้างผลาญแบบ สมเด็จฮุน เซน 

ทำาแบบนั้นบรรยากาศในภูมิภาคตึงเครียดเปล่าๆ 

การทูตแบบ “เอามัน” ระยะยาวประเทศเสียหายได้ 

พูดถึงการให้มหาอำานาจคานอำานาจกันเอง บรรพบุรุษของ

เรา ภายใต้การนำาของ สถาบันพระมหากษัตริย์ พิสูจน์ให้ทั้งโลก

เห็นแล้วว่า ไทยมีความล้ำาลึกทางการทูตขนาดไหน 

ปัจจุบันทั้ง จีน และ อเมริกา ต่างต้องการเข้ามามีบทบาท

ในอาเซียน เพราะมีผลประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจ และความม่ันคง 

สถานะของอเมริกาคือ พยายามยึดฐานที่มั่นเดิมคืน 

ขณะที่จีนรุกคืบอย่างหนักหน่วง มีผลประโยชน์ทางเศรษฐ 

กิจล่อใจ 

ที่เถียงกันเรื่องรถไฟจีน-ลาว เวียงจันทน์-คุนหมิง ทำาให้

ลาวเจริญกว่าไทยไปแล้ว ขนาดอดีตรัฐมนตรีคมนาคมของพรรค

เพื่อไทยยังเอาไปแชร์เป็นตุเป็นตะ พอเขาด่าพวกขายชาติทำาเป็น

รับไม่ได้  

ช่างเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ และไร้สาระจริงๆ

เรื่องรถไฟความเร็วสูงไม่สูง เถียงกันไปก็เท่านั้น เพราะวิ่ง

จริง ๑๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันก็คือความเร็วสูงสุดของ แอร์

พอร์ตลิงก์ บ้านเรา 

แต่ที่ต้องไปศึกษากันให้ถี่ถ้วนคือ ลาวได้อะไรจากโครงการ

นี้บ้าง 

และไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้าง 

ข่าวล่าสุดบอกว่าผัก-ผลไม้จีน จากคุนหมิง ถึง ตลาดไท ไม่

เกิน ๒ วันทะลักท่วมตลาดแล้ว 

ที่น่ากังวลคือจะทุบราคาพืชผลทางการเกษตรของไทยร่วง

ไปด้วย

เรื่องนี้เหมือนหนังเก่ามาถ่ายทำาใหม่ 

โครการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บางคนบอกว่าช้า ไม่ทัน

กิน ชาติหน้าจะได้นั่งหรือเปล่า เรื่องแบบนี้เอามันไม่ได้นะครับ 

ก็ไม่รู้ตั้งใจหรือบังเอิญ ที่ “รัฐบาลลุงตู่” สร้างท่อนกรุง 

เทพฯ-โคราช ก่อน ส่วนโคราช-หนองคาย จะตามมาทีหลัง 

มันเป็นพล็อตเรื่องเก่าท่ีย้อนกลับไปสมัยปลายรัชกาลท่ี ๕ และ

ต้นรัชกาล ๖ ยุคท่ีไทยตัดสินใจสร้างทางรถไฟ มีการล่าอาณานิคม

ของชาติตะวันตกเป็นเดิมพัน 

ไม่ต่างจากการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนและอเมริกาในขณะ

นี้

การก่อสร้างทางรถไฟสายใต้คือหัวใจของเรื่อง

ปี ๒๔๔๐ ไทยรู้ข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษมีโครงการสร้างทาง

รถไฟจากพม่าผ่านประเทศไทยไปถึงแหลมมลายู โดยรัฐบาลอัง 

กฤษสนับสนุนให้บริษัทอังกฤษเข้ามาขอสัมปทานจากไทย ทำาให้

ไทยเกรงว่า ถ้ายอมเช่นนั้น อังกฤษจะฉวยโอกาสผนวกเอาภาค

ใต้ของไทยเข้าเป็นอาณานิคม 

รัชกาลที่ ๕ จึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายใต้เอง โดยเริ่ม

ต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๒ 

ข้ันตอนการก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ

รัชกาลที่ ๕ ที่เจ้าลัทธิอาณานิคมไม่สามารถเอาเปรียบได้เลย 

พนักงานผู้ดำาเนินการก่อสร้างต้องใช้ชาวยุโรปเป็นหลัก แต่

เพื่อไม่ให้ถูกครอบงำาโดยอังกฤษ พนักงานผู้ดำาเนินการก่อสร้างจึง                                                                                            

มีคนไทย ๑๓ คน อังกฤษ ๔ คน เยอรมันที่ขณะนั้นมีความเป็น

มิตรกว่าอังกฤษ ๕ คน อิตาลี ๑ คน 

ช่วงการก่อสร้างก็มีความสำาคัญอย่างย่ิงยวด มีการแบ่งเป็น

ตอนๆ

เพชบุรี-ชะอำา

ตรัง-พัทลุง

สงขลา-พัทลุง

ชุมพร-นครศรีธรรมราช

พัทลุง-นครศรีธรรมราช

บ้านชะอำา-ชุมพร

และสุดท้าย สงขลา-ระแงะ 

เดิมทีกำาหนดสร้างช่วงสงขลา-ระแงะ ไว้ในปีที่สอง แต่

ถูกเปลี่ยนเป็นท้ายสุด ให้การก่อสร้างจากเพชรบุรีมาถึงสงขลา 

แยกไปตรัง ไปนครศรีธรรมราช ให้เสร็จก่อน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การขนส่งค้าขายระหว่างจังหวัดต่างๆ 

ในภาคใต้เชื่อมถึงกันหมด และเพื่อให้ประชาชนตั้งรกรากริม

ทางรถไฟให้หนาแน่น 

จัดวางรูปแบบการปกครองให้ชัดเจน 

เสร็จแล้วการสร้างทางรถไฟจากสงขลา-ระแงะ เพื่อเชื่อม

สิงคโปร์ อาณานิคมของอังกฤษ จึงดำาเนินการได้

มีบันทึกระบุว่า อังกฤษไม่พอใจอย่างมาก เพราะได้ประ                                                                               

โยชน์จากทางรถไฟสายใต้ของไทยน้อยมาก อีกทั้งยังใช้เยอร                                                                         

มันถ่วงดุล ทำาให้อังกฤษไม่กล้าผนวกภาคใต้ของไทยเป็นอาณา 

นิคมเหมือนที่ตั้งใจไว้แต่แรก

ครับ...นี่คือตัวอย่าง บรรพบุรุษของเราต่อสู้มาให้คนรุ่น

หลังมีแผ่นดินอยู่อาศัย 

เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน วันนี้ส่งสัญญาณ

ชัดเจนที่ตลาดไท 

แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกสร้าง 

เราควรเชื่อมกับจีนโดยรถไฟความเร็วสูง และเชื่อมไป

ถึง มาเลเซีย-สิงคโปร์ ประเทศอาณานิคมเก่าของอังกฤษ

แต่เชื่อมอย่างไรไม่ให้ไทยเสียประโยชน์อย่างท่ีลาวกำาลัง

เป็น 

ถูกแล้วที่ไทยลงทุนสร้างเอง บริหารเอง ใช้เทคโนโลยี

จีน โดยมีข้อตกลงจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ 

อีกมุมหนึ่งเรายังมีเวลารับมือ การทะลักเข้ามาของจีน 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน หรือสินค้า

“ลุงตู่” บอกว่ารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงโคราช-

หนองคาย-เวียงจันทน์ จะเสร็จภายในปี ๒๕๗๑ เหลือเวลาอีก 

๖ ปี  

เตรียมตัวให้พร้อม.

เคล็ดลับสุขภาพ

เดินเท้า กลางทุ่ง ดีแท้

ไม่มี ข้อแม้ จุดหมาย

ผลดี การเดิน ร่างกาย

เดินกลับ ขับถ่าย ทันที

เดินเท้า ดีท็อกซ์ บอกท่าน

เดินนาน กำาหนด ปลดหนี้

คั่งค้าง ข้องคา ราคี

ได้ดี ด้วยเดิน เจริญใจ

อนาคตโอมิครอน-อนาคตมนุษยชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ขณะนี้มีความเห็นของนักวิทย์หลายคนเชื่อว่า ไวรัสโอมิครอน

จะอ่อนกำาลังลงไปเป็นโรคประจำาถ่ินเช่นไข้หวัดใหญ่ เพราะแพร่ระบาด

เร็วแต่ไม่รุนแรง แต่ก็มีนักวิทย์สายผลิตวัคซีนและยาต้านไวรัสออก

มาให้ความเห็นว่า เมื่อไวรัสโอมิครอนมีภูมิต้านทานกับภูมิคุ้มกันท่ีเกิด

จากวัคซีนทุกชนิด 

ดังนั้นต้องเริ่มวิจัยผลิตวัคซีนสำาหรับไวรัสโอมิครอนเฉพาะ 

ซึ่งน่าจะมีความรุนแรงมากกว่าภูมิต้านทานสำาหรับไวรัสทุกสายพันธุ์ 

(๑๔ สายพันธุ์) ที่มีอยู่ ซึ่งก็อาจจะชนะสามารถปราบไวรัสโอมิครอน

หมดไปจากโลก แต่ถ้าแพ้ก็หมายถึงไวรัสโอมิครอนสามารถรอดชีวิต

ไปพัฒนาสายพันธุ์ที่ ๑๖ (พาย) แล้วมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าก็เป็นได้ 

นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเป็นจำานวน

มาก  ถ้านักวิทย์สายที่เชื่อว่าไวรัสโอมิครอนจะสลายพิษเพื่ออาศัยอยู่

ร่วมกับมนุษย์เยี่ยงหวัดธรรมดา ก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของไวรัสโอ

มิครอนในช่วง ๑๐๐ วันก่อนที่ไฟเซอร์จะผลิตวัคซีนรุ่นใหม่

ในขณะเดียวกัน นักวิทย์สตรีที่ผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า                                                                                      

ก็ออกมาให้ความเห็นว่า โรคระบาดคร้ังต่อไปจะทำาลายชีวิตมนุษยชาติ

มากกว่าไวรัสโควิด-๑๙ หลายเท่า อย่างไรก็ตามโรคระบาดร้ายแรง

เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว ดังนั้นเราสมควรที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประ 

มาท เห็นแก่ความสุขสบายเฉพาะหน้า แต่นโยบาย “กามเสรี” นั้น

จะทำาให้ไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากวันละ ๑๖ คนเป็น

ร้อยเป็นพัน เช่นเดียวกับกามโรคชนิดอื่นๆ ตั้งแต่ซิฟิลิส, หนองใน

แท้, หนองในเทียม, เริม ฯ ที่ทุกอย่างมีไวรัสเป็นพาหะทั้งสิ้น

โดยเฉพาะตลาดล่างท่ีมีลูกค้าเป็นเป็นแรงงานต่างด้าว จะเพ่ิม

ภาระให้ระบบสาธารณสุขอย่างมาก เพราะมีโสเภณีเป็นโซ่ข้อกลาง

แพร่ระบาดไปถึงสตรีที่เป็นภรรยา ถ้าเป็นโสเภณีชายที่ขายกามให้ทั้ง

บุรุษและสตรี ก็ยิ่งเป็นพาหะของกามโรคทุกชนิดที่จะสร้างปัญหาให้

ครอบครัวไทยมากแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสมควรส่งเสริมสัมมาอาชีพมากกว่ามิจ 

ฉาอาชีพ (เปิดบ่อน เปิดซ่อง) และลดตลาดลอตเตอรี่และใต้ดินให้มี

ขนาดเล็กลงด้วยการลดจำานวนผลิต ถึงจะทำาให้ราคาแพงขึ้นก็ต้อง

ยอม เพราะผลดีที่ได้ก็คือมีคนเสียเงินกับลอตเตอรี่น้อยลง หวยใต้ดิน

จะไม่เบ่งบานเท่านี้ถ้าผีกินกับในทุกท้องที่ไม่รับส่วย 

แต่การที่เจ้าพ่อหวยใต้ดินคิดว่ากิจการของตนได้กำาไรยังไม่พอ  

ประกาศงดรับซ้ือเลขดัง ซ้ือก็จ่ายคร่ึงราคาเพื่อกระตุ้นกิเลสของผู้ซ้ือ                                      

ถ้าอยากจะรวยจากหวยใต้ดินก็ต้องลงทุนเยอะ ดังนั้นประชาชนหา

เช้ากินค่ำาท่ีไม่สามารถควักกระเป๋าซื้อหวยได้จำานวนมากก็จะเบื่อไป

เอง ลงทุน ๑๐ บาทซื้อเลขสองตัว สมัยก่อนถ้าโชคดีก็จะได้รับเงิน 

๗๐๐ แต่ทุกวันนี้เจ้ามือจ่าย ๓๕๐ ซึ่งเท่าค่าแรงขั้นต่ำาวันเดียว จึงไม่

น่าท้าทาย โดยเฉพาะคนชอบเล่นหวยมักจะไม่ซื้อเลขเดียว มักจะ

นิยมกลับไปมาทั้งบนทั้งล่าง เท่ากับว่าเลขตัวเดียวก็จะเพิ่มเป็น ๔ ตัว 

เท่ากับต้องจ่าย ๔๐ บาท และถ้าซื้อมากกว่า ๑ ตัวก็ยิ่งต้องจ่ายมาก

ขึ้น ซื้อ ๕ ตัวก็ต้องจ่าย ๔๐๐ บาท เพื่อหวังจะได้ ๓๕๐ ก็คงมีแต่คนที่

มีไอคิวติดลบเท่าที่ยังเล่นหวย  

วันนี้ยังไม่รู้ว่าไวรัสโอมิครอนจะเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้าย 

‘พ่อโฟกัส’-ส.ก.ประชาธิปัตย์

อ่างน้ำามนตร์  หรือเอาเลขทะเบียนรถที่งูแอบเข้าไปอาศัยไปซื้อหวย 

จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่โชคดี ส่วนอีก ๙๙ คนโชคร้ายหมด

รัฐบาล สื่อ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนขยันหมั่นเพียร ไม่

เลือกงาน เลือกวิถีชีวิตอย่างพอดี แล้วถ้าคนไทยทุกคนมีความมั่นคง

ในอาชีพ  เศรษฐกิจม่ันคงไม่กระเพื่อมตามการป่ันตลาดของนักลงทุน 

ราคาคริปโตจะขึ้นหรือลงก็ไม่ทำาให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ทุกวันนี้                                                                   

รัฐบาลกระทำาตรงข้ามทุกเรื่อง หวังพึ่งแต่จีดีพี เที่ยวครึ่งจ่ายครึ่ง 

ทั้งๆ ที่คนเที่ยวก็เป๋าแฟบ รัฐบาลก็ยิ่งแฟบ กู้แล้วกู้อีกไม่บันยะบัน

ยง ใช้นโยบายเดียวกับทำามะชะโยนีที่สอนว่า “กู้มาทำาบุญยิ่งได้บุญ” 

รัฐบาลหวังแต่กระจายรายได้ ไม่สนใจรายจ่าย เพราะหลงเชื่อแต่

ทุนนิยมสามานย์ วันพ่อปีนี้ลุงบอกว่าจะทำาตามที่พ่อสอน ก็ ๗ ปี

มาแล้วไม่ได้ทำาสักอย่าง เอาแต่ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก วันนี้หนี้

สินประเทศไทยมากกว่าเมื่อ ๗ ปีที่แล้วมากมาย เพราะกู้มาใช้หนี้

ชาวนาก็ประกาศว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้ว  

ผมอยากจะฝากถึง ส.ส.ทุกคนที่ต้องการเปิดบ่อนกาสิโนเสรี 

ซ่องเสรี ให้ตระหนักว่าปัญหาสาธารณสุขจะเป็นปัญหาสำาคัญของ

มนุษยชาติ วันนี้ “ฮู” เตือนภัยเรื่องสภาวะขาดอาหาร วันนี้ทวีป

แอฟริกากำาลังประสบปัญหาประชาชนขาดแคลนอาหาร เพราะไม่มี

ความสามารถในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพผิวโลกไม่

เหมาะสม ดังน้ันนโยบายขุดคลองไทยท่ีจะทำาให้เสียพ้ืนดินในการเพาะ

ปลูกและเลี้ยงสัตว์  จะทำาให้ประเทศไทยขาดแคลนอาหาร การหวัง

พึ่งรายได้จากการเดินเรือ และพื้นดินระเบียงคลองไทยทั้งสองข้าง

นั้นอาจจะได้รายได้ครึ่งเดียว  เพราะถ้าผู้ก่อการร้ายภาคใต้ชนะด้วย

ไทยขุดคลองแบ่งให้พวกมันชุบมือเปิบ ไทยสร้างสะพานก่ีสะพานพวก

มันก็ระเบิดทิ้ง ทำาให้การส่งกำาลังบำารุงขาดหาย

ในที่สุดเราก็จะเสียดินแดนตั้งแต่ชุมพรให้ผู้ก่อการร้าย แถม

ยังสร้างรายได้ให้พวกมันด้วย เพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการเดิน

เรือก็ต้องแบ่งคร่ึง เพราะถ้าไม่จ่ายให้พวกมัน พวกมันก็จะไม่ยอมให้

ใช้คลองไทย ที่อนาคตก็คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคลองไทย&รัฐปัตตานี.

ป.๔ ราษฎรเต็มขั้น

 

ผมได้ยินนักไวรัสวิทยาเขาคุยกัน เขามองโอมิครอนไปอีกทาง 

ก่อนน้ีเมื่อกลางปีมีข้อกังวลกับสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ ท่ีดุกว่าสายพันธ์ุอัง 

กฤษ แต่สุดท้ายสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ไม่ได้ไปต่อเพราะความดุของมันเอง 

นักไวรัสวิทยาเขาอธิบายว่าไวรัสฉลาด หาวิธีอยู่กับมนุษย์ให้ได้

นานท่ีสุด กลายพันธ์ุดุเกินไปก็แพร่เช้ือยาก เพราะคนติดแล้วตายทันที 

คล้ายๆ กับอีโบลา ท่ีปัจจุบันก็แพร่เช้ือในวงแคบๆ แถบประเทศต้นกำาเนิด 

ต่างกับโอมิครอนอย่างสิ้นเชิง โอมิครอนเป็นความชาญฉลาด

ของไวรัส เขาอยากอยู่กับมนุษย์ให้นานท่ีสุด จึงกลายพันธ์ุให้ติดง่าย 

ติดแล้วอาการไม่รุนแรง เพื่อคนท่ีติดเช้ือจะได้เอาไปแพร่เช้ือต่อ ความ

ฉลาดของโอมิครอนอีกประการหนึ่งคือ หลบหลีกวัคซีนเก่งกว่าโควิด

สายพันธุ์อื่น  สุดท้ายโอมิครอนจะครองโลก 

ถ้าโคมิครอนแรงทำาให้คนตายเยอะ ก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนอี

โบลา หรือโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่ยังไม่ทันตั้งชื่อก่อนหน้านี้ 

ฉะนั้นต้องรอ อีกไม่เกิน ๒ เดือนจะได้คำาตอบว่า โอมิครอนจะ

ครองโลกได้หรือไม่.

นภาพล จีระกุล

วั

ภ



มื่อพูดถึงโครงข่ายการเชื่อมโยงในการขนส่งทางน้ำา แน่    

นอนว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะกำากับดูแลระบบขนส่ง

โดยรวมของประเทศ ได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งทางบก ราง น้ำา 

และอากาศ ให้มีความเชื่อมโยง ความสะดวกปลอดภัย รวมทั้ง

สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ 

กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน กระทรวง

คมนาคมได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม

ในเชิงรุก มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง กำากับ 

ดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาชายฝั่งทะเลและสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำาในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อ

ให้สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูป

แบบเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (shift mode) จากถนนสู่เรือมาก

ขึ้น จึงได้มอบให้กรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

เร่งพัฒนาโครงการสำาคัญ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและดำาเนินการ

ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในการ

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นประตูการค้าเชื่อม

โยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก และตะวันตก ให้เชื่อมต่อ

และขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชื่อมโยง

การขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้

ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้

ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้น 

เห็นว่า ควรจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติใน 2 เส้นทาง ได้แก่ 

1.การเดินเรือภายในประเทศ (Domestic Marine Line) เชื่อม

โยงการเดินทางอ่าวไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคมจะสนับสนุน

เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและท่าเทียบเรือรองรับการดำาเนินการ

ดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสายการเดินเรือ

ซึ่งปัจจุบันกรมเจ้าท่า ร่วมดำาเนินการกับบริษัท ซีฮอร์ส

เฟอร์รี่ จำากัด ได้นำาเรือ Ro-Ro Ferty “The Blue Dolyphin” 

เดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวเส้นทางระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัด

สงขลา เปิดให้บริการเรือเส้นทางสัตหีบ-สงขลา ซึ่งเป็นการ

ดำาเนินงานภายใต้การพัฒนาสายการเดินเรือภายในประเทศ 

(Domestic Marine line) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำาของ

ประเทศ โดยเริ่มทดลองให้บริการเดินเรือเมื่อเดือน พ.ย.2564 

ที่ผ่านมา และมีแผนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2565

โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการเส้นทางท่าเรือพาณิชย์

สัตหีบ (จุกเสม็ด)-ท่าเรือสวัสดิ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะลดปัญหา

การจราจร ลดปริมาณรถในการขนส่งสินค้าประมาณ 90,000 

คัน/ปี ที่จะลดลงไปเมื่อหันมาใช้การขนส่งทางน้ำา ลดอุบัติเหตุ 

และ 2.การเดินเรือในระดับ International แบ่งเป็นสายการเดิน

เรือฝั่งตะวันออก (East) ตั้งแต่กัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน 

ญี่ปุ่น และฝั่งตะวันตก (West) ได้แก่ แอฟริกา และยุโรป หรือ

กลุ่ม BIMSTEC คาดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

สำาหรับเรือ The Blue Dolyphin ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากกรมเจ้าท่า มีอุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานสากล ให้

บริการ 1 เท่ียวไปกลับต่อสัปดาห์ ในวันอังคาร และวันพุธ และ

จะขยายการให้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อรองรับการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงการเปิดให้บริการเรือดังกล่าวจะทำาให้ประชาชน

และผู้ใช้บริการท่ีต้องการเดินทางหรือขนส่งสินค้าระหว่างภาค

ตะวันออก-ภาคใต้ มีทางเลือกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า 

และการท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึน รวมท้ังช่วยลดปัญหาการจราจรทาง

บก ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุบนถนน ลดต้นทุนการบำารุง

รักษาถนน เสริมศักยภาพสายการเดินเรือภายในประเทศ

แน่นอนว่ากระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายพัฒนาการ

คมนาคมขนส่งทางน้ำาที่สำาคัญอีกหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประ 

สิทธิภาพในระบบขนส่ง เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว โดย

ได้มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพในภูมิภาค การบริหาร

จัดการท่าเรือโดยการนำาระบบ Automation มาใช้ เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งทางเรือ และพัฒนาท่าเรือ 

ในภูมิภาค เชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวให้สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้และการ

พัฒนาด้านระบบคมนาคมที่ยั่งยืนต่อไป.

     

ก็บตกจากเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ในหัวข้อ 

“อนาคตสถานีหัวลำาโพง ประวัติศาสตร์คู่การพัฒนา” 

การเสวนาในช่วงแรกเริ่มจาก สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคม

ไม่เคยพูดว่าจะปิดสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) เพียงแต่จะลด                                           

บทบาทจากการเป็นศูนย์กลางการ

เดินทางทางรางที่หัวลำาโพงไปยัง

สถานีกลางบางซื่อนั้น เพื่อให้การ

บริหารจัดการเดินรถมีประสิทธิ 

ภาพมากขึ้น พร้อมร่ายยาวถึงข้อดี

ของสถานีกลางบางซื่อ เชื่อมโยง

กับขนส่งระบบอื่นได้อย่างไร้รอย

ต่อ ไม่ว่าจะเชื่อมรถไฟฟ้า 3 สาย 

หรือรถเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ 

นะคร้าบท่าน.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6

แค่ลดบทบาท

เศรษฐกิจ

เ

เ  

กัลยา ยืนยง

สรพงศ์ 

ไพฑูรย์พงษ์

ORผุดกองทุนสตาร์ทอัป
จับมือไลน์แมน-Wongnaiต่อยอดฟู้ดเดลิเวอรี
ไทยโพสต์ • โออาร์ ร่วม กรุงศรี ฟินโนเวต และ SET ผุดฟินโนเวน

เจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I กองทุนสตาร์ทอัปกองแรกของไทยที่

เปิดรับนักลงทุนจากภายนอก พร้อมจับมือ ‘ไลน์แมนวงใน’ ต่อยอด

ฟู้ดเดลิเวอรีในปั๊ม

นายแซม ตันสกุล กรรม 

การผู้จัดการบริษัท กรุงศรี ฟิน

โนเวต จำากัด เปิดเผยว่า กรุงศรี 

ฟินโนเวต บริษัทจัดการกองทุน

ร่วมลงทุน (Venture Capital) 

ชั้นนำาและเป็นผู้สนับสนุนในเทค 

โนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัป

ในระดับภูมิภาค ประกาศความ

สำาเร็จการระดมทุนในกองทุนจาก                                  

นักลงทุนสถาบันรอบแรกใน “ฟิน 

โนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ี ทรัสต์ I”                                                   

ผนึก 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ ตลาด 

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 

(SET), บริษัท ปตท. น้ำามันและ

การค้าปลีก จำากัด (มหาชน) (OR)                                                

และบริษัท สยามราชธานี จำากัด 

(มหาชน) (SO) ร่วมลงทุนในฟิน                                              

โนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ 

ทรัสต์ I กองทุนสตาร์ทอัปกอง

แรกของไทยที่เปิดรับนักลงทุน

จากภายนอก

นางสาวราชสุดา รังสิยา                                            

กูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำานวยการโครง 

การ ORion บริษัท ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 

สมยศ คงประเวช

‘สมาคมแบงก์’แท็กทีมธปท.

ชูดิจิทัลอุ้มSMEเข้าถึงสินเชื่อ

เดินเครื่องโรงไฟฟ้า • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร บมจ.ทีพีซี 

เพาเวอร์ โฮลดิ้ง หรือ TPCH ร่วมนำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 และแผนการ

ดำาเนินธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference 

ล่าสุดเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำาลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 และอยู่ระหว่างการศึกษา พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีก

ประมาณ 4-6 แห่ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คาดจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2565.

ไทยโพสต์ • นายผยง ศรีวณิช 

ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิด

เผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-

19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและ

ซ้ำาเติมข้อจำากัดการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในรูปแบบเดิมๆ ของผู้ประ                                        

กอบการเอสเอ็มอี สมาคมธนา 

คารไทยจึงได้หารือกับธนาคารแห่ง                          

ประเทศไทย (ธปท.), สภาหอการ 

ค้า, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ                                               

ไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเอส

เอ็มอีให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อใน

ระบบได้ง่ายข้ึน ผ่านโครงการ Digital 

Supply Chain Finance ภายใต้แผน

งาน Smart Financial and Payment 

Infrastructure for Business

ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพื่อรองรับธุรกรรมการซ้ือ-ขายใน

รูปแบบดิจิทัล ทดแทนการออกและ

รับเอกสารทางการค้าในรูปแบบ

กระดาษ โดยแพลตฟอร์มน้ีจะเป็น

ตัวกลางช่วยลดช่องว่างระหว่าง

กลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อ และเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้มากกว่า ให้มีโอกาส

ช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของตัวเอง

“อนาคตข้อมูลพฤติกรรมผู้

ขายและผู้ซ้ือภายใต้โครงการ Digital 

Supplychain Finance รวมถึงข้อมูล

ทางเลือกอื่นๆ เช่น ประวัติชำาระค่า

สาธารณูปโภค การซ้ือขายออนไลน์ 

เป็นต้น จะถูกจัดส่งให้บริษัท ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ จำากัด และด้วย

เทคโนโลยี AI และ Data Analytics 

จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถ

ด้าน Alternative Credit Scoring 

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

ของสมาคมธนาคารไทยในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการทางการ

เงิน” นายผยงกล่าว.

ยอดจองสร้างบ้านงานเอ็กซ์ โปพุ่ง

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้าง

บ้าน เปิดเผยว่า ยอดจองปลูกสร้างบ้าน ในงาน “รับสร้าง

บ้านและวัสดุ Expo 2021” สูงถึงกว่า 3,400 ล้านบาท หรือ

สูงกว่าปีที่แล้วกว่า 22% เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย

สัดส่วนยอดจองปลูกสร้างบ้านภายในงาน มองในด้านมูลค่า

ระดับราคา บ้านราคา 3 ล้านบาทได้รับความสนใจมากที่สุด 

อย่างไรก็ตามสะท้อนให้เห็นว่าถ้ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่

เพิ่มขึ้น ตลาดจะฟื้นตัวแน่นอน

A5 มั่นใจ Q4 กำาลังซื้ออสังหาฯ ฟื้น

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป หรือ A5 เปิดเผยว่า มองแนว

โน้มอสังหาฯ โค้งสุดท้ายกำาลังซื้อฟื้นตัวหลังแบงก์ชาติผ่อน

คลายมาตรการ LTV กู้ซื้อบ้านได้เต็ม 100% ล่าสุดได้พัฒนา

โครงการ “วนา เรสซิเดนซ์” พระราม 9-ศรีนครินทร์ บ้านหรู 3 

ช้ัน เฟสสุดท้าย ราคายูนิตละ 35-50 ล้านบาท รองรับดีมานด์

บ้านจัดสรร ต้ังเป้าปิดการขายโครงการภายในกลางปีหน้า

AGE ส่งซิกยอดขายถ่านหิน Q4 พีก

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.

เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ในไตรมาส 4 เป็นช่วงไฮซี                                                                                     

ซ่ันของบริษัท และยัง รับอานิสงส์ความต้องการใช้ถ่านหินเติบ                                                                                   

โต เช่นเดียวกับธุรกิจขนส่งด้านโลจิสติกส์มีการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานปี 64 ทุบสถิติทำานิวไฮ คาดราย

ได้รวมแตะระดับ 12,000 ล้าน พร้อมเดินหน้าขยายไลน์ธุรกิจ

ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าการเกษตร-สินค้าอุตสาหกรรม 

หวังต่อยอดธุรกิจเทรดด้ิงและโลจิสติกส์ในอนาคต

 AWC ทุ่ม 435 ล้านซื้อ ‘ดุสิตเชียงใหม่’

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด 

หรือ AWC เปิดเผยว่า บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ 

จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำากัด ด้วยงบลงทุน 

435 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการโรงแรมเลอ เมอริเดียน 

กรุงเทพฯ รูปโฉมใหม่

สหรัฐแย้มสนใจลงทุนรถยนต์ EV ในไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูต

สหรัฐรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำาประเทศไทย โดย

ได้แจ้งว่าได้อนุญาตให้ไทยส่งส้มโอไปขายยังสหรัฐได้แล้ว 

และยังให้ความสำาคัญกับการลงทุนเรื่องการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้า (EV) โดยในอนาคตจะมีอีกหลายยี่ห้อที่จะเข้ามาลงทุน

ในไทย. 

หรือ OR ในฐานะกรรมการ

บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR กล่าว

ว่า ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิต้ี                       

ทรัสต์ I” เป็นกองทุนขนาด 

3,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อ

ลงทุนในสตาร์ทอัปทั้งในไทยและ

อาเซียนที่มีศักยภาพ และอยู่ใน

ระดับซีรีส์ A ขึ้นไป โดยมีกรุงศรี 

ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุน ใน

เครือกรุงศรี กรุ๊ป เป็นผู้จัดการ

ทรัสต์ ดูแล บริหารการลงทุน 

และคัดเลือกสตาร์ทอัปที่จะเข้า

ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเตรียม

เปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนราย

บุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ 

(UHNWI) โดยจะเสนอขายครั้ง

เดียวระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.                                                        

นี้  

ด้านนายสมยศ คงประ

เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจค้าปลีก เปิดเผยว่า โออาร์

ยังคงมุ่งเน้นการทำาธุรกิจโดย

ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง จึงให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาพื้นที่ในสถานีบริการ

พีทีที สเตชั่น ให้กลายเป็น 

Platform ที่เต็มไปด้วยสินค้าและ

การบริการที่หลากหลาย โดย

ล่าสุดได้ร่วมมือกับ LINE MAN 

Wongnai (ไลน์แมน วงใน) พันธ 

มิตรผู้นำาด้านฟู้ดเดลิเวอรี พัฒนา 

LINE MAN Ready To Go 

พื้นที่แรก ณ สถานีบริการพีทีที            

หยุดยาว จึงไม่เป็นเหตุผลที่จะกดราคาหุ้น แต่ในด้านผู้ลงทุน

หรือผู้ซื้อในปัจจุบันก็จะมีกลยุทธ์ในการซื้อเพื่อให้ได้หุ้นดีราคา

ต่ำาๆ จึงใช้วิธีการถอยรับมากกว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนปกติท่ีมัก

จะทำากันเมื่อพบว่ามีแรงขายกดตลาด ท่ีกล่าวมาก็เพื่อจะให้เข้าใจ

ว่า การท่ีดัชนีตลาดหุ้นปิดติดลบลดลงไม่ได้เกิดจากมีปัจจัยลบท่ีน่า

วิตกเข้ามารบกวนตลาด แต่เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนท้ังด้านผู้ขาย

และผู้ซ้ือ หากเป็นการเล่นเก็งกำาไรก็คงดูน่ากังวล เพราะต้องเล่น

เอาแพ้ชนะกัน ตรงกันข้ามกับการลงทุนท่ีไม่ต้องกังวลกับกระแส

ตลาดมากนัก เพราะเป้าหมายหลักคือการเลือกหุ้นท่ีจะให้ผล

ตอบแทนท่ีคุ้มค่าและมีธุรกิจท่ียังเติบโต โดยราคาท่ีจะเข้าลงทุนจะ

ต้องไม่สูงเกินจริง และควรมองกระแสตลาดหรือการเก็งกำาไรเป็น

จังหวะในการเลือกลงทุน จะทำาให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ดัง

นั้นการที่ตลาดปัจจุบันยังมีความผันผวนก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

ไม่ควรลงทุน และแม้วอลุ่มตลาดจะเบาบางลงก็ไม่ได้หมายความ

ว่าจะไม่ควรลงทุน ทั้งความผันผวนและวอลุ่มที่เบาบางลงจะมี

ความสำาคัญกับการเล่นเก็งกำาไรมากกว่า ไม่ได้มีผลกับการลงทุน

มากนัก ในเมื่อปัจจัยทางพื้นฐานยังดี ธุรกิจยังมีกำาไรเติบโตได้ดี 

จ่ายเงินปันผลดี ย่อมสามารถเลือกลงทุนได้ตลอดเวลา ประเมิน

ตลาดยังมีแนวโน้มบวกเพราะปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างดี โดยโรค

ระบาดเริ่มชะลอตัวลง เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น จึงยังลงทุนได้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารธุรกิจฟื้นตัวมากขึ้น 

น่ามองที่ BBL, KBANK และ TISCO 

กลุ่มอาหารธุรกิจที่ไม่มีวันตาย มีแต่จะ

โต น่ามองที่ ASIAN, RBF และ TKN 

กลุ่มพาณิชย์ยังคงรับผลดีจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ น่ามองที่ BJC, CSS 

และ IT กลุ่มพลังงาน แม้ราคาน้ำามัน

จะดูอ่อนตัวแต่ราคายังอยู่สูง จึงยังดีกับ

ธุรกิจ น่ามองที่ BGRIM, MDX และ 

TCC หุ้นรายตัวที่น่ามองมี ANAN, III 

และ FSS เป็นต้น

มองตลาดเริ่มชะลอตัวจากการ

ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้ตลาด

จะแกว่งตัวในกรอบที่แคบลง แต่ยังคง

ลุ้นและลงทุนได้ตามปกติ.

แกว่งในกรอบแคบๆ

ดูการแกว่งตัวของตลาดจะแคบลงจากเดิม แม้จะยังมีการ                                                                                    

เก็งกำาไรอยู่ก็ตาม มีผลให้ตลาดมีวอลุ่มซื้อขายที่เบาบางลง โดย

เฉพาะเมื่อดูการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในช่วงต่อไป คงจะ

มีการชะลอตัวมากข้ึน เพราะกำาลังเข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ว                                                                                             

การขายหุ้นออกของนักลงทุนต่างชาติในช่วงน้ีจึงน่าจะเป็นการ

เตรียมตัวท่ีจะหยุดการลงทุนในช่วงเทศกาล ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ท่ี

จะกดตลาด แต่ท่ียังเป็นแรงกดตลาดน่าจะมาจากการขายของทาง

กองทุนมากกว่า เพราะเมื่อมาพิจารณาดูลักษณะการขายหุ้นของ

ทางกองทุน ดูจะมีเจตนาขายจริงมากกว่าเล่นเก็งกำาไร ในขณะ

ที่ทางนักลงทุนต่างชาติขายเพื่อปิดพอร์ตเตรียมรับเทศกาลวัน

แม็คโครปิดดีลขายหุ้นPOจ่อขึ้นแชมป์เอเชีย

ไทยโพสต์ • MAKRO ปิดดีล

ใหญ่ส่งท้ายปี เพิ่มทุนสำาเร็จ 

50,000 ล้านบาท ผสาน “โลตัสส์” 

ลุยปั้นแชมเปียนค้าส่งค้าปลีก-

อีคอมเมิร์ซ พร้อมขึ้นแท่นเบอร์

หนึ่งในเอเชีย

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร (ธุรกิจค้า

ส่ง) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า ใน

การเสนอขายหุ้น PO ของบริษัท

ได้รับผลตอบรับอย่างดี แม้ว่า                                                           

ระยะเวลาของการเสนอขาย

จะเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจและตลาด                                             

หุ้นได้รับผลกระทบจากสถาน 

การณ์ โควิด และเศรษฐกิจไทย

ที่ยังไม่ฟื้นตัวดี

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย 

ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส 

ประเทศไทย กล่าวว่า ม่ันใจว่า

จำานวนเงินจากการระดมทุนใน

คร้ังน้ีจะเพียงพอต่อการนำาไป

ดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและ

สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของ

ผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่ธุรกิจ

ของเรา โดยจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกำาลัง

ปรับตัวดีข้ึน และแนวโน้มการใช้                                                  

จ่ายของผู้บริโภคท่ีกำาลังฟ้ืนตัว จึง

เชื่อม่ันว่าจะสามารถสร้างผลประ 

กอบการได้ตามแผนท่ีวางไว้

สำาหรับการระดมทุนคร้ังน้ี

มีมูลค่าสูงเฉียด 5 หมื่นล้านบาท 

ถือว่าเป็นดีลใหญ่ระดับต้นๆ ของ

ไทย ขณะท่ีการเติบโตของตลาดค้า

ส่งค้าปลีกในระดับภูมิภาคอาเซียน

ยังเป็นทิศทางขาข้ึน โดยเมื่อเทียบ

รายได้จีดีพีต่อจำานวนประชากรใน

หลายประเทศในอาเซียน พบว่า

ยังมีโอกาสในการเติบโตและขยาย

ฐานธุรกิจน้ีไปได้ท้ังในมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา  

เมียนมา เวียดนาม และ สปป.ลาว 

หากพิจารณาถึงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ

ท่ีแม็คโครได้รุกขยายธุรกิจในเมือง

ใหญ่ของประเทศเหล่าน้ี และสร้าง

การเติบโตในช่วง 10-15 ปีข้าง

หน้า ก็มีโอกาสสูงมากท่ีธุรกิจค้า

ส่งค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซของไทย

จะเป็นผู้นำาเบอร์หน่ึงในประเทศ

ต่างๆ เหล่าน้ี.

สเตชั่น สาขาพัฒนาการขาออก 

อำานวยความสะดวกให้ผู้บริโภค

ในพื้นที่ ใกล้เคียงสถานีบริการ 

สามารถสั่งอาหารจากร้านอาหาร

ชื่อดังหลากหลายร้านที่อยู่ ใน

สถานีบริการ. 

‘ดอยคำา’รุกคืบ

ตลาดสมุนไพร

รายได้ทะลัก

ไทยโพสต์ • ดอยคำา เผย กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตกว่า 50% 

เร่งพัฒนาสินค้า ประเดิมนำาร่อง

ส่ง “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” เข้า

ตีตลาด ก่อนเดินหน้าเข้าสู่ตลาด

สมุนไพรเต็มสูบปี 65

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา 

ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร 

จำากัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่าน

มาสินค้ากลุ่มสมุนไพรได้รับความ

นิยมจากผู้บริโภคเป็นจำานวนมาก 

และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร

ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรในท้องถ่ินไทย 

เป็นท่ีรู้จักในสรรพคุณอย่างแพร่

หลาย เชื่อว่าสมุนไพรไทยอย่างฟ้า

ทะลายโจรจะยังคงเป็นท่ีต้องการ

ของผู้บริโภค เป็นทางเลือกประจำา

บ้านของผู้ท่ีต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

จากธรรมชาติ รวมถึงสามารถขยาย 

ความต้องการไปยังประเทศกลุ่ม

อาเซียนได้ในอนาคต

นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รอง

ผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการ

ตลาด กล่าวว่า ในปี 2564 ดอย

คำายังคงเป็นผู้นำาตลาดน้ำามะเขือ

เทศ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยัง

คงเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงราย

ได้จากน้ำามะเขือเทศต้ังแต่เดือน

มกราคมถึงปัจจุบันโตกว่า 40% 

คาดว่าเมื่อจบส้ินปีจะมีมูลค่ากว่า 

500 ล้านบาท สามารถช่วยชดเชย

รายได้ของน้ำาผลไม้และผลิตภัณฑ์

ผลไม้อื่นๆ ท่ีลดลง ส่งผลให้ภาพ

รวมยอดขายของบริษัทเติบโตข้ึน

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์กลุ่ม

สมุนไพรท่ีเติบโตกว่า 50% จึงทำาให้                                                       

มีการพัฒนาสินค้าใหม่ล่าสุด คือ 

สารสกัดฟ้าทะลายโจร โดยทิศทาง

ของผลิตภัณฑ์ปี 2565 ดอยคำายัง                                              

คงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสมุน 

ไพรต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบเครื่องดื่ม

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำาร่องก้าว

เข้าสู่ตลาดสมุนไพรเต็มรูปแบบ.

15/12/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 2,818.16 3,771.26 -953.10
 6,193.00 5,589.70 603.30
 26,241.99 27,390.18 -1,148.19
 27,854.13 26,356.14 1,497.99

63,107.29
-6.98

 1,623.66
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.93 33.65
ยูโร 36.94 37.93
ปอนดสเตอรลิง 43.27 44.46
เยน (100 เยน) 28.76 29.61
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 27,950 28,050
ทองรูปพรรณ 27,439 28,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

หนุนเชื่อมโครงข่ายทางน้ำา



คุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่องไปตลอดสัญญา ดังนั้น ลูกค้าจึงอุ่นใจและ

มั่นใจได้ว่าการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานจะเป็นไปตามแผน และไม่

ถูกกระทบโดยเหตุไม่คาดคิดในทุกกรณี 

และ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย มอบสิทธิ

ประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม คุ้มครอง คุ้มครบ 

จบในบัตรเดียว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยมอบความ

คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่

จำากัดจำานวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก พร้อมบริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินบนท้องถนน เช่น รถเสีย น้ำามันหมด แบตเตอรี่หมด ยางแบน 

คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตร เสียหายสูงสุด  35,000 บาท/ชิ้น และ

คุ้มครองการถูกโจรกรรมหน้าตู้ ATM ผู้สนใจสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา หรือเลือกสมัครผ่านแอป Krungthai NEXT เพื่อรับส่วนลดค่า

สมัครบัตร 200 บาท เหลือเพียง 1,499 บาท พร้อมรับของสมนาคุณ

และรับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 300 บาท 

ภายใน 30 วันหลังจากสมัครบัตร ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ากการแพร่ะบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อย่าง

รุนแรง ทำาให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันอย่างมาก 

โดยเฉพาะในกลุ่มที่ออกผลิตภัณฑ์เจอจ่ายจบ ทำาเอา

หลายบริษัทโซซัดโซเซไปตามกัน ถึงกับต้องปิดกิจการ

อย่าง “เดอะวัน ประกันภัย” ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่

ผ่านมา คณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

(บอร์ด คปภ.) ได้มีมติ

เห็นชอบให้บริษัท เดอะ 

วัน ประกันภัย หยุดรับ

ประกันวินาศภัยเป็นการ

ชั่วคราว 15 วัน เพื่อ

แก้ไขสถานะการเงิน 

และในระหว่างนี้ห้ามรับ

ลูกค้ารายใหม่ และต้อง

จ่ายเคลมลูกค้ารายเดิมตามปกติ 

ซึ่งจากเหตุดังกล่าวนั้น ทำาให้บริษัทประกันหลายๆ แห่งที่เคย

ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโควิดเริ่มปรับทิศทางการดำาเนินงาน ประกอบ

กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ

สุขภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน   รวมถึงยังต้องปรับตัวเพื่อนำาเทคโนโลยี

มาใช้ในการดำาเนินงานเพื่ออำานวยความสะดวกกับลูกค้า และลด

ความเสี่ยง อย่าง บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ  FWD  โดย 

เดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุว่า ในปี 2565 จะนำา

ดิจิทัลและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ  รวมถึงนำาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เข้ามาใช้อยู่เสมอ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ

ธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตอบรับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไป

อย่างต่อเนื่อง 

“FWD ประกันชีวิต เดินหน้าตามเป้าหมายครองความเป็นที่ 1 

ในใจลูกค้า สานต่อแนวคิดการเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อประกันชีวิต 

รวมระยะเวลา 1 ปี หลังควบรวมกิจการ เน้นสร้างความแข็งแกร่ง

องค์กรจากภายในสู่ภายนอก ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน พร้อมสร้างคน

ด้วยแนวคิด “บริษัทประกันชีวิตที่แตกต่าง” ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี

ที่สุดให้ลูกค้า สนับสนุนให้คนมีความสุขกับการใช้ชีวิต ผ่านแคมเปญ 

“Celebrate living” คว้า 2 รางวัลระดับโลก พร้อมเบี้ยประกันชีวิตรับ

เทียบเท่าเบี้ยรับรายปี 3 ไตรมาส กว่า 11,000 ล้านบาท ครองส่วน

แบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต” เดวิด กล่าว

เดวิด กล่าวว่า บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับเทียบเท่าเบี้ยรับราย

ปี ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้รวม 11,138 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาด 

15% เป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต แบ่งเป็น จากช่อง

ทางธนาคาร 9,338 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ที่  29% 

เบี้ยประกันชีวิตรับเทียบเท่าเบี้ยรับรายปี, จากตัวแทนประกันชีวิต 

1,163 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 50% 

โดยมีจำานวนตัวแทนประกันชีวิตในปัจจุบัน 4,615 ราย และมีเบี้ย

ประกันชีวิตรับเทียบเท่าเบี้ยรับรายปี จากช่องทางอื่นๆ อีก 576 ล้าน

บาท และจากช่องทางดิจิทัล 60.2 ล้านบาท เติบโตอย่างรวดเร็วและ

เป็นอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 43%

เช่นเดียวกับ ซมโปะ ประกันภัย จัดเต็มโค้งสุดท้ายส่งท้าย

ปี มอบประกันสุขภาพพร้อมส่วนลด 15% เมื่อขอทำาประกันภัย จัด

เต็มทั้งความคุ้มครองและสิทธิการลดหย่อนภาษีสูงถึง 25,000 บาท 

โดยเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท สมัครและรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้

จนถึง 31 ธันวาคม 2564 นับเป็นการตอกย้ำาพันธกิจการดูแลคนไทย

ด้วยหัวใจญี่ปุ่นของซมโปะ 

ประกันภัย อย่างต่อเนื่อง  

ด้าน บมจ.ฟอลคอน

ประกันภัย ขนทัพประกัน

สุขภาพลดหย่อนภาษี ที่มา

พร้อมแผนความคุ้มครองที่

หลากหลาย เข้าใจง่าย ไม่ซับ

ซ้อน สามารถตอบโจทย์ลูกค้า

ได้ทุกกลุ่ม ช่วยให้หมดกังวล

กับค่ารักษาพยาบาลที่อาจ

เกิดขึ้นเมื่อเจ็บป่วยหรือต้อง

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพแบบจ่ายเบี้ย

ราคาเดียวทุกช่วงอายุ หรือประกันสุขภาพเหมาจ่าย หรือประกันโรค

ร้าย และยังสามารถนำาเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 

บาท พร้อมรับฟรี ประกันแพ้วัคซีน COVID-19 และบริการปรึกษา

แพทย์ผ่านแอปพลิเคชันโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้สนใจ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.falconinsurance.co.th  

และ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  หรือ 

พรูเด็นเชียล 

ประเทศไทย ร่วม

กับ The 1 (เดอะวัน) 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์

ประกันล่าสุด ‘The 

1 Smart Savings’ 

ซึ่งถูกออกแบบมา

สำาหรับผู้ที่ต้องการ

เริ่มต้นการออมระยะ

ยาว อย่างในขณะ

นี้ที่สามารถนำาไป

ลดหย่อนภาษีและ

ใช้สิทธิประโยชน์

อื่นๆ อีกมากมายจาก 

The1   อาทิ จ่ายเบี้ยเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองนาน 12 ปี ทุน

ประกันเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ถึง 200,000 บาท รับผลประโยชน์รวม

สูงสุดถึง 445% รับเงินคืนทุก 2 ปี ตั้งแต่ปีที่ 2 และเพิ่มขึ้นทุกสองปี 

ปีละ 2% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ฯลฯ

 ส่วน ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ ร่วมกับ ‘เจนเนอราลี่ 

ประกันชีวิต’ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การส่งต่อความมั่นคง

ให้ลูกหลานกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 โฉมใหม่ “KKPGEN 

Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองโรค

ร้ายแรง อีกทั้งมอบความอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่น ชำาระเบี้ยระยะสั้น

เพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 90 ปี พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มอีก 

1 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  รวมถึงความคุ้มครอง 32 โรคร้าย

แรง ตรวจเจอ จ่าย 3 เท่า และ

รับความคุ้มครองฟรีผลประโยชน์

การยกเว้นชำาระเบี้ยประกันตาม

เงื่อนไขที่กำาหนด  

อย่างไรก็ตาม ฟิลิป เชียง 

ชอง แทน กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

กล่าวว่า  กรมธรรม์ประกันชีวิต 

KKPGEN Infinite Wealth 90/5 

CI Care Plus ให้ความคุ้มครอง

ชีวิตที่เป็นหลักประกันความมั่นคง

ให้กับครอบครัว ในกรณีเกิดเหตุ

ไม่คาดคิดและสามารถส่งต่อ

เป็นมรดกให้กับทายาท และยัง

คุ้มครองด้านสุขภาพให้มีเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์

จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว กรมธรรม์หลักจะยังคง

จ

มซอง แบร์เช่ ปารีส ขอแนะนำาเทียนหอมแบรนด์ Chateau de 

Versailles ที่สุดแห่งคอลเลกชันล้ำาค่าจากฝรั่งเศส ให้ความประทับใจ

ดุจได้ไปเยือนพระราชวังแห่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพื่อลูกค้าคนพิเศษ

ของเมซอง แบร์เช่ ปารีส ผลิตจำานวนจำากัดและวางจำาหน่ายที่พระ

ราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศส และเม

ซอง แบร์เช่ ปารีส เฉพาะบางประเทศ

เท่านั้น คอลเลกชันนี้สร้างสรรค์เทียน

หอมจำานวน 8 กลิ่น สะท้อนความ

งดงามของสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำาคัญ

ในพระราชวังแวร์ซาย หนึ่งในพระราชวังที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดใน

โลก บรรจุภัณฑ์มีตราสัญลักษณ์บนแก้วเทียน ทำาจากดีบุกผสม พิมพ์นูนรูป

สัญลักษณ์ที่เป็นอักษรย่อของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อักษรย่อ (Monogram) 

เป็นรูปตัวอักษร L สานเข้าไว้ด้วยกัน และมีรูปมงกุฎอยู่บนยอด เป็น

หลายชนิดเป็นแหล่ง

วิตามินอีที่ดี ซึ่งช่วยใน

การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

ของผิวหนัง และช่วยให้ผิวชุ่ม

ชื้น ในขณะเดียวกันก็ปกป้อง

ผิวจากรังสียูวี ที่สร้างความ

เสียหายให้ผิวพรรณ วิตามิน

อียังเป็นที่รู้จักในการช่วย

เสริมสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ของ

ผิวหนัง และสามารถทำาให้

ม่มีอะไรดี ไปกว่าการที่เราได้ขยับออกกำาลังกาย ยิ่งโดย

เฉพาะช่วงที่โควิด-19 ยังอยู่ในบ้านเรา และการเฝ้าจับตา

ดูเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ โอมิครอน ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อบ้าน

เรา ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพ และการเว้นระยะห่างจึง

เป็นเรื่องที่สำาคัญ 

ล่าสุดมีโปรแกรมออกกำาลังกายออนไลน์ 

ที่เกิดขึ้นโดย “บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก” 

(BDMS Wellness Clinic) สำาหรับคนที่ต้องการ

ดูแลสุขภาพในวิถีนิวนอร์มอล ซึ่ง ผศ.ดร.

นพ.ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์ ผู้อำานวยการคลินิก

สร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

“บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก” ให้ข้อมูลว่า ที่มา

ของ “BWC Tele-Exercise” เนื่องจากเป็น

ที่รู้กันดีว่า ช่วงที่โควิด-19 ระบาดนั้น 

การพบปะเจอหน้ากัน อาจจะค่อนข้าง

อันตรายมาก แต่การออกกำาลังกาย

ก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะอย่าลืมว่า

ในปัจจุบันนั้น การใช้ชีวิตของเรา

ค่อนข้างเปลี่ยนไป ดังนั้น การ

ออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องจึง

เป็นเรื่องสำาคัญ ประกอบกับ

การที่เราเล็งเห็นว่าปัจจุบันคน

ทำางานส่วนใหญ่มักจะประชุมงาน

ผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ต้องออกจาก

บ้านมาเจอหน้ากัน ดังนั้น การออก

กำาลังกายแบบ Tele-Exercise ก็น่าจะ

เป็นสิ่งที่ทำาได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มา

ของโปรแกรมออกกำาลังกายนี้ ที่เกิด

ออกกำ�ลังอยู่ ให้เป็นกับโควิด

วิถี ใหม่ออนไลน์เพื่อสุขภ�พ  

ไ

ถั่ว..อาหารชะลอวัย
ขึ้นตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ล่าสุด หรือประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยประยุกต์มาจาก

การใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารที่สอดคล้องกับวิถีนิวนอร์มอลผ่านทาง

ออนไลน์นั่นเอง

“ทั้งนี้ รูปแบบของการออกกำาลังกายแบบออนไลน์ หรือ “BWC Tele- 

Exercise” นั้น เริ่มจากการที่ผู้สนใจเข้ามากรอกประวัติข้อมูลเบื้องต้น เช่น ต้องการ

ออกกำาลังกายออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ลดไขมันหน้าท้อง เสริมสร้าง

กล้ามเนื้อ เพื่อสุขภาพโดยรวม หรือลดอาการปวดเมื่อย จากการนั่งทำางานอยู่บ้าน

ถั่

• นักท่องเที่ยวที่ ไปหัวหินได้แวะไปนมัสการ

หลวงพ่อทวดที่วัดห้วยมงคลแล้ว ถ้ามีเวลาขอแนะนำา

ให้แวะไปเยี่ยมชมสวนสวย เรือนน้ำาผึ้ง ที่อยู่ไม่ห่าง

จากวัดมากนัก ช่วงนี้นอกจากต้นไม้ ดอกไม้ แข่งกัน

ออกดอกออกใบกำาลังสวยงามมากแล้ว คุณผึ้ง-ณัฐ

ธัญ บุญพิทักษ์ เจ้าของสวนและยังเป็นเจ้าของ หมี่

กรอบช่างรังวัด ที่โด่งดังอีกด้วย ได้เพาะพันธุ์กล้าไม้ 

ดอกไม้ ที่สวยงาม แปลกๆ ขายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อ

ไปปลูกประดับบ้านในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย..•

• ศศินทร์รุ่น 84 ซึ่งมี สุภาพรรณ พิชัย

รณรงค์สงคราม จิตติ รัชไชยบุญ ฯลฯ จะจัดงาน 

Early Christmas คืนวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. ที่โปโล

คลับ ขอเชิญบรรดาสมาชิกไปร่วมงานกันอย่างพร้อม

หน้าพร้อมตา..•

• ยินดีกับ สมชาติ (เงี๊ยบ) สาลีพัฒนา 

เจ้าของร้านอาหารสายบุญที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูก

ชิ้นปลานายเงี๊ยบ ของตัวเอง ได้รับรางวัลระดับ

โลก มิชลินไกด์ ระดับ บิบกูร์มองด์ เป็นปีที่ 2 จาก

การประกาศอย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดีที่ 16 

ธันวาคมนี้..•

• นันทชา สินพัฒนสกุล จะจัดงานคริสต์มาส

ให้กับบรรดาผองเพื่อน ที่นำาทีมโดย วีรวรรณ ชวนะ

สุนทร ที่โรงแรมสำาราญเพลส ราชเทวี ในวันเสาร์ที่ 

25 ธ.ค. เวลาแดดร่มลมตก..•

• ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ สิริวัฒน์ 

พรหมบุรี จะขึ้นเหนือไปกราบบรรพบุรุษเจ้าแววดาว

ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกำาหนดหลายวันกว่าที่จะกลับลง

มากรุงเทพฯ..•

• ทุกปีมิได้ขาดท่ีเพื่อนฝูงจะต้องจัดงานฉลอง

วันเกิดให้กับ อาจารย์อุไร สุขเกษม และ อุดม กุลมง 

คล ท่ีเกิดตรงกันวันท่ี 15 ธันวาคม แต่คนละรอบ แต่ปี

น้ีต้องงดจัด เพราะคุณอุดมเจ็บป่วยต้องนอน I.C.U อยู่

ท่ี รพ.ภูมิพล อ.อุไร ถอนฟันเหงือกเกิดอักเสบบวมท้ัง

ปากกินอาหารไม่ได้ ตามประสาคนสูงอายุ..•

• ยินดีกับ มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท 

เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำากัด ที่ได้รับโล่รางวัล หุ้น

ยั่งยืน (Thailand Sastainabilty Investment (THSI) 

ประจำาปี 2564 เป็นปีแรกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 18 บริษัทจดทะเบียน

ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร..•.

แมวลายเสือ

ผิวของเราเปล่งปลั่ง แนะนำา

ให้ โรยถั่วผสมบนสลัดของ

คุณหรือกิน 1 กำามือเป็นของ

ว่าง อย่าเอาเปลือกถั่วออก 

เนื่องจากวิตามินบางชนิดอยู่

ในเปลือกเมล็ดถั่ว. เ

รับรางวัล • นายสาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายสุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 

รางวัล “PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” สุดยอดสินค้ายอดนิยมแห่งปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน

สุขภาพระดับพรีเมียม “Elite Health” และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “D Health” ซึ่งเป็นการคัดสรรสุดยอดสินค้าและบริการยอด

นิยมแห่งปี 2564 ที่สะท้อนถึงความสำาเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท.

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้พระราชวงศ์ ฝา 

กล่องบรรจุภัณฑ์จะมีตราสินค้า Chateau de Versailles. 

เวลานานๆ หรือป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น ส่วนหน่ึง

เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับเทรนเนอร์ให้รู้ว่าลูกค้าต้องอะไร เพื่อนำา

มาซ่ึงการออกแบบรูปแบบการเอกเซอร์ไซส์ให้เหมาะกับแต่ละ

คน สำาหรับกลุ่มลูกค้าของเราในปัจจุบันมีท้ังลูกค้าท่ีเป็นคนไข้

เก่า ซ่ึงเข้ามาดูแลสุขภาพโดยไม่ได้เจ็บป่วย ภายใต้ “บีดีเอ็มเอส 

เวลเนส คลินิก” และกลุ่มลูกค้าใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มของพนักงาน

บริษัทท่ีต้องการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 30 คน) หรือคน

ทำางานอยู่บ้าน ท่ีอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม เป็นต้น เรียกได้ว่า

สัดส่วนของผู้ใช้บริการคอร์สสอนออกกำาลังกายออนไลน์อย่าง 

“BWC Tele-Exercise” อยู่ท่ี 60-40 คือลูกค้าท่ีเป็นคนไข้เก่าท่ีมี

ฐานข้อมูลอยู่แล้ว อยู่ท่ีร้อยละ 40 ส่วนกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่ม

พนักงานบริษัท และกลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมจะอยู่

ท่ีร้อยละ 60

ส่วนรูปแบบของการออกกำาลังกายออนไลน์ หรือ 

“BWC Tele-Exercise” นั้น ทีมเทรนเนอร์จะมีการส่งลิงก์

ออนไลน์ให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการ

ประชุมออนไลน์ ซึ่งเวลาที่ออกกำาลังกายก็จะมีเทรนเนอร์คอย

ดูและแนะนำาผู้ออกกำาลังกายที่อยู่อีกหน้าจอด้านหนึ่ง เพื่อให้

แต่ละคนนั้นออกกำาลังกายได้อย่างถูกต้อง และป้องกันอาการ

บาดเจ็บจากการออกกำาลังกาย ทั้งนี้ ข้อดีของคอร์สออกกำาลัง

กายออนไลน์ดังกล่าว พูดง่ายๆ ว่าดีกว่าการไม่ออกกำาลังกาย 

หรือแม้แต่การออกกำาลังกายที่ดูจากคลิปวิดีโอในยูทูบ บางครั้ง

อาจทำาให้ออกกำาลังกายผิดท่า เป็นต้นว่าการทำาท่าสควอช ซึ่ง

นั่นอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บได้ แต่ถ้ามีเทรนเนอร์คอยดูผ่าน

ทางหน้าจอออนไลน์ ก็จะสามารถบอกหรือแนะนำาผู้ออกกำาลัง

กายได้ทันที หากใครสนใจสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่ 

โทร.0-2826-9983.

‘โควิด’ทุบประกันเจอจ�่ยจบอ่วม

เทรนด์สุขภ�พ-สร้�งเงินออมม�แรง



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงสร้างพระมณฑปน้อยสวมรอยพระพุทธบาท
ประดิษฐานภายในพระมณฑปใหญ่

ซึ่งสร้างค้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ณ วัดพระพุทธบาท ที่สระบุรี เมื่อแล้วเสร็จก็เป็นที่ชื่นชม

ทรงแกะหน้าหุ่นหลวงด้วยไม้รัก
เรียกว่า พระยารักใหญ่ 

พระยารักน้อย ได้งดงามเป็นที่
ยอมรับในฝีพระหัตถ์

ทรงเชี่ยวชาญดนตรีไทย 
โดยเฉพาะซอสามสาย ทรงมีซอ
คู่พระทัยชื่อว่า ซอสายฟ้าฟาด

กล่าวได้ว่า ในรัชกาลของ
พระองค์เป็นยุคทองของ

วรรณคดี ทรงอุปการะกวี
สำาคัญไว้มาก แม้พระเจ้า
ลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ ก็ทรงเป็นกวี

คู่พระทัย

งานแกะสลักบานประตูวัดสุทัศน
เทพวรารามนับเป็นงานแกะสลักไม้ที่

งามเลิศเป็นที่ยกย่อง

พระราชนิพนธ์ด้านการละครนั้น
ชื่นชมกันว่ามีความโดดเด่นใน
ถ้อยคำาภาษา ไพเราะงดงาม
สอดคล้องกับลีลาการแสดง

ทรงสร้างมาตรฐานท่ารำา
นาฏศิลป์ ทั้งละครในและ

ละครนอก

ทรงสร้างสรรค์เพลงจากพระสุบิน
นิมิตทำานองเพลงซอ

ทรงตั้งชื่อว่า บุหลันลอยเลื่อน
ซึ่งไพเราะอย่างยิ่ง

ทรงเป็นกวีเอก ทรงสร้างสรรค์วรรณคดีไว้จำานวนมาก ประเภทบทละครใน
ได้แก่ รามเกียรติ์ อิเหนา บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทละครนอก ได้แก่
สังข์ทอง คาวี ไชยเชษฐ์ ไกรทอง บทพากย์โขน ตอนนาคบาศ นางลอย

และบทเห่ชมเครื่องคาวหวาน

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ วรรณคดี
สโมสรได้ประกาศยกย่อง

บทละครเรื่อง อิเหนา
ให้เป็นยอดของบทละครรำา 

เป็นวรรณคดีที่มีแบบแผนที่ดี 
ทั้งการประพันธ์และ

การแสดง

กวีเอกผู้หนึ่งคือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่
จัดเจนในด้านกลอนแปด เป็นที่โปรดปราน คราวหนึ่ง
มีพระราชประสงค์ให้สุนทรภู่ช่วยแก้ไขบทพระราชนิพนธ์

ให้กระชับ สุนทรภู่ได้แก้ไขถวายไว้ดังนี้

 จึงเอาผ้าผูกพันกระสันรัด เกี่ยวกระหวัดกับกิ่งโศกใหญ่
ชายหนึ่งผูกศออรทัย แล้วทอดองค์ลงไปจะให้ตาย
 บัดนั้น วายุบุตรแก้ได้ดั่งใจหมาย
จึงเข้ามานบนอบยอบกาย กราบถวายบังคมก้มพักตร์

กล่าวกันว่าบทกวีที่สุนทรภู่
แก้ถวายนี้ เป็นที่พอพระราช

หฤทัยอย่างยิ่ง

เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๓๖๗
พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา ทรงดำารงสิริราชสมบัติ ๑๕ ปี

รัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคทองแห่งงานศิลปกรรมทุกสาขาของชาติไทย
ทรงสร้างแบบแผนให้เป็นเอกลักษณ์ประจำาชาติให้โลกได้เชิดชู

เกียรติภูมิชาติไทยสืบไป

พุทธศักราช ๒๕๑๑ ในโอกาสครบ ๒๐๐ ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

หรือยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำาคัญ
ของโลกสาขาวรรณกรรม

รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ กำาหนดให้วันพระบรมราชสมภพ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็น “วันศิลปินแห่งชาติ”

พุทธศักราช ๒๕๒๐
สร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ณ ตำาบลอัมพวา อำาเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม
น้อมรำาลึกถึงในฐานะปฐมศิลปินแห่งชาติ

ที่ทรงพระปรีชาสามารถสร้างสรรค์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไว้แก่ชาติไทย

เป็นอเนกอนันต์

พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

ณ วัดอรุณราชวราราม วัดประจำารัชกาล
อีกแห่งหนึ่ง.
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9กีฬา

‘ชญานนท์’ โชว์เต็ง 1 กดคู่แข่งขาดฉลุยหวดปท.

เมืองทอง • เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 81 

ประจำาปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 คู่ที่น่า

สนใจ ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือกรอบ 3 ชญานนท์ แก้วสุทอ 

จากสระบุรี มืออันดับ 9 ของไทย และเป็นมือวางอันดับ 1 ของ

รอบคัดเลือก ผ่านเข้ารอบได้ตามคาด หลังใช้การหวดที่เฉียบขาด

ชนะ ปกรณ์พัฒน์ อารีรัชชกุล (กทม.) 2-0 เซต 6-0, 6-2 โดยชญา

นนท์ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ไปพบกับ ภูดิท เกียรติไทย

พิพัฒน์ (กทม.) ท่ีชนะผ่าน พิพัฒน์ แซ่เฮ้า (กาญจนบุรี) โดยผู้ชนะใน

รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายน้ัน จะได้สิทธ์ิเข้าสู่รอบเมนดรอว์ ท่ีจะแข่งขัน

วันท่ี 17-25 ธ.ค.2564 ทางด้านมือวางของรอบคัดเลือกรายอื่นก็ผ่าน

เข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้เช่นกัน โดย กฤติน โกยกุล มือวาง 2 

(พังงา) ชนะ มารุต เกล้ากลาง (สมุทรปราการ) 2 เซตรวด 6-1, 6-3   

สิรวิชญ์ สุดเนตร มือวาง 3 (กทม.) ชนะ อนุกูล คลังนาค (กาญจนบุรี) 

2-0 เซต 6-3, 6-2 และศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา มือวาง 4 (ชุมพร) 

ชนะ กรวิชญ์ แสงจันทร์ (เพชรบูรณ์) 2-0 เซต 6-1, 6-0  สำาหรับคู่

อื่น ชายเด่ียว คัดเลือกรอบ 3 อกนิษฐ์ พุ่มจิตร (กทม.) ชนะ วงศ์วรัณ 

วงศ์เจริญ (สุราษฎร์ธานี) 6-3, 6-0 บุญญฤทธ์ิ กังวานวณิชย์กุล (กทม.) 

ชนะ สวิตต์ กิตินิรันดร์กูล (กทม.) 6-0, 6-4 พาทิศ เกียรติไทยพิพัฒน์ 

(กทม.) ชนะผ่าน หฤษฎ์ ทัศนวงศ์วรา (กาญจนบุรี) เรวัต กิจประเสริฐ

สกุล (นนทบุรี) ชนะ ประทักษ์ สระสม (กทม.) 6-0, 6-0 ธาม โรจน

สุนทร (กทม.) ชนะ ปราณบิดร บัวอินทร์ (ปทุมธานี) 6-1, 6-1

‘พีพีทีวี’ สดคาราบาวคัพ 8 ทีมหงส์แดงชนจิ้กจอก 

กรุงเทพฯ • ถือเป็นอีกหน่ึงรายการมันส์คู่จอพีพีทีวีไปแล้ว สำาหรับศึก

ฟุตบอลถ้วย “คาราบาวคัพ” หลังคว้าสิทธ์ิถ่ายทอดสดต่อเนื่อง ต้ังแต่

ฤดูกาล 2018/19 โดยปีน้ีพีพีทีวีจะเร่ิมถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทย

ได้รับชมกันเร็วข้ึน เร่ิมต้ังแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงฯ 

ประเดิมรอบก่อนรองฯ ในเดือนธันวาคมน้ี คู่แรก คืนวันอังคารท่ี 21 

ธ.ค. เวลา 02.45 น. “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เปิดบ้านพบ “แมวดำา” ซัน

เดอร์แลนด์ ทีมจากลีกวัน โดย 2 รอบหลังท่ีผ่านมาในถ้วยน้ี อาร์เซนอล

ลงเล่นในถ่ินเอมิเรตส์ สเตเด้ียมท้ังหมด ชนะวิมเบิลดัน 3-0 และเชือด 

ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0 ส่วนซันเดอร์แลนด์ตัวแทนหน่ึงเดียวจากลีกวันท่ี

เหลืออยู่ 2 รอบท่ีผ่านมา พวกเขาก็ลงเล่นในฐานะทีมเยือนท้ังหมด ชนะ

คว่ำาวีแกน 0-2 และชนะจุดโทษ ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส ในรอบท่ีผ่าน

มา ส่วนบ๊ิกแมตช์รอบน้ีคืนวันพุธท่ี 22 ธ.ค. เวลา 02.45 น. “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล เปิดบ้านพบ “จ้ิกจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี ความมันส์ของเกม

น้ีคงไม่ต้องพูดถึง เจ้าบ้านหงส์แดงมีสถิติครองแชมป์รายการน้ีมาก

ท่ีสุด 8 สมัย เท่ากับ แมนฯ ซิต้ี แชมป์เก่า โดยผลงานในรายการน้ี 

2 รอบท่ีผ่านมา หงส์แดงบุกไปขย้ำานอริช 0-3 และบุกชนะเพรส

ตัน 0-2 ด้านฝ่ังเลสเตอร์ผู้มาเยือนในรอบท่ีผ่านมาเปิดบ้านชนะ

ไบรท์ตันในการดวลจุดโทษ และมีแรงกระตุ้นจากการท่ีพวกเขา

พลาดท่าตกรอบยูโรปาลีก ทำาให้ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส และลูก

ทีมของเขาจะทุ่มเทสุดกำาลังให้กับถ้วยใบน้ีแน่นอน 

ฟุตบอลกรุงไทยแอกซ่าได้ยอด5เยาวชนอีสาน

กรุงเทพฯ • โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth 

(U15) Academy” โดย “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” ซ่ึงเป็นการ

คัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยท่ีมีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษา

คนละ 5,000 บาท และทุนซ้ืออุปกรณ์กีฬาคนละ 5,000 บาท โดยเมื่อ

วันท่ี 12 ธันวาคม 2564 เป็นการคัดเลือกโซนภาคเหนือ จัดข้ึนท่ีสนาม

บุรีรัมย์เทรนน่ิงกราว จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ามกลางเยาวชนชายและหญิง 

อายุ 13-15 ปี ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 545 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณ

สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธาน 

โดยเยาวชนทุกคนท่ีเข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี 

Antigen Test ท่ีทางโครงการจัดให้ตรวจในบริเวณช้างอารี ในด้านการ

ทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีมและความเข้าใจ

ในเกม โดยมีโค้ชแดง ทรงยศ กล่ินศรีสุข เป็นประธานในการคัดเลือก 

เยาวชนท่ีได้รับการคัดเลือกในสนามเชียงราย ได้แก่ 1.ด.ช.พรหมพิริยะ 

พรมบุตร 2.ด.ช.อภิรักษ์ ทองศรี 3.ด.ช.วิวัส พร้าวไธสง 4.นายภูวนัย 

ชาญโพธ์ิ 5.ด.ช.พีรวิชญ์ อินทร์ธรรม โดยกิจกรรมคร้ังต่อไปจะจัดข้ึน

ในภาคใต้และภาคกลาง ติดตามรายละเอียดได้ท่ี www.krungthai-axa.

co.th หรือ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง.

ลอนดอน • “เรือใบสีฟ้า”  แมน

เชสเตอร์ ซิตี ทิ้งอันดับ 2 เป็น 

4 คะแนน หลังเควิน เดอ บรอย 

ที่เพิ่งกลับมาจากกักตัวโควิดยิง 

2 ประตู ก่อนพาซิตีเปิดบ้านไล่

ต้อน ลีดส์ ยูไนเต็ด 7-0 ในศึก

พรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่

ผ่านมา

เควิน เดอ บรอย โชว์ผล

งานได้อย่างน่าประทับใจ รวม

ถึงการยิง 2 ประตูในการกลับ

มาลงเล่นแมตช์แรกนับตั้งแต่วัน

ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลัง

จากสตาร์ชาวเบลเยียมติดเชื้อ

โควิดระหว่างการไปแข่งขันกับทีม

ชาติในฟุตบอลโลก 2022 รอบ

คัดเลือก

นอกจาก 2 ประตูของ เดอ 

บรอย แล้ว ฟิล โฟเดน, แจ็ค กรีลิช, 

ริยาด มาห์เรซ, จอห์น สโตนส์ และ

นาธาน เอเก ช่วยกันยิงคนละ

ประตูในเกมท่ีลูกทีมของ เป๊ป กวาร์                                                 

ดิโอลา ยิงใส่ยูงทองไม่เล้ียงในเกม

ที่เอทิฮีด สเตเดียม

นับเป็นชัยชนะแมตช์ท่ี 7 

ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกของแมน

เชสเตอร์ ซิตี ที่ส่งความกดดัน

กลับไปให้กับทีมอันดับ 2 อย่าง

ลิเวอร์พูล และทีมอันดับ 3 เชลซี                                                

ท่ีจะเล่นกับนิวคาสเซิลและเอฟ

เวอร์ตันในวันพฤหัสบดีนี้

ชัยชนะแบบถล่มทลาย

 เข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วสำาหรับ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทยชุดทำาศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน หรือ ซู

ซูกิคัพ 2020 หลังเฉือนชนะฟิลิปปินส์ไป 2-1 แบบชนิดที่ต้อง

บอกว่า “หืดขึ้นคอ” แต่อย่างน้อยเล่นกับ “เจ้าภาพ” สิงคโปร์ ใน

แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะ

ได้เล่นแบบไร้ความกดดันกับแมตช์ที่แย่งการเป็นอันดับ 1 ของ

กลุ่ม..••..ส่วน “เทพมุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา กลายเป็นดาวยิง

สูงสุดตลอดกาลของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียนไป

เรียบร้อยแล้ว โดยประตูแรกที่เขายิงในแมตช์ดวลฟิลิปปินส์นั้น

นับเป็นประตูที่ 18 ในรายการนี้ ทำาลายสถิติของ นอห์ อลัม 

ซาห์ จากมาเลเซียที่ทำาไว้ทั้งหมด 17 ประตู หลังจากนั้นธีรศิลป์

ก็มาได้ประตูที่ 19 จากลูกโทษที่จุดโทษ เท่ากับว่าประตูต่อไป

จากนี้จะเติมสถิติไปเรื่อยๆ และเหนื่อยสำาหรับคนต่อไปที่หวังจะ

มาทำาลาย..••..“บังมาด” สามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬา

มวยไทยนานาชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร

สมาคม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดี

ของ  “แชมป์เก่า”  แมนเชสเตอร์ 

ซิตี ในแมตช์นี้ทำาให้พวกเขาทำา

สถิติเทียบเท่ากับลิเวอร์พูล ชุด

ปี 1982 ที่คว้าชัยชนะในปฏิทิน

การแข่งขันปีเดียวมากถึง 33 

แมตช์

“พวกเราภูมิใจกับวิธีการ

เล่นของพวกเราเป็นอย่างมาก เมื่อ

ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้นั่น

เป็นเพราะความสามารถเฉพาะตัว

ของผู้เล่นนั้นพวกเขาทำาได้อย่าง

ยอดเยี่ยม” กวาร์ดิโอลากล่าว

“เควินทำาหน้าที่ของเขา

ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและ

เกมรับ พลังการทำาลายล้างของ

เขาน้ันสามารถทำาได้อย่างท่ีใจเขา

ต้องการ เขาเป็นผู้เล่นท่ีสำาคัญมาก

สำาหรับเรา” 

กวาร์ดิโอลายังกล่าวต่ออีก

ว่า “เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเราเสีย

ไป 5 คะแนนในการเจอกับลีดส์ 

ดังน้ันเราจึงเตรียมตัวมาเป็นอย่าง

ดีสำาหรับแมตช์น้ี ท่ีสำาคัญผมรู้ดี

ว่าใครคุมทีมนี้ พวกเขาเล่นด้วย

ความภูมิใจในทุกๆ เกม เราเห็น

แล้วว่าจากวิธีการเล่นพวกเขา

ควรจะได้ 1 แต้มในเกมกับเชลซี 

น่ันคือเหตุผลที่ผมให้เครดิตกับ

เกมนี้ เพราะผมแน่ใจว่าคู่ต่อสู้

รู้ดีกว่าลีดส์ดีขนาดไหน”

ทางด้าน ลีดส์ 

ยูไนเต็ด นับเป็นการ

พ่ายแพ้ท่ียับเยินท่ีสุด

ในประวัติศาสตร์สโม 

สร ซ่ึงมาร์เซโล บิเอล                

ซา ผู้จัดการทีมยูงทอง

ท่ียังช็อกกับผลการแข่ง                    

ขัน บอกว่า “ผมไม่เคย

เห็นพวกเราเล่นแย่

ขนาดน้ีมาก่อนเลย มัน

ไม่ต้องไปหาเหตุผลอะ 

ไร เพราะผมต้องรับผิด

ชอบกับผลท่ีออกมาใน

แมตช์น้ี”

“ผมไม่สามารถ                                     

มองอะไรดีๆ ในเกม

วันนี้ของเราได้เลย มัน                                                             

ไม่เจอเลยจริงๆ เราทำาอะไรไม่

ได้เลย ดังน้ันมันจึงไม่ใช่ความผิด

พลาดท่ีชัดเจนแบบรายบุคคลเรา

รู้ว่ารูปเกมมันจะออกมาแบบไหน 

เราฝึกซ้อมกันมาเพื่อจะลด หรือ

ป้องกันให้ได้มากท่ีสุด แต่เราไม่

สามารถทำามันได้”

สำาหรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี 

น้ันในแมตช์น้ีพวกเขาสามารถทำา

ประตูที่ 500 ภายใต้การคุมทีม 

207 นัดของ กวาร์ดิโอลา นับ

เป็นสถิติยิงได้ถึง 500 ลูก เร็ว

ที่สุดทำาลายสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูล

ภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกน 

คล็อปป์เคยทำาไว้.

ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร..••..ฟอร์มดีจริงๆ อุดร ดวงเดชา 

ยอมรับประสบความสำาเร็จเกินคาดในฤดูกาลนี้ หลังคว้าแชมป์

เป็นรายการที่ 5 ติดต่อกันในไทย ซีเนียร์ทัวร์ รายการ “เอ็น    

เอสดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ มาย โอโซน โอเพ่น 2021” ที่สนาม 

มาย โอโซน กอล์ฟคลับ เขาใหญ่ หลังทำาสกอร์รวม 15 อันเดอร์

พาร์ 198 ทิ้งอันดับ 2 อวยชัย ภูริปัญญานนท์ ถึง 12 สโตรก รับ

เงินรางวัลไปครอง 120,000 บาท..••..สมาคมกีฬาว่ายน้ำาแห่ง

ประเทศไทย จัดการแข่งขันโปโลน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2564 ณ สระว่ายน้ำาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันแบ่ง

เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มทั่วไปหญิง แชมป์เป็นของ ชมรมกีฬาทางน้ำา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมเอ กลุ่มทั่วไปชาย แชมป์เป็นของ 

ชมรมกีฬาทางน้ำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มทั่วไปชาย

ประเภทจำากัดฝีมือ สโมสรราชนาวี คว้าแชมป์ไปครอง..••..ปิด

ท้ายกันด้วยฟุตซอลเดอะแชมเปียนชิพ 2021 หรือดิวิชั่น 1 นัด

สุดท้าย วอริกซ์ ศรีราชา เฉือน ไทยอาร์มี 3-2 หวิดตกชั้น ด้าน 

เอ็นที ยูไนเต็ด ถล่ม ไอมาเน 7-1 กอดคอเข้ารอบไปเจอกันเองอีก

ครั้งในรอบเพลย์ออฟ เชสส์ สารคาม ชนะ นอร์ทกรุงเทพ 3-1 

และ สมุทรสาคร เสมอ ธนบุรี 0-0 คว้าตั๋วเพลย์ออฟใบสุดท้าย

ไปดวลกับ ไทยอาร์มี ส่วน นอร์ทกรุงเทพ และ ธนบุรี กอดคอกัน

ตกชั้นไปว่ากันใหม่ปีหน้า..••

   น้ำาค้าง ยอดหญ้า

    utaphao1818@gmail.com

ไทยซีเนียร์ • พินิจ จารุสมบัติ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี, วิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำากัด (มหาชน) 

และสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย พร้อมด้วยทีมงาน

และผู้ตัดสินร่วมถ่ายภาพกับ อุดร ดวงเดชา 

แชมป์ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ “เอ็นเอสดี

เอฟ-ไทย ซีเนียร์ มาย โอโซน โอเพ่น 2021” 

ณ สนามมาย โอโซน กอล์ฟ คลับ เขาใหญ่ 

จ.นครราชสีมา เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค.2564

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

ที่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทีม

ชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A 

นัดที่ 3  ไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

ที่ผ่านมา โดยชนะฟิลิปปินส์ 2-1 

ทำาให้ทีมชาติไทยมี 9 แต้ม ผ่าน

เข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้ว 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2564 เวลา 08.00 น. ท่ีย่ีซุ่น สเต

เดียม ประเทศสิงคโปร์ นักเตะ

ทีมชาติไทยทำาการฝึกซ้อมอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับ

การแข่งขันนัดสุดท้ายเพ่ือแย่งตำา 

แหน่งแชมป์กลุ่มกับ “เจ้าภาพ” 

สิงคโปร์ ในวันที่ 18 ธ.ค.นี้

การฝึกซ้อมดังกล่าวแบ่งนัก

เตะเป็น 2 ชุด โดยชุดท่ีลงสนามใน

เกมท่ีชนะฟิลิปปินส์ 2-1 จะลงสระ

ว่ายน้ำาเพื่อฟ้ืนฟูร่างกาย ท่ีสระว่าย

น้ำาภายในโรงแรมแกรนด์ เมอร์                                                      

เคียว ส่วนนักเตะตัวสำารองและ

คนที่ไม่ได้ลงสนาม ต้องมาฝึก

ซ้อมเพื่อรักษาสภาพความฟิต โดย

มาโน โพลกิง กล่าวว่า

“การซ้อมในเช้าวันนี้มัน

สำาคัญมาก เพื่อให้นักเตะที่ไม่ได้

เล่นมาเมื่อวานอยู่ในสภาพความ

ฟิตที่ดี และพร้อมสำาหรับเกมต่อ

ไป เรารู้ว่าสภาพแต่ละคนไม่เท่า

กัน และเราต้องพยายามทำาให้

ทุกคนมีสภาพร่างกายที่เท่ากัน”

“สำาหรับนักเตะท่ีลงเล่นใน

เกมเม่ือวานจะมีการลงสระว่าย

น้ำา เกมเมื่อวานเราใช้พลังงานไป

มาก พวกเขาต้องการพัก และ

เราต้องวางแผนให้ดีเพื่อให้พร้อม

สำาหรับเกมต่อไปเช่นกัน”

“เกมกับสิงคโปร์ถือเป็นเกม                               

ที่สำาคัญ เพราะมันเป็นเกมตัด 

สินแชมป์ของกลุ่ม เราไม่ได้ได้

เปรียบเท่าไหร่ แม้จะมีประตูได้                                          

เสียดีกว่า เพราะพวกเขาเป็นเจ้า

ภาพ แต่มันสำาคัญที่เราต้องพยา 

ยามรักษาความม่ันใจในการคว้า

ชัยชนะ ก่อนเกมกับรอบรองชนะ

เลิศ เราต้องชนะให้ได้”

“หลังจากที่ ได้ดูสิงคโปร์ 

ผมคิดว่าพวกเขายังเล่นได้ ไม่ดี

เท่าไหร่ แต่พวกเขาก็ได้ชัยชนะ

มา ซึ่งนั่นคือเรื่องสำาคัญ แต่เกม

แรกพวกเขาเล่นได้ดีมาก ที่ชนะ

เมียนมาและชนะฟิลิปปินส์ การ

ท่ีพวกเขาได้เล่นในบ้านถือว่าเป็น

ข้อได้เปรียบของพวกเขาอย่างสูง 

พวกเขามีกองเชียร์สนับสนุนเต็ม

ท่ี และทำาให้พวกเขาต้องพยายาม

เต็มที่ และมีความแข็งแกร่ง”

มาโน โพลกิง ยังพูดถึง

เกมที่ทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์ 

2-1ว่า “ผมยอมรับว่าเกมนี้ถือ

เป็นเกมที่ยากพอสมควรสำาหรับ

พวกเรา ในครึ่งแรกเราควบคุม

สถานการณ์ได้ทั้งหมด และสิ่ง

ต่างๆ เป็นเหมือนกับที่เราคุยกัน

ไว้ก่อนเกม เราสร้างโอกาสทำา

ประตูได้มากมาย และฟิลิปปินส์

แทบไม่ได้สร้างความอันตรายให้

กับพวกเราเลย ตั้งแต่เริ่มเกมจน

มาโดนลูกตั้งเตะ เป็นเพราะพวก

เขามีนักเตะท่ีเล่นลูกกลางอากาศ

ได้ดีหลายคน และนั่นคือสิ่งที่เกิด

ขึ้นในครึ่งหลัง และเราพยายาม

โชว์ฟอร์มที่ดีออกมา”

“หลังจากที่สกอร์กลับมา

เท่ากันที่ 1-1 เราพยายามเดิน

หน้าต่อไป และมันแสดงให้เห็น

ว่าขุมกำาลังของเรามีคุณภาพสูง

มาก เราสร้างโอกาสจนมาได้จุด                                                   

โทษ และธีรศิลป์ แดงดา ก็ยิง                                              

เข้าไป มันเป็น 3 คะแนนที่สำา 

คัญมากๆ สำาหรับเรา และเราได้

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำาเร็จ 

ทำาให้มีเวลาพักเตรียมทีมมากข้ึน

หลังจากนี้ เรามีความสุข มันไม่

ง่าย และดีใจที่เราได้ 3 คะแนน”

“หลังเกมที่แล้ว ผมเคย

พูดถึงธีรศิลป์ไปแล้วว่า เขาคือ

นักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอใน

การเป็นโค้ช เขาเป็นกองหน้าที่

จบสกอร์ได้ยอดเยี่ยม อย่างที่

เห็นในประตูแรกถือว่าเป็นประตู

ระดับโลกเลยก็ว่าได้ หวังว่ามุ้ย

จะช่วยให้เราประสบความสำาเร็จ

ได้ และต้องชื่นชมในตัวมุ้ย หลัง

ผ่านเกมแรกท่ีมุ้ยยิงไม่ได้และโดน

เปลี่ยนออก หลายคนตั้งคำาถาม 

แต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอ 

เพราะเขาคือคนสำาคัญ พอถึง

เกมสำาคัญท่ีต้องตัดสิน มุ้ยก็แสดง

ให้เห็น”

“เกมในสายบีเป็นเกมสำา                                               

คัญ ระหว่างเวียดนามกับอินโด 

นีเซีย ผมไม่อยากคาดเดาว่าใคร

จะเป็นแชมป์กลุ่ม แต่จะไปดู ตอน

นี้เราต้องมีสมาธิ เอาชนะเกมต่อ

ไปให้ได้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม เรา

ต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ให้ดีที่สุด”.

‘มาโน’กำาชับต้องล้มสิงคโปร์ให้ ได้

เดอบรอยช่วยเป๊ปทุบสถิติคล็อปป์

กรุงเทพฯ • การแข่งขันแบด 

มินตัน ส่งท้ายปี 2021 กับราย 

การเวิลด์แชมเปียนชิพ วันที่ 12                      

-19 ธันวาคมน้ี เป็นการชิงแชมป์

โลกประเภทบุคคล ปีนี้จัดที่อู

เอลบา (Huelva) ประเทศสเปน

เป็นครั้งแรก เป็นรายการที่รวบ                                            

รวมเอามือระดับโลกจากทุกชาติ                                                

มาร่วมแข่งขันมากท่ีสุดในปีน้ี ทั้ง

จากจีนที่ขนทีมชุดใหญ่มาร่วม

แข่งขัน รวมไปถึงอินโดนีเซีย, 

ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไทย, ไต้หวัน, มา                                                        

เลเซีย, อินเดีย, เดนมาร์ก, ฮ่อง 

กง, อังกฤษ, สิงคโปร์, ฝรั่งเศส, 

เยอรมัน และเจ้าภาพอย่างสเปน

เวิลด์ แชมเปียนชิพ เป็นการ

แข่งขันยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับ

โอลิมปิกเกมส์ ปีนี้จัดมาเป็นครั้ง

ที่ 24 และในปีนี้นักกีฬาดังๆ 

ของโลกที่เป็นระดับเต็งแชมป์

ก็มากันครบ เริ่มจากชายเดี่ยว 

นำาโดย เคนโตะ โมโมตะ มือ 1 

ของโลก และแชมป์โลก 2019 

จากญี่ปุ่น, วิกเตอร์ แอ็กเซลเซน 

เหรียญทองโตเกียวโอลิมปิก 2020 

และแชมป์โลก 2017, โจว เทียน

เฉิน (มือ 1 ไต้หวัน), แอนเดอร์ส 

แอนทอนเซน รองแชมป์โลก 

2019 จากเดนมาร์ก,  แอนโทนี 

กินติง (อินโดนีเซีย), หลี่ ซี เจี๋ย 

(มาเลเซีย), ‘กัน’ กันตภณ หวัง

เจริญ เหรียญทองแดง เวิลด์ 

แชมเปียนชิพ 2019 และ ‘วิว-

กุลวุฒิ วิทิตศานต์

หญิงเดี่ยว เต็งแชมป์มี

หลายคน นำาโดย ไต้ จื้ออิง อดีต

มือ 1 ของโลกจากไต้หวัน ที่คัม

แบ็กมาลุ้นแชมป์โลก, แคโรลินา 

มาริน อดีตแชมป์โลกชาวสเปน 

ท่ีเจ็บไปนานก็คัมแบ็กมาลุ้นแชมป์

ใหญ่ในบ้านเกิด, อากาเนะ ยา

มากูชิ (ญี่ปุ่น), โนโซมิ โอกูฮาระ 

(ญ่ีปุ่น), พีวี สินธุ  (อินเดีย), รัชนก 

อินทนนท์ แชมป์โลก 2013 จาก

ประเทศไทย, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, 

บุศนันท์ อ๊ึงบำารุงพันธ์, อัน เซยอง 

(เกาหลีใต้), เหอ ปิง เจียว จากจีน

ในขณะที่คู่ผสม จีนส่ง 

เฉิน จิ้งเฉิน และเจีย อี้ฟาน มา

ลุ้นแชมป์  ญี่ปุ่น นำาโดย ยูตะ 

วาตานาเบะ และอาริสะ ฮิงาชิ

โนะ, ไทยนำาโดย ‘บาส’ เดชาพล 

พัววรานุเคราะห์  และ ‘ปอป้อ’ 

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เหรียญ

ทองแดง เวิลด์ แชมป์เปียนชิพ 

2019 ที่กวาดแชมป์ประเภทคู่ใน

ปี 2021 มาแล้ว 7 รายการ ล่าสุด

จากอินโดนีเซีย ที่เวิลด์ ทัวร์ ไฟ

นอลส์ เมื่อ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา, 

ฮ่องกงนำาโดย ตัง ชุน มัน และ

เซี่ย หยิงซวด อินโดนีเซียนำาโดย 

ปวีณ จอร์แดน และเมลานี อ็อก

ตาเวียนติ, อังกฤษนำาโดย ลอเรน 

สมิธ และมาร์คัส เอลลิส รวมทั้ง

ประเภทชายคู่ และหญิงคู่ที่มือ

ระดับโลกครบ 

รายการนี้ ‘ทรูวิชั่นส์’ ถ่าย                                 

ทอดสดร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย

คว้าแชมป์สำาคัญที่สุดของปี ทาง

ทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต เอชดี 

2 (667), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 

(668) และทรูสปอร์ต 7 (686)/วัน

ท่ี 16 ธ.ค. รอบ 16 คน 15.00 

-03.00 น./17 ธ.ค. รอบ 8 คน 

16.00-02.00 น./18 ธ.ค. รอ

บรองฯ 16.00-21.00 น. และ 

22.00-03.00 น./19 ธ.ค. รอบ

ชิงฯ 16.00-21.00 น. 

สิงคโปร์ • แข้ง “ช้างศึก” ชุดท่ีชนะฟิลิปปินส์ลงผ่อนคลายในสระน้ำา  

นอกน้ันลงสนามซ้อมปกติรอดวล “เจ้าภาพ” สิงคโปร์ แย่งแชมป์

กลุ่ม A “มาโน” ย้ำา เกมกับสิงคโปร์ถือว่าสำาคัญ เป็นเกมตัดสินแชมป์

ของกลุ่ม ดูแล้วเราไม่ได้ได้เปรียบ แม้จะมีประตูได้เสียดีกว่า เพราะ

เจอเจ้าภาพ แต่เราต้องชนะเรียกความม่ันใจก่อนเกมรอบรองฯ

แบด‘เวิลด์แชมเปียนชิพ’ส่งท้ายปี

เชียร์นักตบลูกขนไทยช่องทรูวิชั่นส์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ทยเป็นประเทศกำ�ลังพัฒน� ถูกจัดให้เป็นประเทศมีร�ยได้ 

ปานกลางมาหลายปี ในประชากรเกือบ 70 ล้านคนในปัจจุบัน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า ประชากร

ไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของปี 2563 จำานวน 234,000 บาท/ปี หรือ

คิดเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 18,820 บาท/เดือน  

แต่ในความเป็นจริง ยังมีคนไทยจำานวนมากที่มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่ำากว่า 18,820 บาท/เดือน คนเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็น 

“คนจน” ที่ผ่านมา รัฐบาลเข้ามาดูแลคนที่มีรายได้น้อย โดยการ

ให้ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มอบเงินช่วยเหลือเดือนละ

ประมาณ 1,800 บาท ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนบัตรคนจนไปแล้ว 13.56 

ล้านคน และปีหน้าจะขยายเป็น 15 ล้านคน แต่ต้องยอมรับว่า ยัง

มีคนไทยอีกจำานวนมากที่เข้าไม่ถึงบัตรคนจน อาจจะด้วยเหตุผล

หลายประการ

ในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก ทั้งในแง่

สุขภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งคนไทยบางคนต้องสูญเสียงาน สูญเสีย

รายได้ ที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว ก็จนหนักและลำาบากมากขึ้น ทำาให้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย 

“หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” ซึ่ง

มีหน้าที่ทำาวิจัยในระดับพื้นที่ และหนึ่งในเป้าหมายการวิจัยก็คือ การ

วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ซึ่งกลุ่มคนจนอยู่ในหนึ่งของ

เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม 

คนจนและครัวเรือนยากจน 

2.กลุ่มอาชีพ และ 3.กลุ่มชุมชน  

เริ่มแรกการทำาวิจัย

เรื่องคนจน บพท.ได้ ต้ัง

โจทย์อันดับแรกไว้ที่การ

หาจำานวน “คนจน” ใน

ประเทศไทยจริงๆ ว่ามีเท่า

ไหร่ มีใครบ้างที่ตกหล่นจาก

ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    

โดยเริ่มค้นหาจากพื้นที่ 10 

จังหวัด และต่อมาขยายมาเป็น 

20 จังหวัด แบ่งตามภาคดังนี้ ภาค

เหนือ 3 จังหวัด  แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 

พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 2 

12 จังหวัด อำานาจเจริญ สุรินทร์ 

ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร 

มุกดาหาร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 

อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย ภาคกลาง 1 จังหวัด คือ 

ชัยนาท และภาคใต้ 4 จังหวัด ปัตตานี พัทลุง ยะลา นราธิวาส ส่วน

การเก็บข้อมูลได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ

จุดมุ่งหมายค้นหาคนจนไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้ตัวเลขเท่านั้น 

แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือ การขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปจาก

ประเทศไทย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บพท.กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยว

กับคนจนว่า ในต่างประเทศจะใช้ข้อมูลการวิจัยนำาร่องเชิงโครงสร้าง 

และนำาข้อมูลระดับพื้นที่ไปวางแผนการพัฒนาประเทศเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขัน ซึ่งบทบาทหลักของ บพท.คือการทำาวิจัยเชิง

พื้นที่อยู่แล้ว และยุทธศาสตร์ 2-3 เรื่องท่ีทำาคือ แพลตฟอร์มขจัด

ความยากจน ซึ่งได้ศึกษาโมเดลจากประเทศจีน และผลงานของนัก

เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ที่ต่างเห็นตรงกันว่าการขจัดความยากจน

ให้ได้นั้น วิธีการที่ได้ผลที่สุดคือ การต้องเข้าไปช่วยเหลือแบบถึงตัว

คนจน หรือช่วยแบบไดเร็ก และประเทศไทยเองก็มีปัญหาเรื่องการ

เข้าถึงความช่วยเหลือ เช่น ในเรื่องการศึกษา เรามีงบการศึกษาปีละ

หลายแสนล้าน แต่กว่าเงินจะเข้าถึงตัวเด็กได้ ก็เหลือไม่เท่าไหร่ และ

จากการศึกษาโมเดลของจีน ซึ่งจีนใช้เวลา 4-5 เดือน ในการสำารวจ

ใคร?คือ‘คนจน’ประเทศไทย(1)

หาว่ามีคนจนอยู่ที่ไหนบ้าง และจนจากสาเหตุอะไร หลังจากนั้น จึง

ออกแบบความช่วยเหลือให้หายจน

จากการสำารวจค้นหาคนจน ทำาให้จีนได้ข้อมูลระดับบิ๊กดาต้า 

และเมื่อเจอคนจนแล้ว ได้มีการออกแบบ Business model ให้ทำาการ

ผลิตในพื้นที่ แล้วเอาคนจนไปอยู่ สร้างชุมชน โดยจีนทำาเรื่องนี้เป็น

กลไกระดับชาติ และจัดระบบมอนิเตอร์ดูแลหลังการเข้าไปช่วยเหลือ 

เป็นระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดพัฒนาการดูแลปัญหา

จนกว่าครอบครัวจะดีขึ้น

กลับมาที่ไทย ดร.กิตติกล่าวว่า ในปี 2563 บพท.จึงคิดแพลตฟอร์ม

สำารวจหา “คนจน” เบื้องต้นสำารวจ โดยดูตัวเลขจากสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จัดทำาข้อมูลร่วมกัน และดูชุด

ข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง

มหาดไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนจนของรัฐ  

หลังจากสำารวจตัวเลข พบว่าตัวเลข Thai Poverty Map  

(TP Map) ที่สภาพัฒน์ทำาไว้ เป็นข้อมูลระดับบน ไม่ใช่ในระดับ

พื้นที่ โดย TP Map มีการรายงานตัวเลขในปี 62 ว่ามีคนจนจำานวน 

9.8 แสนคน ขณะที่ข้อมูลของ จปฐ.รายงานว่ามีกว่า 10 ล้านคน 

นอกจากนี้ยังเข้าไปดูตัวเลขจากศูนย์อำานวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล 

โดยรัฐบาลสั่งการให้ทุกจังหวัดมีศูนย์นี้ แต่พบว่าศูนย์ดังกล่าวใช้

ข้อมูลของ TPMAP

จากนั้น จึงคิดว่าตัวเลขของสภาพัฒน์และ จปฐ. อาจยังไม่

สะท้อนจำานวนคนจนที่แท้จริง การลงพื้นที่ทำาการสำารวจเท่านั้นที่จะ

ได้ข้อมูลจริง จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ช่วยลงมือสำารวจ 

10 จังหวัด ซึ่งพบว่ามีคนจนมากกว่าตัวเลข TPMAP รายงาน โดย 

TPMAP รายงาน 10 จังหวัดมีคนจน 1.3 แสน แต่พอไปสำารวจเจอ 

จริงๆ 4.5 แสน มากกว่าที่ TPMAP รายงาน 4 เท่า  

ครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ที่แสดงข้อมูลเป็น dashboard 

แบบ real time ที่สามารถชี้เป้าคนจนในพื้นที่รายครัวเรือน ซึ่งเป็น

ผลจากการค้นหาและสอบทานคนจนและครัวเรือนยากจน รวมทั้ง

สิ้น 131,826 ครัวเรือน หรือ 602,774 คน เพิ่มเติม (add on) จาก

ตัวเลขเป้าหมาย 20 จังหวัดนำาร่องในฐานข้อมูล TPMAP ที่ระบุไว้

คือ 239,100 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย.2564)

ตอนหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(พอช.) อีกจำานวน 9,877 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.2564) 

ปัญหาในมิติทางด้านการศึกษา ส่งต่อข้อมูลเด็กและเยาวชน กลุ่ม

เป้าหมายทั้งที่อยู่ใน-นอกระบบการศึกษา ให้แก่กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำานวน 97,745 คน (ข้อมูล ณ วัน

ที่ 10 ส.ค.2564)

“ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์ ทำาให้หลังจากนั้น บพท.จึงร่วม

มือกับ ศจพ. โดยเอาตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาช่วยประกอบ แล้วลงพื้นที่ไปสำารวจค้นหา

อย่างจริงจังอีก โดยพบว่าคนจนบางคนไม่อยู่ในระบบสวัสดิการของ

รัฐ ซึ่งมีเหตุผลหลายประการ ทั้งมาจากการที่รัฐเข้าไม่ถึงคนกลุ่ม

น้ี และคนกลุ่มน้ีก็เข้าไปถึงระบบการช่วยเหลือของรัฐด้วยเช่นกัน” 

ดร.กิตติกล่าว

หลักเกณฑ์การค้นหาคนจน ดร.กิตติบอกว่า ตอนแรกใช้เกณฑ์

ขีดเส้นที่รายได้ ต่อมาพบว่าใช้เกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวไม่ได้ เพราะพบว่า

คนไทยมี Informal sector หรือการแยกย่อยกิจกรรมในชีวิตที่ไม่เป็น

ทางการเยอะมาก การค้นหาต้องเข้าไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่จริงๆ 

จึงเป็นที่มาของเกณฑ์วัด 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ, ด้านความเป็น

อยู่, ด้านการศึกษา, ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

ถ้าพบว่าคนไหนเข้าเกณฑ์ยากจน ก็ยังจำาแนกสถานภาพออก

เป็น 4 ระดับ คือ อยู่ลำาบาก, อยู่ยาก, พออยู่ได้, อยู่ได้ หรือแยก

ไ

ออกรวมเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  20% ล่าง เป็นคนจนยากไร้ และ  

20% บน เป็นกลุ่มคนจนเข้าไม่ถึงโอกาส มีหนี้สินมากมาย

“งานวิจัยที่เราทำา เราหวังว่าจะเป็นการช่วยคนจนในมิติ

ความยั่งยืน ผมต้องบอกว่าความยากจนมี 2 มิติ คือ มิติจนจาก

ข้างใน ถึงขั้นไม่มีเงินซื้อปัจจัยพื้นฐาน เช่นที่จังหวัดลำาปาง ที่เรา

ไปสำารวจพบครอบครัวหนึ่งจนมาก แต่คนข้างบ้านไม่รู้ว่าเขาเป็น

อยู่ยังไง เช่น ยาสีฟันหลอดเดียวเขาใช้  2 ปี หรือบางครอบครัว 

ลูกสาว 3 คน ไม่เคยมีเงินซื้อผ้าอนามัยใช้เลย พวกนี้เป็นจนดักดาน 

จนซ้ำาซาก จะส่งต่อมรดกความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น หรือคนจนอีก

แบบ มีไร่ มีนา สวนยาง ก็จริง แต่ก็ยังยากจน และคนจนอีก

ประเภท มาจากการใช้ชีวิตคือ ติดการพนัน ติดเหล้า ซ่ึงเราจะ

แก้ปัญหาให้พวกเขาอย่างไร”

นอกจาก ค้นหาแล้ว “การสอบทาน” ก็เป็นขั้นตอนสำาคัญ ไม่ใช่

ว่าเจอว่าคนโน้นคนน้ีจนแล้วจบ แต่หลังจากน้ัน จะมีการส่งต่อให้

ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งส่งไปแล้วจำานวน 15,696 ครัวเรือน และ  

46,190 คน เช่น ถ้าเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ตอนนี้อยู่ระหว่างประสาน

งานส่งต่อความช่วยเหลือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อให้กับ พม.จังหวัด 

พอช. หรือพวกองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ หรือสภาองค์กรชุมชน 

รวมจำานวน 15,696 ครัวเรือน และ 46,190 คน ซึ่งเรามีเป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มคนจน 20% บน เป็นพวกที่เข้าไม่ถึงโอกาส มีหนี้สิน 

และคนจนเปราะบางที่พร้อมจะจน  

“บพท.หวังว่า ต่อไปจะเกิด “โมเดลแก้จน” ซึ่งเป็นกลไกการนำา

คนจนเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งต่างจากโครงการพัฒนาของภาค

รัฐ จีนมี Business model ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เราก็อยากให้

มี Business model แบบนี้บ้าง ให้คนจนเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจ  

ให้เขาสามารถผลิต มีรายได้สม่ำาเสมอ มันจะต่างไปจาก โครงการช่วย

เหลือของรัฐที่เราเห็นๆ กัน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ อย่างสมาร์ท 

ฟาร์มเมอร์ ที่ช่วยเหลือแต่เกษตรกรรายย่อย แต่โครงการพวกนี้ ถ้า

เข้าไปดูจริงๆ จะพบว่า ไม่มีครัวเรือนที่ยากจนจริงๆ คนกลุ่มนี้ยังเข้า

ไม่ถึงโครงการช่วยเหลือแบบนี้” ดร.กิตติกล่าว.

อ่านต่อพรุ่งนี้

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

ศึกษ�ธิก�ร • “ตรีนุช” ประกาศ หากพบ

เรื่องทุจริตใน ศธ. จะดำาเนินการขั้นเด็ด

ขาด ชี้เป็นกระทรวงที่ผลิตต้นทุนมนุษย์

ต้องทำาตัวเป็นแบบอย่างของการสร้าง

วัฒนธรรมสุจริตแก่เยาวชน รับยังมีคดี

ทุจริตอีกจำานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการสะสาง 

เผย ป.ป.ช.ขอข้อมูลกรณีอควาเรียมสงขลา 

แม้การสอบสวนทางวินัยจะเสร็จสิ้นแล้ว

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - มี

การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ

ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ 

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ 

ไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการ

โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & 

Zero Tolerance)” ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำาหนด

ให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อ

ต้านคอร์รัปชันสากล” ศธ.จึงได้ร่วมรณรงค์

ผ่านการจัดงานวันต่อต้านการทุจริต ศธ.ขึ้น

ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่ง 

ใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & 

Zero Tolerance)” ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้

เห็นถึงพลังความร่วมมือในการรณรงค์ต่อ

ต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา

การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการ

เอื้อประโยชน์ และการขาดจิตสำานึกใน

การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นปัญหา

การทุจริตที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนใน

การตรวจสอบ ท้ังยังเป็นสาเหตุท่ีทำาให้

ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน

ไปเป็นจำานวนมาก

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ใน

ส่วนของ ศธ. เราคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

ทุจริตของ ศธ.อยู่แล้ว ซ่ึง รมว.ศธ.จะต้อง

เป็นประธานโดยตำาแหน่ง และเมื่อตนได้รับ

ตำาแหน่ง รมว.ศธ.ก็ได้เห็นข้อมูลการสะสาง

คดีทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ศธ.ไปแล้วหลาย

คดี แต่ก็ยังมีคดีทุจริตอีกจำานวนหนึ่งที่ยัง

ไม่ได้รับการสะสาง ซึ่งตนได้มีคณะทำางาน

ตรวจสอบเรื่องการทุจริตของ ศธ.แล้ว

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบเช่นกัน

ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งเอกสาร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างศูนย์

ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา หรืออควาเรียม

ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสู

ลานนท์ จ.สงขลา สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งประเด็น

อควาเรียมเป็นโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้

เกี่ยวข้องหลายคน เพราะในส่วนของการ

สอบสวนทางวินัยได้ยุติเสร็จสิ้นแล้ว แต่ใน

ส่วนของ ป.ป.ช.ยังไม่ได้ยุติการสอบสวน

ขณะเดียวกัน ยังมี โครงการจ้าง

ปรับปรุงสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและ

พัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 

77 จังหวัดที่ ป.ป.ช.สอบถามขอข้อมูลเพิ่ม

เติมมาด้วยเช่นกัน โดยตนได้เรียกนายสุ

เทพ แก่งสันเทียะ เลขาฯ กอศ. มาชี้แจง

ถึงที่มาที่ไปในเรื่องนี้แล้ว

“ดิฉันขอยืนยันว่าหากพบข้าราชการ

หรือผู้บริหารคนใดมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น จะ

ดำาเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน เพราะ 

ศธ.เป็นกระทรวงที่ผลิตต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ต้องเป็นแบบอย่างของการสร้างวัฒนธรรม

สุจริตแก่เยาวชน” นางสาวตรีนุชกล่าว.

‘ตรีนุช’ประกาศจุดยืนต้านทุจริตในศธ.
ระบุเป็นกระทรวงผลิตคนควรเป็นแบบอย่างท่ีดี-รับมีคดีโกงอีกชุดยังสางไม่หมด

กรุงเทพฯ • “เอนก” เผย อว.เป็น “ยักษ์

ท่ีขยับตัวตื่นแล้ว” เตรียมจัดตั้ง “วิทย

สถานวิทยาศาสตร์” แหล่งรวมคนเก่ง

โดดเด่นรอบด้านที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หวังสร้างทีมทำาวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ‘เอนก’ 

ลั่น อว.เป็น ‘ยักษ์ที่ตื่นแล้ว’ เตรียมตั้ง ‘วิทย

สถานวิทยาศาสตร์’ รวมดาวคนเก่ง สร้าง

ทีมวิจัยวิทย์

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) 

เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างผู้

บริหาร อว. กับ 4 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย หรือ ทปอ. เพื่อทำาความเข้าใจ

และให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานของ อว. 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายว่า การประชุมครั้ง

นี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีครบทั้ง 4 ทปอ. และ

มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม

กันมากท่ีสุด เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางเดียวกัน

“วันนี้ อว.เป็นยักษ์ท่ีขยับตื่นแล้ว 

ตลอดปีที่ผ่านมาแต่ละส่วนย่อยของ อว. 

ช่วยกันสร้างผลงานเพื่อสนับสนุนการ

ทำางานของรัฐบาลและเพื่อประชาชน

มากมาย เช่น โรงพยาบาลสนามและศูนย์

ฉีดวัคซีนทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 

หรือ อว.ส่วนหน้า และมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล 

สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่กลาย

เป็นพลังสำาคัญของทุกตำาบล ทุกจังหวัด 

รวมถึงการแสดงดนตรี อว.ทั่วประเทศโดย

ฝีมือของนักศึกษา เป็นต้น” รมว.อว.กล่าว

นายเอนกกล่าวอีกว่า อีกเรื่องสำาคัญ

ที่ตนอยากให้ทุกมหาวิทยาลัยมาช่วยกันคิด

ช่วยกันทำาหลังจากที่ อว.ได้จัดตั้งวิทยสถาน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา คือ

การช่วยกันสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ต่อ 

ยอดจากของดีที่เรามีอยู่ เป็นความคิดเชิง

ยุทธศาสตร์ให้สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

ช่วยขับเคลื่อนไทยให้ดีขึ้น

และเร็วๆ น้ีตนยังมีนโยบายที่จะจัด

ตั้ง “วิทยสถานวิทยาศาสตร์” (Thailand 

Academy of Sciences) ให้เป็นแหล่งรวม

คนที่ โดดเด่น รอบด้านที่สุดในทางวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างทีมที่มีความ

คล่องตัวที่สุดในการทำางาน ทำาวิจัยและ

พัฒนาในเรื่องวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ซึ่ง

จะเป็นการช่วยส่งเสริมการจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยไทยในระดับโลกได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย นอกจากน้ี อยากให้ทุกมหาวิทยาลัย

ช่วยสนับสนุนโครงการ “ยุวโฆษก อว.” ที่

จะกระจายไปอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย โดย

ฝึกเด็กนักศึกษาของเราให้เป็นอาสาสมัคร

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จาก อว. เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

นายเอนกกล่าวอีกว่า นอกจากน้ี

ท่ีประชุมยังได้หารือถึงประเด็นการจัด

กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ อว.เพิ่งออกประกาศ

ไปเมื่อไม่นานมานี้ว่า วัตถุประสงค์ของ

การจัดมหาวิทยาลัยเป็น 5 กลุ่มก็เพื่อ

ให้แต่ละแห่งเก่งในเรื่องของตนเองให้ดี 

ทุกมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ จุดแข็ง 

บริบทและเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน การ

จัดกลุ่มจะนำาไปสู่การพัฒนากำาลังคนและ

ความเป็นเลิศที่มีความหลากหลาย ไม่ต้อง

ไปแข่งในเรื่องเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ มีจุดเด่นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ก็ทำา

เรื่องน้ีให้ดีที่สุด ในขณะที่ อว.ยังมีเครื่อง

มือช่วยอาจารย์ ให้เข้า สู่ตำาแหน่งทาง

วิชาการโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ตำาราหรือ

ผลงานวิจัยเท่าน้ัน แต่มีความเป็นเลิศ

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน 5 ด้าน คือ 

1.พัฒนาท้องถิ่น 2.ศิลปะและสุนทรียะ 

3.การสอน 4.นวัตกรรม และ 5.ศาสนา.

อว.เตรียมตั้ง‘วิทยสถ�นวิทย�ศ�สตร์’รวมด�วนักวิจัย

ม.ขอนแก่น จับมือ กฟผ. • มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิต

ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้อำานวยการโรง

ไฟฟ้าน้ำาพอง และ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้

ร่วมเปิดงาน “โครงการงานวันภูมิปัญญาไฟฟ้าอีสาน ประจำาปี 2564 และ ENKKU – EGAT 

Open House ในหัวข้อ 2S with 2E (Smart & Sustainable Solution with Green Energy & 

Emerging Technology) ซึ่งกิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา บุคลากรจาก  กฟผ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานระหว่างกัน.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

งไม่ได้บุ๊กคิววันฉาย

แต่..ด้วยม่ันใจ ประกอบกับความพร้อมท่ีได้เตรียมไว้

อย่างดี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ หรือ “ดร.เอ้” อดีต

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ก็..ได้ปล่อยหนังตัวอย่าง เอ๊ยคลิปวิดีโอความยาว 1 นาที

ออกมาทันที หลังเสร็จพิธี “เปิดตัว” ลงสมัครชิงผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์!

ซึ่งก็เป็น 1 นาทีที่สะกดใจคนดู-ผู้ฟังได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

จนผมอดไม่ได้ที่จะถอดคำาพูดในคลิปมาให้ท่านผู้อ่านที่ยังไม่ได้

ผ่านตา-ผ่านหูได้พิเคราะห์-พิจารณา..

(เสียงซาวด์ดนตรี)... “สามสิบปีท่ีผมต้ังใจเปล่ียนกรุงเทพฯ”

สามสิบปีที่มีคนบอก รถไฟฟ้าใต้ดินสร้างไม่ได้..เราทำาได้

สามสิบปีที่มีคนบอก น้ำาท่วมแก้ไม่ได้..เราทำาได้

สามสิบปีที่มีคนบอก การศึกษาแก้ไม่ได้..เราทำาได้

สามสิบปีที่มีคนบอก คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไม่ได้..เราทำาได้

สามสิบปีที่มีคนบอก คนไทยทำาไม่ได้..ผมทำามาแล้ว และ

จะทำาอีกครั้งเพื่อคนกรุงเทพฯ

“เปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำาได้”

ครับ..กลางปีหน้าดูท่าจะสนุกล่ะ ตอนแรกนึกว่าจะมีแค่

หนังชายแกร่ง-หญิงเหล็กจากค่ายอิสระ 3-4 ค่ายให้เลือกดู (กา).. 

แต่พอค่ายเก่าแก่เปิดตัวด้วยหนังหนุ่มหล่อ-มาดเท่ออก

มา..เสียงกรี๊ด-เสียงว้าว ก็ดังลั่นขึ้นมาก้องหู!

เออ..แล้ว ดร.เอ้เป็นใคร? นั่นสิ..จากเฟซบุ๊กเพจ Modern 

Bangkok ได้รวบรวมไว้ดังนี้..

- เป็นศาสตราจารย์ด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์คน

แรกของไทยตอนอายุ 37 ปี

- เป็นอธิการบดีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศด้วยวัยเพียง 43 ปี

- จากโปรเจ็กต์จบปริญญาตรีเรื่องงานวิจัยออกแบบรถ ไฟฟ้า

ใต้ดินเส้นแรกของไทย สู่การเป็นหนึ่งในทีมผู้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

เส้นแรกของไทย

- เป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 7 สมัย

- เป็นชาวอาเซียนเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลระดับโลก 

Eisenhower Fellows 2013 ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี ในฐานะ

ผู้นำายุคใหม่ของโลก

- เป็นผู้นำาทีมก่อสร้างโครงการ “แก้มลิงใต้ดิน” แห่งแรก

ในไทย ณ วัดมังกรกมลาวาส แก้ปัญหาน้ำาท่วมเพื่อคนกรุงเทพฯ

- ได้รับฉายาว่า “The Disruptor เมืองไทย” มีแฮชแท็ก

ประจำาตัว #จะทำาก็ทำาได้

อ๋อ อ๋อ..มิน่าถึงได้กรี๊ดกันลั่น ทำาเอาหนังตัวอย่าง “ชาย

แกร่งในปฐพี” ที่ปล่อยฉายมาข้ามเดือน-ข้ามปีกลายเป็น “ของ

เก่า” ไปชั่วข้ามคืน!

แต่ก็นะ..กว่าจะถึงวันเข้าฉายก็อีกหลายเพลา ยังพอมี

เวลาปรับปรุง-แก้ไข “ตัวอย่างหนัง” ให้ดูใหม่-ทันสมัยได้อยู่ 

สำาคัญแต่เพียง จะค่ายอิสระ-ค่ายใหญ่ อย่าใช้ “หน้า

หนัง” สร้างภาพ หลอกคนดูก็แล้วกัน ยุคนี้ต้อง “ของจริง-ของ

แท้” เท่านั้นถึงจะขายได้!

ตอนนี้ก็รอดูอีกค่าย จะมีทีเด็ดตามที่โฆษณาปาวๆ.. “เปิด

ตัวออกมาวันไหน-เมื่อไหร่ รับรองต้องฮือฮากันทั้งประเทศ” ว่า

จะเด็ดจริงหรือไม่?

ส่วนที่จริงแท้-แน่นอน..พ่อของดาราสาวโฟกัส มะลิกุล..

เป็น 1 ผู้สมัคร ส.ก.ของ ปชป.นะจ๊ะ!

1 นาที..สะกดใจ?

ยั

• แฟนคลับหนุ่มหน้าใส มีน-

พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร ห้ามพลาด 

เพราะ รายการชีวิตดี๊ดี สัปดาห์นี้

ต้อนรับอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งของ

ช่อง 3 มีน พีรวิชญ์ กับไลฟ์สไตล์

ความสุขและทัศนคติคิดบวกของ

หนุ่มมีน รวมถึงจุดเริ่มต้นของการ

เข้าวงการที่เริ่มจากความชอบในงานเบื้องหลัง จนก้าว

มาสู่งานเบื้องหน้าที่รัก ติดตามได้ในรายการ “ชีวิตดี๊

ดี” วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น. 

ทางช่อง 3 กด 33

• กว่าจะมาเป็นวงดนตรี COCKTAIL  

(ค็อกเทล) ที่ทุกคนรู้จักคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่

หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ บนเส้นทางดนตรีตลอดระยะ

เวลา 19 ปีของพวกเขา ซึ่งวันนี้ ได้ถูกนำามาถ่ายทอด

ในรูปแบบ Documentary ถึง 3 อีพีด้วยกัน ในชื่อ 

“Fate of COCKTAIL” จุดเริ่มต้น จุดจบ และโชค

ชะตา พร้อมกันนี้ COCKTAIL ก็ได้เผยภาพแรกของ

วงจากอัลบั้ม “FATE” พาร์ตแรก alpha ออกมาเรียก

น้ำาย่อย ก่อนที่แฟนๆ กำาลังจะได้ฟังพร้อมกันในวันที่ 

16 ธันวาคมนี้แน่นอน! 

• “RUSH Fantasy” 

(รัช แฟนตาซี) ที่พร้อมเผยเสน่ห์

และลุคส์ที่แตกต่างของสาวๆ 

ล่าสุดพบกับพิธีกรสาวเซ็กซ่ียืน

หน่ึงจากรายการ RUSH Room 

แคท-กิติยา หอมชื่น ท่ีกลับมา

ยึดพ้ืนท่ีจัดเต็มความสดใสให้ทุก

คนได้หายคิดถึงกัน กับแฟช่ันเซตสุดพิเศษ ใน “RUSH 

Fantasy” (รัช แฟนตาซี) วันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 

2564 เวลา 20.00 น. ทางช่อง RUSH Stories กด 203 

บนกล่อง 3BB GIGATV พร้อมช่องทางการติดตามอื่นๆ 

ทางเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบ RUSH Stories

• หลังจากทิ้งปมปริศนาให้ผู้ชมตามลุ้นว่าใคร

คือผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมบนภูเขา “จีรีซาน” มา

อย่างเข้มข้น ในที่สุด Jirisan (จีรีซาน) ออริจินอลซี

รีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์แห่งปีก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุป

ที่หลายคนรอชมว่าใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริง สิ่ง

ลี้ลับที่เกิดขึ้นมาจากอะไร วิญญาณของพระเอกจะได้

กลับเข้าร่างหรือไม่ ร่วมหาคำาตอบได้บนแอปพลิเคชัน 

iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com.

มักเกิ้ล

าเอาแฟนๆ ตกใจเมื่อจู่ๆ นักร้องหนุ่ม แซ็ค ชุมแพ ก็

ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าชอบผู้ชายจนทำาให้ขึ้นข่าว

หน้าหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาแก้ข่าวผ่านรายการ

คุยแซ่บShow ว่าเป็นเพียงการเข้าใจผิด เพราะตนไม่รู้ความ

หมายของคำาว่า ไบเซ็กชวล จึงได้ตอบคำาถามไปโดยไม่รู้

“ผมก็งง วันนั้นผมไปโปรโมตเพลงภาพยนตร์ นักข่าว

เขามารุมสัมภาษณ์ผม เขาก็ถามเรื่องความรักครั้งเก่าผม เป็น

มายังไง เรื่องมันจบยังไง จบกันด้วยดีหรือเปล่า ผมก็เฉไฉ ไม่

อยากพูดถึงเรื่องที่มันผ่านมา คือเพลงนี้สนุกมาก ใครที่เข้าไป

ฟังต้องเต้นตามเลยนะ เขาก็พูดไป ผมก็พยายามเบี่ยง

ประเด็น พี่นักข่าวเขาก็พูดมาคำาหนึ่งว่า หรือว่า

เข็ดจากผู้หญิงจะไปชอบผู้ชาย เห้ย...หรือว่า

จะเป็นทางออกที่ดี ผมก็บอกว่าใช่ครับ ถ้า

รักผู้หญิงแล้วมีปัญหา ผมชอบผู้ชายดีกว่า

ครับ แล้วพี่นักข่าวก็ถามผม แสดงว่าเป็น

ไบเซ็กชวล เราก็คิดว่า เอาแล้วกู...ไบ

เซ็กชวลคืออะไรวะ แต่ก็ตอบครับๆ ใช่ๆ 

ครับ พี่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่เอา

ออกหน้า 1 เลยนะ เราก็ตอบครับๆ 

ได้ครับ แค่นั้นแหละ นักข่าวเลิก

สัมภาษณ์ผมเลย 4 โมงเย็นเป็น

ข่าวหน้า 1 เลยครับผม โหดังมาก

คือ อยากให้เรื่องมันจบ ผม

พูดไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ไบเซ็กชวลคืออะไร ผมก็พูดไปแค่

นั้นเอง ตอนนี้รู้แล้วครับ จำาไป

จนวันตายเลยครับ หลังจากที่เป็น

ข่าวไป คือไอจีผมคนติดตามน้อย

มาก หลังจากวันนั้นคนทักเข้ามาใน 

DM เยอะมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เป็น

พันข้อความ เขาก็ทักมา ส่งกำาลังใจมา

ให้ ถามว่าจีบไหมก็มีบ้าง เขาก็บอกว่ายินดี

ด้วยนะที่กล้ายอมรับ 

กล้าเปิดเผยอะไร

ประมาณนี้ ผมก็

ตอบขอบคุณ

ครับ แต่ถ้า

มากกว่านั้นผม

ก็ไม่กล้า

ตอบเขา จริงๆ ผมชอบผู้หญิง

นั่นแหละครับ สิ่งที่ผมบอก

ว่าผมเป็นไบเซ็กชวล คือผม

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ผมก็เลยพูด

ไปแบบนั้น ขอโทษแฟนคลับ

และพี่ๆ สื่อมวลชนทุกๆ ท่าน

นะครับ ที่วันนั้นผมพูดไป

โดยไม่รู้กาลเทศะ เนื่องด้วย

ตัวเองเป็นคนที่ติดตลก ปาก

พล่อยด้วย รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ด้วย ยังไงก็ต้องขอโทษที่

ทำาให้มันเป็นเรื่องใหญ่

สเปกของแซ็ค เมื่อก่อน

ผมเลือกไว้เยอะ แต่เด๋ียวน้ีผม

ไม่เลือกแล้วครับ ใครก็ได้ แต่

ถ้าสวยก็ดี เพราะผมเป็นคน

ข้ีเหร่ แม่พันธ์ุต้องสวย ต้อง

เป็นคนท่ีเป็นผู้นำา เพราะผม

ไม่ใช่ช้างเท้าหน้า ผมมีหน้า

ท่ีทำางาน คุณมีหน้าท่ีเก็บเงิน 

แล้วก็ดูแลทุกส่ิงทุกอย่างไป รัก

จริง แล้วดูแลครอบครัวผมได้ 

แต่ตอนน้ียังไม่เจอครับ”

นอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกว่า นอกจากปัญหาเรื่องข่าวแล้วยัง

มีเรื่องวงที่มีปัญหาเพราะช่วงโควิด “ตอนแรกเราก็อยู่ด้วยกันกับวง 

สร้างตั้งแต่คำาแพงยังไม่ดัง ผมว่าทุกคนมันต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

ทุกคนได้เงินแล้วมีเงินเก็บ บางคนเขาก็ออกไปเปิดร้านขายเครื่อง

ดนตรี เปิดร้านขายกาแฟ บางคนเขาก็กลับไปเรียนต่อ บางคนผมก็

ไล่ออก ยืมตังค์ผม ผมก็ไล่ออกไม่คืนสักที เอาจริงๆ มันไม่ถึงกับไล่

ออกหรอกครับ เขาตีตัวออกห่างเรา”.

ของขวัญส่งท้ายปี • จบไปแล้วกับอีกหนึ่งมหกรรมความสนุกที่แฟนๆ และนักช็อปลาซาด้า

ตั้งตารอคอยเหมือนของขวัญส่งท้ายปี 2021 กับงาน “Lazada 12.12 Super Show” ที่มอบ

ความสนุกในช่วงเทศกาลช็อปปิ้งอย่าง “Lazada 12.12 Grand Year-End Sale เซลใหญ่ส่ง

ท้ายปี” โดยครั้งนี้ลาซาด้าได้ขนเหล่าดาราคนดังมาเพียบ นำาทีมโดย บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตน

กุล, พีพี-กฤษฏ์ อำานวยเดชกร, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต 

ฯลฯ และสองพิธีกร ดีเจพุฒ-พุฒิชัย เกษตรสิน, ซานิ-นิภาภรณ์ ฐิติธนการ.

ทํ

กแสดงหนุ่มใหญ่วัย 44 เดวิน เรอเทรย์ ที่เคยรับบท

เป็น บัซซ์ แม็คคัลลิสเตอร์ ในหนังดังช่วงคริสต์มาส

เมื่อปี 1990 มีข่าวว่าทำาร้ายแฟนสาวอย่างรุนแรงที

เดียว มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจให้ไปช่วยระงับเหตุซึ่งเกิดขึ้นที่ 

โอคลาโฮมา ซิตี รัฐโอคลาโฮมา 

วันถัดมา แฟนสาวของหนุ่มหัวร้อนซึ่งไม่ระบุชื่อ ได้ให้

เจ้าหน้าที่ตำารวจลงบันทึกประจำาวันว่า ดาราคนดังกล่าวทั้ง

บีบรัดคอ เธอขณะเดียวกันก็เอามืออุดปากเธอด้วย จากนั้นก็ยัง

ต่อยเธอเข้าที่หน้า ตามรายงานของ TMZ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

มา

เธอวิ่งหนีขึ้นบันไดไป จากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ตำารวจมาถึง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ ที่โรงแรมไฮ

แอทในย่านดาวน์ทาวน์ของโอคลาโฮมา ซิตี

ทางเว็บข่าวดังกล่าวอ้างว่า ได้รับรายงานจากเจ้า

หน้าที่ตำารวจ ซึ่งบอกว่าแฟนสาวของดาราคนนั้นอ้างว่า

เธอถูกทำาร้ายร่างกายระหว่างที่มีปากเสียงกัน เธอ

โดนรัดคอและโดนเอามืออุดปาก

“เธอบอกว่า เธอกัดไปที่มือของเขา 

เขาต่อยเธอเข้าที่หน้า และเธอก็หนีขึ้น

บันไดไป เธอไปเก็บของและออกจากห้อง

ไป แล้วรอให้ตำารวจมาถึง”

หลังจากตำารวจมาถึงที่เกิดเหตุ เธอตัดสินใจเปิดห้องของเธอ

เองที่โรงแรม

ไม่มีการจับกุม

แต่อย่างใด แต่

ตำารวจก็ลงบันทึก

ประจำาวันในวัน

ถัดมา

ตัวแทนของ

เรอเทรย์ยืนยันว่าทั้ง

สองคนเลิกกันแล้ว 

หลังทะเลาะถึงขั้นลง

แม็คคอลีย์ คัลกิน ใน

เรื่องคนน้องก็โดนพี่ชาย

รังแกอยู่เสมอ

หนังเรื่องดัง

กล่าวซึ่งกำากับโดย คริส 

โคลัมบัส เป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับเด็กชายอายุ 8 ขวบ (คัลกิน) ที่ต้องปกป้องบ้านจากหัว

ขโมยคู่หนึ่ง หลังจากที่เขาบังเอิญถูกทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียวในช่วง

วันหยุดคริสต์มาส

ภาคต่อถูกสร้างตามมาหลังภาคแรกประสบความสำาเร็จ

อย่างล้นหลาม Home Alone 2: Lost in New York ในปี 1992 

ซึ่งราเทรย์ยังเล่นเป็นบัซซ์

และเขายังกลับมารับบทบัซซ์อีกครั้งใน Home Sweet 

Home Alone ปีนี้ แต่เป็นบัซซ์ในวัย 30 เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ  

ที่ถูกเรียกมาตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในย่านคนรวยแห่ง                                                                    

หนึ่ง

เดวินมีงานถ่ายหนังเยอะอยู่เหมือนกัน นอกเหนือจาก 

Home Alone ซึ่งหลายคนอาจนึกไม่ถึง

เขาเคยแสดงในทีวีซีรีส์เรื่อง Heartland ในปี 1989 จาก

นั้นก็ไปเล่นใน Dennis The Menace ในปี 1993 ในบทของมิกกี

เดวิดไปเล่นอยู่ในทีวีซีรีส์หลายเรื่อง อย่างเช่น Third 

Watch, Law & Order, The Good Wife และ Mosaic

ในปี 2019 เขาทำางานกับเจนนิเฟอร์ โลเปซ ใน

ภาพยนตร์เกี่ยวกับนักเต้นระบำาเปลื้องผ้าเรื่อง Hustlers

หนังเรื่องสุดท้ายที่เขาแสดงคือ Kimi มีดารานำาคือ โซอี 

คราวิทซ์ และเอริกา คริสเตนเซน.

interthaipost69@gmail.com

นั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘แซ็ค ชุมแพ’โต้หันไปชอบผู้ชาย

ขอโทษที่ตอบคำาถามโดยไม่เข้าใจ

ไม้ลงมือกันครั้งนี้

ในภาพยนตร์เรื่อง Home Alone เมื่อปี 1990 เรอเทรย์รับ

บทเป็น บัซซ์ ซึ่งเป็นพี่ชายของเควิน แม็คคัลลิสเตอร์ ซึ่งแสดงโดย 

อดีตเด็กแสบจากHome Alone

ตัวจริงไม่เบาล่าสุดซ้อมแฟนน่วม

เดวิน เรอเทรย์

Hustles

Dennis The Menace Home Alone ปี 2021

ในบท บัซซ์ (กลางบน) ใน Home Alone 

เมื่อราว 30 ปีก่อน



12 ขาวปร า ัม ัน

ศูนยเมล็ดพันธุขาวบุรีรัมย เปนหนวยงาน

ของกรมการขาวที่สงเสริมเกษตรกรศูนยขาว

ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการ

เสริมสรางศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว

ของศูนยขาวชุมชน ภายใต โครงการระบบ

สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เพ� อผลิตและ

กระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหเพียงพอ

ตอความตองการของชุมชน และเสริมสราง

ความเขมแข็งศูนยขาวชุมชนในการผลิตเมล็ด

พันธุขาวคุณภาพดี เชน กลุมศูนยขาวชุมชน

บานบุลิ้นฟา เปนกลุมแรกเริ่มในการรวม

กลุมในรูปแบบศูนยขาวชุมชน แตเกษตรกร

มีความเขมแข็งและสามารถดําเนินการตาม

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับภาพรวมของโครงการเสริม

สรางศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของ

ศูนยขาวชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย มีศูนยขาว

ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนจํานวน  ศูนย พื้นที่

ผลิตเมล็ดพันธุขาวประมาณ ,  ไร โดย

ภาพรวมสวนใหญจะปลูกขาวขาวดอกมะลิ  

สําหรับศูนยขาวชุมชนบานบุล้ินฟามีการวางแผน

รวมกลุมกัน เพ� อจัดตั้งเปนศูนยขาวชุมชน

และได้ทําการยื่นแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียน

ศูนยขาวชุมชน ตั้งแตป  โดยศูนยวิจัย

ขาวนครราชสีมา เปนผูดําเนินการรับเร� อง

ศูนยเมล็ดพันธุขาวบุรีรัมย เสริมสรางความเขมแข็ง
ศูนยขาวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน

แบบคํารองขอข้ึนทะเบียนศูนยขาวชุมชน และ

ในปจจุบันศูนยเมล็ดพันธุขาวบุรีรัมยเปนผู

ดูแลศูนยขาวชุมชนบานบุลิ้นฟา มีสมาชิก 

 ราย พื้นที่จํานวน  ไร ผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวไดตอฤดูกาล จํานวน  ตัน และถือวา

เปนกลุมที่มีความเขมแข็งและในทุก  ครั้งที่

ศูนยเมล็ดพันธุพันธุขาวบุรีรัมยขอความรวม

มือก็จะไดรับความรวมมือดีทุกครั้ง ทั้งในสวน

ของคณะกรรมการแลวก็ตัวเกษตรกรเองก็ให

ความรวมมือเปนอยางดี แตปที่ผานมาก็เปนกลุม

ที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพขาวเปนลําดับ

ที่  จากทั้งหมดที่ศูนยเมล็ด

พันธุขาวบุรีรัมยดูแลอยู ซึ่ง

จากจุดแข็งตรงนี้ศูนยเมล็ด

พันธุขาวบุรีรัมยก็เล็งเห็นวา

กลุมศูนยขาวชุมชนบานบุล้ินฟา

เปนกลุมท่ีสามารถพั นาตอไปได 

และนําพากลุมสูการยกระดับไปในทิศทางที่

กลุมอยากจะเปนไดในอนาคต

ศูนยขาวชุมชนบานบุลิ้นฟา เปนกลุม

ที่เขมแข็งดานการผลิตเมล็ดพันธุ สามารถ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวกระจายใหตามความ

ตองการของเกษตรกรภายในจังหวัดบุรีรัมย 

และจังหวัดขางเคียง ถือวาเปนการยกระดับมูลคา 

ชวยพั นาเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มีรายไดเพิ่มมากขึ้น สําหรับศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวบุรีรัมย ไดเขามาสนับสนุนหลัก  ในเร� อง

ของเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ  เน� องจาก

วาศูนย เช� อวาการที่เกษตรกรมีจุดตั้งตนที่ดี 

ก็จะสามารถผลิตทั้งเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

และผลิตขาวคุณภาพดีได และสนับสนุนในเร� อง

ของครุภัณ ทางการเกษตร เชน เคร� องคัด

ทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว เคร� องช่ังนํ้าหนัก 

(แบบดิจิตอล) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุขาว เคร� อง

เย็บกระสอบดวยมือ และไมเพียงแตในดานครุภัณ 

ทางการเกษตร ศูนยเมล็ดพันธุขาวบุรีรัมยยังสนับสนุน

ในดานองคความรูดานขาว

ต้ังแตกระบวนการปลูก การ

ดูแลรักษาตรวจตัดพันธุปน 

การเก็บเกี่ยว ติดตามใหคํา

แนะนําทุกข้ันตอน เพ� อใหได

เมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวอํานาจเจริญ สงเสริม

สมาชิกกลุมนาแปลงใหญขาวในพื้นที่จังหวัด

อํานาจเจริญ ใหมีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

เพ� อยกระดับคุณภาพไดมาตรฐานเมล็ดพันธุ

ขาวและสามารถจําหนายในราคาที่สูงกวา

ทองตลาด พรอมกับสนับสนุนเคร� องจักร

กลการเกษตรภายใต โครงการยกระดับแปลง

ใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช� อมโยงตลาด 

นายสํารวย เ ลยบุญ ผูอํานวยการศูนย

เมล็ดพันธุขาวอํานาจเจริญ กลาววา การผลิต

ขาวใหไดมาตรฐานตามกรมการขาวกําหนดน้ัน 

จะมีเจาหนาท่ีออกใหคําแนะนําถึงกระบวนการ

และขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุทุกระยะการ

เจริญเติบโตของขาว โดยเฉพาะวิธีการตัด

พันธุปนในแปลงขาว แกเกษตรกรผูเขารวม

กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว กอนการจัดซื้อเมล็ด

พันธุคืนจากเกษตรกรกลุมแปลงใหญขาว ที่

สมัครเขากลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวสงศูนย น้ัน 

ทุกฤดูการผลิตเจาหนาที่ศูนยจะออกไปสุม

ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวจากเกษตรกร เพ� อนํา

ตัวอยางขาวมาตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติ

การตามมาตรฐานเมลด็พนัธุขาวกอนการจดัซือ้ 

จากน้ันก็เขาสูขบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 

เพ� อบรรจุกระสอบพรอมจําหนายใหกับเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดใกลเคียง 

ศนยเมล็ดพัน ุขาวอํานาจเจริญ สงเสริมเก ตรกรแปลงใหญขาวในพ้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผลิตเมล็ดพัน ุขาวไดมาตรฐาน เพ� อยกระดับคุณ าพขาวสรางรายไดมั่นคง   

สําหรับประเภทของเมล็ดพันธุขาวมี

เมล็ดพันธุคัด คุณภาพชั้นสูงสุด ผลิตโดย

ศูนยวิจัยขาว เพ� อนําไปขยายพันธุตอเปน

เมล็ดพันธุหลัก ไมมีจําหนาย เมล็ดพันธุหลัก 

เปนเมล็ดพันธุที่ขยายพันธุจากเมล็ดพันธุคัด 

ผลิตโดยศูนยวิจัยขาวแลวสงมอบใหศูนย

เมล็ดพันธุขาวและสหกรณการเกษตร เพ� อ

นําไปขยายพันธุตอเปนเมล็ดพันธุขยาย หรือ

ใชภายใต โครงการพิเศษ เมล็ดพันธุขยายเปน

เมล็ดพันธุที่ขยายพันธุจากเมล็ดพันธุหลัก 

ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว แลวจําหนายให

สหกรณการเกษตรและเอกชน หรือสงมอบ

ใหศูนยขาวชุมชน เพ� อนําไปขยายพันธุตอ

เปนเมล็ดพันธุจําหนาย เมล็ดพันธุจําหนาย 

เปนเมล็ดพันธุที่ขยายพันธุจากเมล็ดพันธุ

ขยาย ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว สหกรณ

การเกษตร เอกชน และศูนยขาวชุมชน 

แลวจําหนายใหเกษตรกรทั่วไป 

เกษตรกรสนใจซื้อเมล็ดพันธุขาวจาก

ศูนยสามารถสั่งจองไดที่ ศูนยเมล็ดพันธุขาว

อํานาจเจริญ โทรศัพท -  ตามวัน

เวลาราชการ จําหนายเมล็ดพันธุขาว พันธุขาว

ดอกมะลิ ,ขาว กข  และ กข  มีโปรโมช่ัน

เม� อซื้อครบ ,  บาท ในบิลเดียวกัน

จะไดสวนลด  หากซื้อครบ ,  บาท 

ในบิลเดียวกัน จะไดสวนลด  เมล็ดพันธุ

ขาวคุณภาพดีนอกจากจะตรงตามพันธุแลว

ยังมีความงอกและความแข็งแรงสูง เจริญ

เติบโตเร็ว สม่ําเสมอ ทนทานตอสภาพ

แวดลอมดีกวาเมล็ดพันธุทั ่วไป สามารถ

ใหผลผลิตสูงกวาเมล็ดพันธุทั ่วไป -  

ประหยัดตนทุนเพราะใชอัตราต่ํากวาเมล็ด

พันธุทั่วไป ปองกันการแพรระบาดของขาว

วัชพืชไดอีกดวย

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายฐาปนันท ไชยสุต (เพ่ิมเติม) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ส่ิงปลูกสรางเลขท่ี ๑๓๑/๒ 

หมูท่ี ๕ ตําบลหนองผัก

นาก อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๓๗๖๗ เลข

ท่ีดิน ๒๗๗ ตําบลหนองผัก

นาก อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี

๑ หลัง นางจิณณพัต

ดอกลําเจียก

๔๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเอ็มเอ็มเมกามาร

เก็ต หนองคาย หรือ บิ๊ก

ซี หนองคาย เลขที่บัญชี 

๐๒๔-๓-๑๗๕๔๒-๙ ช� อ

บัญชี MR.SOULISACK 

XAYAVETH

- MR.SOULISACK 

XAYAVETH

๘๔๗,๕๒๔.๖๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเพชรบุรี  เลขที่บัญชี 

๐๕๗-๘-๕๐๓๑๐-๒ ช� อบัญชี 

MS.HTET HTET AUNG 

- MS.HTET HTET 

AUNG

๕๐๒,๙๑๑.๘๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๗๙๐,๔๓๖.๕๔ 

บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสนเกาหม� นส่ีรอยสามสิบหกบาทหาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน รายนายฐาปนันท ไชยสุต กับพวก (เพิ่มเติม)

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวธีราพร ปราบอักษร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

เอส ีจี เคมิคอลส ธุรกิจปโตรเคมีเพ� อ

ความยั่งยืน ควา  รางวัลจากงาน  

M  I  A   โดย 

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด  ในเอสซีจี 

เคมิคอลส ไดรับรางวัล อุตสาหกรรมยอดเย่ียม 

ประจําป  ซึ่งเปนรางวัลอันทรงเกียรติ

ระดับสูงสุดของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอีก 

 บริษัทในกลุมธุรกิจ  เดินหนารับรางวัล

อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประเภทความรับผิดชอบตอสังคม และประเภท

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สะทอนความ

เปนเลิศดานการบริหารจัดการโรงงานดวย

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอด

กระบวนการในหวงโซคุณคา (V  C ) 

พรอมตอกย้ําความสําเร็จดาน ESG (E -

, S ,  G ) เพ� อ

ตอบโจทยความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม

ตามเปาหมายการพั นาที่ยั่งยืน (S

 G  S G ) ซึ่งเอสซีจี 

เคมิคอลส ยึดถือเปนแนวทางการดําเนินงาน 

เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตควบคู่ ไป

พรอม  กับสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป 

พ.ศ.  (  M  I  

A  ) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

ไดรับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการมอบรางวัล 

ณ หองมั วานรังสรรค สโมสรทหารบก โดย

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด ในเอสซีจี 

เคมิคอลส ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเย่ียม

มลนิ ติลาดหลักทรัพย  สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย แกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล    

มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและ

เหรัญญิก พรอมดวย รองรักษ พนาปวุ ิกุล ผูชวยผูจัดการ หัวหนาสายงานกฎหมาย และ

หัวหนากลุมงานเลขานุการองคกรและกํากับองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มอบ

เงินสนับสนุนแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช , ,  บาท 

เพ� อซ้ือเคร� องมืออุปกรณทางการแพทยรักษาผูปวยโควิด-  โดยมี ผศ.จักราวุธ มณีฤทธ์ิ คณบดี 

และ รศ. สุภาพรรณ ตันตราชีวธร  รองคณบดี คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช เปนผูรับมอบ 

ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพย  ไดมีการสมทบทุนผานองคกร หนวยงาน และมูลนิธิตาง  ตอเน� อง 

เพ� อสงตอความชวยเหลือไปยังประชาชนและผูไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหน่ึงในการบรรเทา

ความเดือดรอนแกประชาชนจากสถานการณของโควิด-

พีพีทีวีสัญจร     อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาวปาฐกถา

พิเศษเปดงาน พีพีทีวีสัญจร คร้ังท่ี  เปดเวทีถกประเด็น ฝาวิกฤตโควิด ฟนเศรษฐกิจไทย  

โดยมีบุคคลสําคัญทางเศรษฐกิจไทยรวมเสวนา ไดแก ยุทธศักดิ์ สุภสร, วัลลภา ไตรโสรัส, 

สุพันธุ มงคลสุธี, มีศักดิ์ ชุนหรักษ โชติ รวมดวย สุพจน ชัยวั นศิริกุล, สุทธิชัย หยุน และ 

ชุตินธรา วั นกุล จาก ริเวอร พารค ศูนยการคาไอคอนสยาม

เอส ีจี เคมิคอลส กวาดรางวัล      ควาตําแหนง อุตสาหกรรมยอดเยี่ยมแหงป  

ซ่ึงเปนรางวัลสูงสุดที่มี เพียงหนึ่งรางวัล 

โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคย

ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนมาแลวไม

นอยกวา  ประเภท และตองเปนกิจการ

ที่บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยมีนายธนวงษ อารีรัชชกุล 

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส 

เปนผูรับรางวัล พรอมกับอีก  รางวัลอุตสาหกรรม

ดีเดน ไดแก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

ไดรับรางวัลประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน 

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด ไดรับรางวัล

ประเภทความรับผิดชอบตอสังคม และบริษัท 

ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด ไดรับรางวัลประเภท

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ

นายธนวงษ เปดเผยวา เอสซีจี 

เคมิคอลส มีแนวทางการบริหารจัดการโรงงาน

โดยมุงพั นาโรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

รวมทั้งการจัดการโรงงานใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ควบคูกับการบริหารความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากลดวยระบบ SM (  

S  M ) และการดูแลสังคม

ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน ซึ่ง

ที่ผานมา โรงงานมาบตาพุดโอเลฟนส ไดยก

ระดับการบริหารจัดการโรงงานสูความเปน

เลิศมาอยางตอเน� อง โดยไดนําเทคโนโลยี

ดิจิทัล (  T ) มาประยุกตใช

ตลอดกระบวนการในหวงโซคุณคา ทําให

กระบวนการผลิตถูกตองและแมนยํามาก

ที่สุดดวยตนทุนที่แขงขันได เชน เทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI) เพ� อประมวลขอมูล

ทางการตลาด เทคโนโลยี  T  

เพ� อทํานายเหตุการณในโรงงานที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตไดอยางแมนยํา ทําใหสามารถปรับปรุง

แกไขไดลวงหนา รวมถึงแพลตฟอรมการ

จัดการประสิทธิภาพแบบเรียลไทม ซึ่งชวย

ให โรงงานสามารถทํางานไดอยางชาญฉลาด

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ยังพั นา

ระบบการจัดการคุณภาพองคกร (T   

M   T M) ที่เช� อมโยงเปาหมาย

บริษัทและการปฏิบัติการจริงใหกับพนักงาน

ทุกระดับ พั นาทักษะความสามารถของ

พนักงานใหทัดเทียมระดับสากล รวมไปถึง

การสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนใหเติบโต

อยางยั่งยืนไปดวยกัน เชน การสงเสริมรายได

ใหกับชุมชนรอบโรงงาน จํานวนกวา  

ลานบาทตอป

สําหรับอีก  รางวัลที่บริษัท  ในกลุม

เอสซีจี เคมิคอลสไดรับ ไดแก อุตสาหกรรม

ดีเดน ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเภท

ความรับผิดชอบตอสังคม และประเภทการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งตอกย้ําใหเห็น

ถึงความมุงมั่นในการเปน ธุรกิจปโตรเคมี

เพ� อความยั่งยืน  ที่ดําเนินธุรกิจตามแนวทาง 

ESG โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

สังคม และบรรษัทภิบาล เพ� อตอบโจทย

ความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมาย

การพั นาท่ีย่ังยืน (S  

G  S G ) และไดประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (C  E ) เพ� อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก 

และสรางการเติบโตระยะยาวอยางยั่งยืน  

นายธนวงษ เสริม

ท้ังน้ี รางวัล  M  I  

A  หรือรางวัลอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดย

กระทรวงอุตสาหกรรม เพ� อประกาศเกียรติคุณ

และใหกําลังใจผูประกอบการอุตสาหกรรม

ที่เปนแบบอยางในการสรางสรรคประโยชน

ตอวงการอุตสาหกรรมของประเทศ และเปน

เคร� องการันตีถึงความมุงม่ันของภาคเอกชนใน

การพั นาธุรกิจ และผลิตภัณ ที่สามารถยก

ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และขับเคล� อน

เศรษฐกิจไทยใหเติบอยางตอเน� องโดยดําเนิน

การปนี้สูปที่  โดยจะมีรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 

 ประเภทรางวัล ซึ่งปนี้มีสถานประกอบ

การสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 

 ราย โดยมีสถานประกอบการผานการ

คัดเลือกใหเขารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

จํานวนทั้งสิ้น  ราย

เทศกาลแหงความสุขไดเริ่มตนขึ้น

แลวท่ี ศูนยการคาเดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล 

ชวนคุณมาเติมเต็มสีสันแหงความสดใสในชีวิต 

ดวยการมาอัพลุคสองเทรนดแฟช่ันเคร� องแตงกาย

สรางพลังบวกจุดไอเดียความคิดสรางสรรค 

เสริมความมั่นใจในสไตลคุณ พรอมสงมอบ

ความสุขดวยแคมเปญ G    

สุ ดประทับ ใจกับบรรยากาศการ

ตกแตงภายในศูนย ที่สดใสภายใตธีมมิติแหง

ความสุข T    H  

พบกับแลนดมารคตนคริสตมาสขนาดใหญ 

บริเวณดานหนาศูนยการคา ที่รายลอมดวย

ตุกตาหิมะและกลองของขวัญสีสันสดใส 

แตงเติมดวยลวดลายเรขาคณิต ส� อถึงความ

ความหมายแหงความสุขแสนสนุก พรอม

สงตอบรรยากาศที่สดใสไปทั่วทั้งศูนย ดวย

แพลทินัม ชวนชอปชิล สองเทรนดปรับลุครับปใหม รับโปรสุดคุม ในแคมเปญ “Gift  in Wonderland 2022”

แฟชั่นดิสเพลย ภายใตธีมมิติแหงความสุข 

ตอกย้ําวาเวลาแหงความสุขสันต ไดเริ่มตน

ขึ้นแลว นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุม 

เพียงชอปสินคาแฟชั่นภายในศูนย  รับความ

ฟนสุดคุม  ตอ

ตอที่  ชอปครบ ,  บาท รับฟรี

ทันทีบัตรกํานัลศูนยอาหารชั้น  (V  

 C ) มูลคา  บาท เติมพลังหลัง

เดินชอปใหอ่ิมอรอย ตอท่ี  ชอปครบ ,  บาท 

รับกระเปา   สีสันสดใส จุของไดเพียบ 

ฟรี มูลคา  บาท 

และตื่นตาตื่นใจไปกับร้านค้าแฟชั่น

สุดอินเทรนด อาทิ ECEM ER ,  

 ,  S  ,M .M  และราน

อ� น  อีกมากมาย ที่ยกบวนสินคาคอลเลคชั่น

ใหมลาสุดสะดุดตามาใหเลือกสวมใสหลาก

หลายสไตลทุกโอกาส เพ� อเติมความสุขให

กับทุกนาทีกับคนที่สําคัญ ในชวง

เทศกาลความสุขแหงป  พลาด

ไมไดกับกับโปรดีสุดคุม และมา

เช็คอินใหฟน ในชวงเทศกาลความ

สุขแหงป ตั้งแตวันนี้  วันที่  

มกราคม  ณ ศูนยการคา 

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล 

ตรวจสอบเง� อนไขไดท่ีจุดบริการลูกคา 

ณ บริเวณเคานเตอรประชาสัมพันธ 

ชั้น  ติดตามโปรโมชั่นและแฟชั่น

เทรนด ของศูนยการคาไดกอนใคร 

ที่ชองทาง    

 M  แพลทินัม แฟชั่น 

มอลล สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร. - -
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ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น ขอ

เชิญชวนผู้ท่ีชื่ นชอบและรักก�รแต่งบ้�นช้อปปง

ใน “ง�นบ้�นและสวนแฟร์ ” เพื่ อมอบเป็น

ของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัว 

โดยภ�ยในง�นจะได้พบกับที่นอนนวัตกรรม

ป้องกันไวรัส และท่ีนอนโรงแรมระดับ  ด�ว

ในร�ค�พิเศษ พร้อมของใช้ในห้องนอน ที่มี

ให้ทดลองกันตลอดง�น พิเศษ  เฉพ�ะลูกค้�

ในง�นลดเพิ่มอีก  พร้อมรับของสมน�คุณ

ฟรี  และสิทธิแลกซ้ือสินค้�ร�ค�พิเศษอีกม�กม�ย 

สำ�หรับผู้ที ่สนใจนวัตกรรมที่นอน  

ส�ม�รถเข้�ชมได้ที่ “ง�นบ้�นและสวนแฟร์ 

” บูท ,    

 โซนของตกแต่งและของใช้ ระหว่�งวัน

ที่  ธันว�คมนี้ ณ อ�ค�ร    

ไบเทค บ�งน� หรือสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่   โทร.

คิง เพาเวอร์ จัดโปรโมชั่นให้ฉลอง

สนุกทุกก�รช้อป ส่งคว�มสุขรับวันปีใหม่ให้

ม�กกว่�เดิม  จัดแคมเปญ “   

      

    ,    

 ” จัดเต็มโปรโมชั่น

มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ ตั้งแต่

วันที่  ธันว�คม   มกร�คม  ที่ คิง 

เพ�เวอร์ ร�งน้ำ�, พัทย�,ภูเก็ต และศรีว�รี 

(เฉพ�ะวันเส�ร์ อ�ทิตย์และวันหยุดพิเศษ)

โรงพยาบาลมะเรงชีวามิ รา โรงพย�บ�ล

เอกชนเฉพ�ะท�งโรคมะเร็งแห่งแรกในภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปดให้บริก�รฉ�ยแสง

รักษ�มะเร็งข้�ร�ชก�รสังกัดกรมบัญชีกล�ง 

ครอบคลุมกว่� .  ล้�น ครอบครัว โดยไม่

สำ�รองจ่�ย ไม่มีส่วนเกิน และไม่รอคิวน�น 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข�นรับนโยบ�ยลด

คว�มแออัดของปริม�ณผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล

รัฐ  เหตุช่วง    ปีที่ผ่�นม� มีโรคอุบัติ

ใหม่เพิ่มขึ้นอย่�ง “โควิด ” ทำ�ให้ปริม�ณ

ผู้ป่วยเข้�รับบริก�รในโรงพย�บ�ลรัฐ  เพ่ิมข้ึน

เป็นเท่�ตัว ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยจ�กโรคอื่ น  

ท่ีต้องรักษ�ต่อเนื่ องรวมท้ังผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมให้

บริก�รด้วยเครื่ องมือทันสมัยด้วยทีมแพทย์ผู้

ชำ�น�ญก�ร เร่ิมต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป สอบถ�ม

ข้อมูลและนัดหม�ยได้ที่ 

สจล  เชิญชวนผู้สนใจร่วมเวิร์คชอป

หลักสูตรเร่งรัด  ช่ัวโมงสู่ก�รเป็น นักลงทุน

สินทรัพย์ดิจิทัลมืออ�ชีพ  ในหลักสูตรเตรียม

พร้อมสู่ก�รเป็นนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมือ

อ�ชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ภ�ยใต้ โครงก�ร 

“   ” ก�รพัฒน�ทักษะ

สำ�คัญในยุคดิสรัปชัน ผ่�นก�รเรียนออนไลน์

ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�ต่�ง  โดยครั้งนี้ 

จะเป็นก�รพ�ผู้ เรียนรู้ลึกถึงเทคนิคและ

กลไกพื้นฐ�นของก�รลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 

เหรียญประเภทใดท่ีน่�ลงทุน พร้อมท้ังเทคนิค

ก�รลงทุนในปี  กับ ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฎฐ์ 

ประธ�นฝ่�ยปฏิบัติก�ร บริษัท สต�งค์ 

คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด วิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญด้�น

ก�รส่งเสริมคว�มรู้ท�งก�รเงินกว่�  ปี อีก

ท้ังยังมีประสบก�รณ์ทำ�ง�นในหน่วยง�นช้ันนำ� 

อ�ทิ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ) 

ธน�ค�รกสิกรไทย กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ

ข้�ร�ชก�ร กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รสม�คม

นักว�งแผนก�รเงินไทย สนใจสมัครได้ถึงวัน

ที่  ธันว�คม  โดยจะต้องลงทะเบียน

เรียนในวิช�ก�รลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 

ผ่�นระบบของ // . . .  ก่อน 

พร้อมชำ�ระค่�ลงทะเบียนเป็นจำ�นวน ,  

บ�ท ผ่�นเลขที่บัญชี  ธน�ค�ร

กรุงไทย (บัญชีกระแสร�ยวัน) ซึ่งหลักสูตรดัง

กล่�วจะเปดระบบให้เรียนระหว่�งวันที่ 

 ธันว�คม สอนสด (  ) ในวันที่ 

 ธันว�คม เวล� .   .  น. ผ่�น

ท�งเพจเฟซบุ๊กกรุ๊ปแบบปด (  ) 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ท�งเพจเฟซบุ๊ก 

// . . / .

กระทรวงวั นธรรม และ ส าบัน

ดน รีกัลยาณิวั นา ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูต

สวิตเซอร์แลนด์ประจำ�ประเทศไทย และ

สถ�นเอกอัครร�ชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ขอ

เชิญชมคอนเสิรตเสมือนจริงฉลองเนื่องใน

โอก�สครบรอบ  ปี ก�รสถ�ปน�คว�ม

สัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งประเทศไทยและ

สม�พันธรัฐสวิส โดยส�ม�รถเข้�ชมก�รแสดง 

“ดนตรีดลใจ  ปี สัมพันธไมตรีไทย สวิส” 

ผ่�นท�ง // . . / /

 ในวันที่  ธันว�คม เวล� 

.  น. 

ต้อนรับเทศก�ลเฉลิมฉลองปีใหม่ที่

กำ�ลังม�ถึง บุ ยง ันสกุล  ซีอีโอ  

ร่วมส่งมอบคว�มรู้สึกดี  สร้�งประสบก�รณ์

สุดพิเศษให้กับลูกค้� นำ�ร้�นอ�ห�รฟวชั่น

สไตล์ค�เฟ่ญ่ีปุ่น    เปดตัวเมนูใหม่ 

   ที่รังสรรค์จ�กเห็ด

ทรัฟเฟลสด ซึ่งเป็น   

หรือเห็ดทรัฟเฟลดำ� นำ�เข้�จ�กประเทศอิต�ลี 

ต้อนรับบรรย�ก�ศที่ทุกคนกลับม�ร่วม

สังสรรค์นั่งท�นภ�ยในร้�นกับครอบครัวและ

เพื่ อน  ได้อีกคร้ัง โดยมีให้เลือกอ่ิมอร่อย  

เมนู อ�ทิ สลัดกุ้งย่�งเห็ดทรัฟเฟล ซุปครีมเห็ด

ทรัฟเฟล อุด้งเห็ดทรัฟเฟลเนื้อออสเตรเลีย 

อุด้งเห็ดทรัฟเฟลหมู ทรัฟเฟลเบคอนแมค

แอนด์ชีส ข้�วผัด ทรัฟเฟลเน้ือออสเตรเลียย่�ง 

และเมนูโทสต์ทรัฟเฟลบัตเตอร์ ได้ที่ร้�น 

   ทุกส�ข� เริ่มตั้งแต่วันนี้  

มกร�คม  

กระทรวงวั นธรรม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยน ร์แห่งชา ิ และ เอส เอฟ

จัดพิธีเปด เทศกาลภาพยน ร์อาเ ียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครังที่ 

อิทธิพล คุณปลม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ธนกร ปุลิเวคินทร์ 

ประธ�นสม�พันธ์สม�คมภ�พยนตร์แห่งช�ติ และ สุวรรณี ชินเชี่ยวช�ญ ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) จัดพิธีเปด “เทศก�ล

ภ�พยนตร์อ�เซียนแห่งกรุงเทพมห�นคร ครั้งที่ ” โดยมี ยุพ� ทวีวัฒนะกิจบวร, ศิริศักดิ  

คชพัชรินทร์,  สินจัย เปล่งพ�นิช และ สหัสชัย ชุมรุม ร่วมง�น ณ โรงภ�พยนตร์ เอส เอฟ 

เวิลด์ ซีเนม่� ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์

เป็นระยะเวล�กว่�  ปี ที่บริษัท

ท�งยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 

“ ” มุ่งมั่นทำ�ธุรกิจให้บริก�ร ด้�นก�ร

คมน�คม ก�รขนส่ง ที่สะดวกรวดเร็วให้แก่พี่

น้องคนไทย โดยควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินโย

บ�ยองค์กรธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม ผู้บริห�รและพนักง�นดอนเมือง

โทลล์เวย์ต่�งมีใจที่ต้องก�รมอบสิ่งดี  กลับ

คืนสู่สังคมในทุกด้�น โดยไม่หวังถึงผลประโยชน์

ตอบแทนใด  เพียงหวังที่จะเป็น  

  หรือกิจก�รเพื่ อสังคมท่ีมีผู้บริห�ร

และพนักง�นมีแนวคิดร่วมกันในก�รช่วยเหลือ

สังคม นอกจ�กนี้บริษัทยังมีเป้�หม�ยในก�ร

เป็นองค์กรอัจฉริยะ ในก�รนำ�เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยต่�ง  ม�ใช้ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

และสร้�งคว�มปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้ท�ง  

ซึ่งนับว่�เป็นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมรูปแบบหนึ่ง  

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมอง 

จำากัด มหาชน  แม่ทัพใหญ่แห่งก�รขับเคลื่ อน

กิจกรรมเพื่ อสังคมของ  กล่�วว่� ก�ร

ดำ�เนินธุรกิจเพื่ อก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน ส่ิงสำ�คัญ

นอกจ�กคว�มซื่ อสัตย์ โปร่งใส หรือก�ร

จัดก�รที่มีประสิทธิภ�พแล้ว ก�รมีคว�มรับ

ผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำ�คัญที่

ไม่ควรละเลย โดยในตลอดระยะเวล�ที่ผ่�น

ม�ท�งบริษัท ได้จัดทำ�กิจกรรมต่�ง เพื่อ

สังคมในหล�ยหล�กรูปแบบภ�ยในแนวคิด

ทั้ง  ด้�นของบริษัท  โดยมีจุดประสงค์

เพื่ อพัฒน�องค์กรธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับ

สังคมไทยในทุกด้�น

ภ�รกิจสำ�คัญด้�นแรกในปี  

ของช�วโทล์ลเวย์ คือ ด้�นก�รยกระดับก�รศึกษ�

ของสังคม (   ) ซึ่งบริษัทให้

คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�ร

ศึกษ�ทุกด้�น ทั้งก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้

แก่นักเรียนที่มีผลก�รเรียนดีจนจบปริญญ� 

ก�รบริจ�คคอมพิวเตอรและเครื่องปรับ

อ�ก�ศให้กับวิทย�ลัยเทคโนโลยีอุตส�หกรรม

และพ�ณิชยศ�สตร์ จ.นครน�ยก ท่ีเปดสอน

เย�วชนที่ย�กไร้และข�ดแคลนโอก�ส รวม

ไปถึงจัดโครงก�รสนับสนุนกิจกรรม  ให้

กับนิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขต

บ�งพระ จ.ชลบุรี  ส่งทีมง�นซีเอสอ�ร์มืออ�ชีพ

ของบริษัทไปเป็นวิทย�กรพิเศษ ให้คว�มรู้

ในเรื่ องก�รทำ�กิจกรรมเพื่ อสังคม และสนับสนุน

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่ อสังคมของนิสิต  โดยมี

จุดมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตใต้สำ�นึกในก�รมี

ส่วนร่วมต่อคว�มรับผิดชอบในสังคมให้แก่

เย�วชนตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้�

สำ�หรับกิจกรรมในด้�นก�รยกระดับ

คว�มปลอดภัยด้�นย�เสพติด (   

) นั้น บริษัทได้สนับสนุนชุดตรวจส�ร

เสพติดเบื้องต้นจำ�นวน ,  ชุด ให้กับ

สถ�บันบำ�บัดรักษ�และฟนฟูผู้ติดย�เสพติด

แห่งช�ติบรมร�ชชนนี (สถ�บันธัญญ�รักษ์) 

เพื่ อนำ�ไปตรวจห�ผู้เสพและแยกตัวรักษ�ต่อ  

เป็นก�รร่วมป้องกัน แก้ไขปัญห� และฟนฟู 

ให้ผู้ติดส�รเสพติดกลับม�ใช้ชีวิตได้ปกติในสังคม

ในด้�นที่ส�ม เป็นก�ร

ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อก�รยก

ระดับคว�มปลอดภัยบนท้องถนน

(   ) ซ่ึงเป็นอีก

ด้�นที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญเป็น

อย่�งม�ก เพร�ะองค์ประกอบ

ของก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี จะ

ต้องมีชีวิตท่ีคว�มปลอดภัย ด้วย  

บริษัทจึงได้ดำ�เนินโครงก�ร

ก�รติดต้ังป้�ยสัญญ�ณไฟกระพริบ 

และทำ�ท�งม้�ล�ยให้กับโรงเรียน

และชุมชนต่�งจังหวัดต่�ง  

ม�อย่�งต่อเนื่ องทุกปี เพื่ อป้องกันอุบัติเหตุ

และยกระดับคว�มปลอดภัยให้กับผู้ ใช้รถใช้

ถนนในชุมชน 

และในช่วงเทศก�ลสำ�คัญของคนไทย 

อย่�งเทศก�ลสงกร�นต์ หรือปีใหม่ ท่ีประช�ชน

มีก�รเดินท�งกลับไปเยี่ยมบ้�นยังภูมิลำ�เน�

เป็นจำ�นวนม�ก บริษัทได้จัดทำ�โครงก�รสงกร�นต์

ปลอดภัยใส่ใจเพื่ อนร่วมท�ง ด้วยก�รมอบ

กระเป�กันง่วงบริก�รให้กับผู้ใช้ท�งต�มด่�นต่�ง

ภ�ยในกระเป�จะบรรจุน้ำ�ดื่ ม เจลแอลกอ อล์ล 

ก�แฟ ผ้�เย็น ย�ดม และลูกอม ช่วยให้ผู้ใช้ท�ง

ได้ตื่ นตัวในก�รขับขี่ ช่วยลดอัตร�ก�รเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกหนท�งหนึ่ง

สำ�หรับด้�นก�รยกระดับคุณภ�พชีวิต

เพื่ อสังคม (   ) ในปีที่

“ดอนเมืองโทลลเวย” ภูมิใจยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผานแนวคิดทั้ง 5 ดานของบริษัท

ผ่�น ม� บริษัทได้ให้ก�รสนับสนุนของขวัญ

และของจับสล�กในวันเด็กแห่งช�ติ แก่เด็ก  

ที่อ�ศัยอยู่ระแวงใกล้เคียงสำ�นักง�นใหญ่

ของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่�ดำ�เนินก�ร

ต่อเนื่ องม�หล�ยปี แต่ด้วยสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด  ทำ�ให้ปีนี้

ไม่ส�ม�รถจัดกิจกรรม วันเด็กเหมือนเช่นทุกปีได้ 

บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคมให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ โดยมุ่ง

เน้นไปท่ีก�รช่วยเหลือหน่วยง�นส�ธ�รณสุข 

และบุคล�กรท�งก�รแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วย

ที่ ได้รับผลกระทบหรือติดเชื้อไวรัสโควิด  

โดยก�รบริจ�คเตียงกระด�ษ เพื่ อใช้ในภ�รกิจ

โรงพย�บ�ลสน�ม  มอบเครื่ องมือและอุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์ให้กับหน่วยง�นที่ข�ดแคลน  

รวมถึงสนับสนุนน้ำ�ดื่มให้ประช�ชนที่เดิน

ท�งม�รับก�รฉีดวัคซีนในจุดบริก�รต่�ง  

และยังได้จัดทำ�โครงก�ร “   

 ทุกเวล�คือก�รให้” โดยก�รนำ�เงินค่�

ผ่�นท�งของผู้ใช้ท�งต้ังแต่วันท่ี  กรกฎ�คม 

  สิงห�คม  จำ�นวน  สต�งค์/เท่ียว 

ม�สบทบทุนร่วมบริจ�ค เพื่ อจัดซื้ออุปกรณ์

เครื่องตรวจอวัยวะภ�ยในด้วยคลื่นเสียง

คว�มถี่สูงให้กับโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์

เฉลิมพระเกียรติ และจ�กแรงสนับสนุนของ

ผู้ใช้ท�งทุกท่�น ส�ม�รถรวบรวมเงินบริจ�ค

ม�กกว่� ,  บ�ท

นอกจ�กบริษัทจะดำ�เนินธุรกิจด้วย

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมแล้ว 

บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รยกระดับ

ส่ิงแวดล้อม (   ) โดยต้ังแต่

ปี  เป็นต้นม� บริษัทได้จัดทำ�โครงก�ร

สมุด   โดยนำ�ใบเสร็จค่�ผ่�นท�ง

และกระด�ษที่ไม่ใช้แล้ว นำ�ม�รีไซเคิลผลิต

เป็นสมุด   เพื่ อนำ�ไปบริจ�คและ

ส่งมอบให้กับโรงเรียนท่ีข�ดแคลน มอบให้เด็ก  

ที่ข�ดแคลนได้ ใช้กัน ในปัจจุบันท�ง

บริษัทส�ม�รถผลิตและบริจ�คสมุดไปแล้วก

ว่� ,  เล่ม และส่งมอบให้กับโรงเรียน

ทั่วประเทศแล้วกว่�  โรงเรียน และเมื่ อ

เร็ว  นี้ บริษัทได้จัดโครงก�ร โทล์ลเวย์ รับ

ขวดช่วยหมอ  ด้วยก�รตั้งจุดรับบริจ�คขวด

น้ำ�พล�สติกประเภท  ณ ด่�นดินแดง

และที่ทำ�ก�รของบริษัท เพื่ อนำ�ไป  

ผลิตเป็นชุด  ส่งมอบให้กับบุคล�กรท�ง

ก�รแพทย์และเจ้�หน้�ที่กู้ภัย เป็นก�รช่วย

ลดปริม�ณขยะพล�สติกที่จะเข้�สู่สภ�พ

สิ่งแวดล้อมได้อีกท�งหนึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท

ส�ม�รถร่วมบริจ�คขวดไปได้แล้วทั้งสิ้น

จำ�นวน ,  ขวด ซึ่งขวด   ขวด 

ส�ม�รถนำ�ไปผลิตเป็นชุด  ได้ จำ�นวน  ชุด

แม้จะไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำ�  ที่เป็น

โครงก�รใหญ่และงบประม�ณม�ก  แต่โครงก�ร 

 ของดอนเมืองโทลล์เวย์มีคว�มหล�กหล�ย

และครอบคลุมทุกด้�น  เพื่ อตอบโจทย์ด้�น

คว�มต้องก�รของสังคม  ได้อย่�งทั่วถึงและ

เท่�เทียม  ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนได้

มีส่วนร่วมช่วยเหลือ แบ่งปันให้แก่สังคมไทย 

เพื่อก่อเกิดสังคมอุดมน้ำ�ใจอย่�งยั่ งยืน 

และไม่ว่�เพื่อนร่วมช�ติจะต้องพบกับอีกกี่

วิกฤติก�รณ์ บริษัท ท�งยกระดับดอนเมือง 

จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมจะจับมือและผ่�ฝันไป

พร้อมกับคนไทยทุกคน

           คดีหมายเลขดำาที่ ผบ๔๘๔๖/๒๕๖๒

ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลำาภู

เรื่อง  คำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม

………………………………………………….…

 

       น�ยณัฐนันท์  โพธิพะวง  ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน           โจทก ์

   ระหว่าง      

        บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด             จำาเลย

 

 โจทก์ที่ ๑ น�งส�วณัฐนันท์ โพธิพะวง อยู่ที ่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๒ ตำ�บลดงสวรรค์ อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และโจทก์ที่ ๒ 

น�ยประจวบ ไชยมณี อยู่ที่เลขที่ ๒๕/๑๕ หมู่ ๙ ตำ�บลดงสวรรค์ อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

 จำ�เลย บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด อยู่ที่เลขที่ ๑ ซอยสุขุมวิท ๖๐ แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมห�นคร

 ทน�ยคว�มฝ่�ยโจกท์ มี ๓ ท่�น คือ น�ยเฉลิมพงษ์ กลับดี , น�งส�วศรินธร อ๋องสมหวัง และน�ยสิษฐวัศ พ�คินสกุลพัฒน์ มีท่ีอยู่ท่ีสำ�นักง�นเดียวกัน 

คือ เลขท่ี ๔/๒ ถนนพญ�ไท ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๓๙ ๕๕๗๓ , ๐๖ ๕๖๖๙ ๖๕๐๕ , ๐๘ ๖๓๓๙ ๕๘๕๗ 

คำาฟ้องโดยย่อและลักษณะกลุ่ม

 คดีนี้ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องจำ�เลยว่� โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มอีก ๑๔ คน มีลักษณะเฉพ�ะที่เหมือนกันของกลุ่ม คือ เป็นผู้บริโภคที่ ได้รับ

คว�มเสียห�ยจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์ย�ฆ่�หญ้�ของจำ�เลย ซึ่งมีส�รพ�ร�ควอตไดคลอไรด์ผสมอยู่ มีชื่อท�งก�รค้�ว่� “ก๊อกโซน” จำ�เลยผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�

ดังกล่�วให้แก่ประช�ชนโดยทั่วไปโดยก�รโฆษณ�ผ่�นสื่อออนไลน์และตัวแทนจำ�หน่�ยให้เชื่อว่�เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของจำ�เลยแล้วจะปลอดภัยต่อสุขภ�พและ

ร่�งก�ยและทำ�ให้ได้ผลผลิตที่ดี จนทำ�ให้ โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มหลงเชื่อจึงซื้อผลิตภัณฑ์ของจำ�เลยม�ใช้ ปร�กฏว่� เกิดป่วยเป็นโรคเนื้อเน่� อันเกิดจ�ก

ก�รแพ้ส�รเคมีชื่อ พ�ร�ควอตไดคลอไรด์ ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของจำ�เลย ซึ่งมีคำ�เตือนที่บกพร่อง ข�ดก�รให้ข้อมูลที่จำ�เป็นเพียงพอสำ�หรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มต้องเข้�รับก�รรักษ�จ�กแพทย์ แต่อ�ก�รยังไม่ห�ยเป็นปกติ ก�รกระทำ�ของจำ�เลยก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อร่�งก�ย อน�มัย 

จิตใจ ของโจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่ม

 โจทก์ทั้งสองมีคำ�ขอให้จำ�เลยชดใช้ค่�เสียห�ยให้ โจทก์ที่ ๑ เป็นเงินจำ�นวน ๗๔๐,๐๐๐ บ�ท ให้ โจทก์ที่ ๒ เป็นเงินจำ�นวน ๖๗๕,๐๐๐ บ�ท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำ�ระแก่โจทก์แต่ละคนนับถัดจ�กวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่�จะชำ�ระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง และให้จำ�เลย

ชดใช้ค่�สินไหมทดแทนและค่�เสียห�ยแก่สม�ชิกกลุ่มต�มคว�มเสียห�ยแต่ละคน ดังนี้ 

 ๑. ค่�รักษ�ตัวจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของจำ�เลย ค่�รักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยและค่�ใช้จ่�ยในก�รไปรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยต�มจริง

 ๒. ค่�รักษ�พย�บ�ลในอน�คต จำ�นวน ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๓. ค่�ข�ดร�ยได้หรือข�ดประโยชน์จ�กก�รทำ�ง�นวันละ ๑,๕๐๐ บ�ท ต�มวันที่เจ็บป่วยจริง

 ๔. ค่�คว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�รทนทุกข์ทรม�นซึ่งเกิดจ�กสินค้�ของจำ�เลยทำ�ให้สม�ชิกกลุ่มไม่ส�ม�รถใช้ชีวิตได้ โดยปกติสุข ด้�นจิตใจ 

เป็นเงินจำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๕. ค่�เสียจ�กก�รใช้สินค้�ของจำ�เลยทำ�ให้เกิดแผลเป็นน่�เกลียดเสียโฉมติดตัวตลอดชีวิต จำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๖. ค่�สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภ�พ โดยแพทย์ต้องตัดข�ในก�รรักษ�พย�บ�ล คิดต�มหลักเกณฑ์กรณีสูญเสียอวัยวะต�มพระร�ชบัญญัติกองทุน

เงินทดแทน

 ๗. ในกรณีที่สม�ชิกกลุ่มถึงแก่คว�มต�ยให้จ่�ยค่�เสียห�ยร�ยละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท 

 ทั้งนี้ โจทก์ทั้งสองขอให้จำ�เลยใช้ค่�เสียห�ยเพื่อก�รลงโทษเพิ่มขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติ วิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ม�ตร� ๔๒ 

และต�มพระร�ชบัญญัติคว�มรับผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กสินค้�ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ม�ตร� ๑๑ (๒) และให้จำ�เลยชดใช้ค่�ฤช�ธรรมเนียมและ

ค่�ทน�ยคว�มแทนโจทก์ทั้งสองด้วย

คำาสั่งศาล

 จึงประก�ศแจ้งให้สม�ชิกกลุ่มทร�บว่� ศ�ลอุทธรณ์ภ�ค ๔ มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ โจทก์ทั้งสองดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ ๙ สิงห�คม ๒๕๖๔ 

และศ�ลจังหวัดหนองบัวลำ�ภูได้อ่�นคำ�ส่ัง เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ โดยนัดพร้อมเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รพิจ�รณ�คดี ในวันท่ี ๒๘ มกร�คม ๒๕๖๕ เวล� ๐๙.๐๐ น�ฬิก�

สิทธิของสมาชิกกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้

 ๑) เข้�รับฟังก�รพิจ�รณ�คดี

 ๒) ร้องขอให้ศ�ลสั่งแสดงว่�โจทก์มิได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งก�รได้ม�ซึ่งสิทธิ ก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม

 ๓) ขอตรวจเอกส�รทั้งหมดหรือบ�งส่วนในสำ�นวนคว�มหรือขอคัดสำ�เน�เอกส�รเหล่�นั้น

 ๔) จัดห�ทน�ยคว�มคนใหม่ม�ดำ�เนินคดีแทนทน�ยคว�มกลุ่ม ในกรณีที่ศ�ลเห็นว่�ทน�ยคว�มฝ่�ยโจทก์ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีคุ้มครองสิทธิของ

กลุ่มบุคคลได้อย่�งเพียงพอ หรือกรณีทน�ยคว�ม  ฝ่�ยโจทก์ขอถอนตัวจ�กก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม

 ๕) ร้องขอเข้�แทนที่โจทก์ โดยอ�ศัยสิทธิต�มบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ� คว�มแพ่งในส่วนของก�รดำ�เนินคดีกลุ่ม

 ๖) คัดค้�นก�รร้องขอเข้�แทนที่โจทก์ ก�รที่โจทก์ถอนฟ้อง ก�รที่มีก�รตกลงกันหรือประนีประนอมยอมคว�มกันในประเด็นแห่งคดี และก�รที่

คูค่ว�มตกลงกันเสนอข้อพิพ�ทให้อนุญ�โตตุล�ก�รเป็นผู้ชี้ข�ด

 ๗) ตรวจและโต้แย้งคำ�ขอรับชำ�ระหนี้

 ๘) แต่งตั้งทน�ยคว�มส่วนตัวเพื่อดำ�เนินก�รต�ม ๑) ถึง ๗) ได้

กำาหนดวันสำาหรับสมาชิกกลุ่มที่ประสงค์จะออกจากกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถยื่นคว�มประสงค์ออกจ�กกลุ่มเป็นหนังสือได้ภ�ยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สม�ชิกกลุ่มแต่ละคนได้รับคำ�บอกกล่�ว และให้ถือว่�

สม�ชิกดังกล่�วไม่เป็นสม�ชิกกลุ่มนับแต่วันที่ได้แจ้งคว�มประสงค์นั้นต่อศ�ล เมื่อพ้นเวล�ดังกล่�วแล้ว สม�ชิกกลุ่มจะออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มอีกไม่ได้ 

เว้นแต่ศ�ลจะอนุญ�ต

ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มท่ีออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มแล้ว จะร้องขอกลับเข้�ม�เป็นสม�ชิกอีกไม่ได้ และจะร้องสอดเข้�ม�เป็นโจทก์ร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม 

โดยอ�ศัยสิทธิต�ม ม�ตร� ๕๗ แห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งไม่ได้ ทั้งนี้ สม�ชิกที่ออกจ�กกลุ่มแล้วมีสิทธิดำ�เนินคดีต�มสิทธิของตนได้ โดยอิสระ

ผลของคำาพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม 

 คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจะมีผลผูกพันเฉพ�ะสม�ชิกกลุ่ม ที่ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มเท่�นั้น

     ประก�ศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิก�ยน  พ.ศ. ๒๕๖๔
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อเมริกาเล็งลงดาบเมียนมาเพิ่ม

เรือผู้อพยพล่มนอกฝั่งมาเลย์ดับ 11 ราย

กัวลาลัมเปอร์ • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า เรือผู้อพยพ

ชาวอินโดนีเซียล่มนอกชายฝ่ังรัฐยะโฮร์ทางใต้ของมาเลเซีย 

เนื่องจากสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออำานวย เมื่อเวลาราว 04.30 น. 

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม มีผู้เสียชีวิต 11 ราย และสูญหาย 25 คน 

หน่วยยามฝั่งมาเลเซียเผยว่าเรือลำานี้ที่แล่นจากเกาะของอิน 

โดนีเซียที่ใกล้กับมาเลเซีย มีผู้ โดยสารที่คาดว่าเป็นผู้อพยพเข้า

เมืองผิดกฎหมายชาวอินโดนีเซีย 50 คน จากการลาดตระเวน 

ทหารเรือมาเลเซียพบศพชาย 7 คน และหญิง 4 คน ลอยมา

เกยชายหาดเมืองตันจังบาเลา รัฐยะโฮร์ และพบผู้รอดชีวิต 

14 คน เจ้าหน้าที่นำามาควบคุมตัว ส่วนผู้อพยพที่ยังสูญหาย

คาดว่าหลบหนีซ่อนตัวอยู่หรือจมน้ำาเสียชีวิตแล้ว หน่วยยามฝั่ง

มาเลเซียส่งเรือและเครื่องบินออกติดตามค้นหาผู้อพยพกลุ่มนี้

‘มอลตา’ ชาติแรกยุโรปอนุญาตเสพ-ปลูกกัญชา

วัลเลตตา • รัฐสภาของมอลตาผ่านร่างกฎหมายอนุมัติการ

ใช้กัญชาส่วนบุคคลเป็นชาติแรกของทวีปยุโรปเมื่อวันอังคาร 

รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม กล่าวว่า 

ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรของ                                                                                          

มอลตาด้วยคะแนนเห็นชอบ 36 เสียงต่อ 27 เสียงคัดค้าน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกฎหมายนี้จะอนุญาตให้ผู้ใหญ่ใน

ประเทศเกาะกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้สามารถครอบ

ครองกัญชาได้ไม่เกิน 7 กรัม และปลูกไว้ที่บ้านได้ไม่เกิน 4 

ต้น นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการสร้างสมาคมไม่แสวงหากำาไร

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยมีสมาชิกไม่เกิน 500 คน เพื่อปลูก

กัญชาทางการแพทย์สำาหรับเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม กฎหมายยัง

คงจำากัดการใช้กัญชาส่วนบุคคล โดยห้ามการสูบในที่สาธาร 

ณะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 235 ยูโร หรือราว 8,845 บาท และ

ห้ามสูบกัญชาต่อหน้าเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ส่วนตัวหรือ

สาธารณะก็ตาม โดยมีโทษปรับ 300-500 ยูโร (ราว 11,290-

18,820 บาท)

ไฟไหม้อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ฮ่องกง

ฮ่องกง • รอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเวิลด์ 

เทรดเซ็นเตอร์ในฮ่องกง เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม ระหว่างไฟ

ไหม้มีคนติดอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารราว 150 คน ตำารวจ

ฮ่องกงเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้อาคารนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง                                                               

ตัวไปโรงพยาบาล 13 คน หนึ่งในผู้บาดเจ็บที่อาการหนักสุด

รู้สึกตัวบางส่วน อาคารแห่งนี้สูง 39 ชั้น ตั้งอยู่ที่ย่านคอส

เวย์ที่เป็นเขตการค้าและช็อปปิงของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของร้าน

อาหาร, สำานักงานและร้านค้าต่างๆ สื่อฮ่องกงรายงานว่า ต้น

เพลิงเกิดที่ห้องสาธารณูปโภคในส่วนของอาคารที่เป็นห้าง

สรรพสินค้าเมื่อเวลาเที่ยงวัน จากนั้นไฟลุกลามไปไหม้ไม้ไผ่ที่

ตบแต่งอยู่นอกอาคาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกงเผยว่าควบคุม

ไฟที่ไหม้อาคารแห่งนี้ ได้เมื่อเวลา 16.30 น. สถานีโทรทัศน์อาร์

ทีเฮชเคของฮ่องกงอ้างการเผยของตำารวจว่า ระหว่างที่ไฟและ

ควันลุกลามไปยังพื้นที่ที่เป็นร้านอาหารของอาคารแห่งนี้ ทำา 

ให้ต้องอพยพลูกค้าของร้านอาหารราว 100 คนขึ้นไปอยู่บนชั้น

ดาดฟ้าของอาคาร. 

กัวลาลัมเปอร์ • แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าว

ระหว่างเยือนมาเลเซียเมื่อวันพุธว่า สหรัฐกำาลังพิจารณามาตรการ

เพิ่มเติมเพื่อกดดันรัฐบาลทหารเมียนมากลับสู่วิถีประชาธิปไตย รวม

ถึงดูว่าการกระทำาต่อชาวมุสลิมโรฮีนจาเป็นการล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ 

เผยว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เชิญผู้นำาอาเซียนประชุมสุดยอดนัด

พิเศษปีหน้า

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพี กล่าวว่า แอนโทนี บลิง

เคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐมาเยือน

มาเลเซียเมื่อวันพุธี่ 15 ธันวาคม 

2564 หลังจากเสร็จสิ้นการเยือน

อินโดนีเซียเป็นชาติแรกของการ

เดินสายเยือนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยที่ ไทยเป็นจุดหมาย

สุดท้ายของเขา โดยบลิงเคน

กล่าวถึงภูมิภาคอาเซียนว่า มี

ความสำาคัญต่อโครงสร้างของภูมิ   

ภาคอินโด-แปซิฟิก “เราหวังอย่าง

ยิ่งว่าจะได้ประชุมสุดยอดวาระพิ 

เศษกับอาเซียนในปีหน้า” บลิง

เคนกล่าว

ด้านไซฟุดดิน อับดุลลาห์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่า 

มาเลเซียจะหารือกับเพื่อนสมา 

ชิกในประชาคมอาเซียน เก่ียวกับ

คำาเชิญของผู้นำาสหรัฐในการประ 

ชุมวันที่ 19 มกราคม 

รายงานไม่ได้กล่าวถึงเมียน 

มาว่าอยู่ในคำาเชิญของผู้นำาสหรัฐ

ด้วยหรือไม่ แต่บลิงเคนยอมรับ

ว่า สถานการณ์ในเมียนมายังไม่

ดีขึ้น 

“ผมคิดว่าเป็นส่ิงสำาคัญ

ในหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ข้างหน้าท่ีจะพิจารณาว่าข้ันและ

มาตรการเพ่ิมเติมอะไรท่ีเราสามารถ

ดำาเนินการได้ ทั้งแบบเอกเทศ

และแบบรวม เพื่อกดดันระบอบ

นี้ให้นำาประเทศกลับคืนสู่วิถีประ 

ชาธิปไตย” รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐกล่าว แต่ไม่ได้เผยรายละ                                            

เอียดว่ามาตรการท่ีว่าน้ันคืออะไร

เมียนมาป่ันป่วนวุ่นวายนับ

แต่ทหารก่อรัฐประหารยึดอำานาจ

จากรัฐบาลของนางอองซาน ซู

จี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จุด

ชนวนการประท้วงและการต่อต้าน

ขัดขืนโดยใช้อาวุธเพื่อตอบโต้การ

ปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐ 

บาลทหาร 

กลุ่มอาเซียนเป็นผู้นำาในความ

พยายามใช้การทูตแก้ไขวิกฤต แต่

การบ่ายเบ่ียงให้ความร่วมมือของ

เมียนมา รวมถึงการปฏิเสธให้ผู้

แทนอาเซียนเข้าพบนางซูจี ทำาให้

สมาชิกอาเซียนบางประเทศไม่

พอใจ อันนำาไปสู่การงดเชิญพลเอก                                    

อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำา

สูงสุดของเมียนมา เข้าร่วมการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนเมื่อ

เดือนตุลาคม ขณะท่ีรัฐบาลสหรัฐ

และหลายประเทศตะวันตกใช้มาตร 

การคว่ำาบาตรผู้นำา, ทหาร และ

นักธุรกิจเมียนมา

บลิงเคนกล่าวด้วยว่า สหรัฐ

กำาลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าการ

ปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม

โรฮีนจาในเมียนมานั้น “ถือเป็น 

การล้างเผ่าพันธุ์” หรือไม่

มีชาวโรฮีนจามากกว่า 

730,000 คน หนีจากรัฐยะไข่

ข้ามแดนเข้าบังกลาเทศ ภายหลัง

กองทัพเมียนมาเปิดฉากกวาดล้าง

เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อ

ตอบโต้ท่ีกลุ่มติดอาวุธโรฮีนจา

โจมตีสังหารเจ้าหน้าที่ความมั่น 

คง ผู้อพยพลี้ภัยเหล่านี้กล่าวหา

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมาว่า

ฆ่าหมู่และข่มขืนชาวบ้าน

สัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังมี

รายงานจากสื่อท้องถิ่นว่า ทหาร

เมียนมาฆ่าชาวบ้าน 11 คน รวม                                               

ถึงเด็กหลายคน องค์การสหประ 

ชาชาติก็ออกมาเตือนว่า มีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างน่าตกใจในเมียนมา ใน

ช่วงที่กองทัพพยายามบดขยี้ฝ่าย

ต่อต้าน ส่วนรัฐบาลสหรัฐกล่าว

ว่า รู้สึกเดือดดาลกับรายงานน่า                                    

สะอิดสะเอียนท่ีเชื่อถือได้ว่าทหาร

จับชาวบ้านเหล่านี้มัดแล้วเผาทั้ง

เป็น.

แกปปาอีเซียง • เกิดเหตุรถบรร 

ทุกน้ำามันระเบิดในเฮติ มีผู้เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 62 ศพ หลังจาก

รถคันน้ีพลิกคว่ำาและผู้เห็นเหตุการณ์

ต่างกรูกันไปรองน้ำามันซ่ึงเป็นสินค้า

ราคาแพง เนื่องจากประเทศแห่งน้ี 

กำาลังขาดแคลนน้ำามันอย่างหนัก 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานว่าเกิดเหตุรถบรรทุกน้ำามันระ 

เบิดท่ีเมืองแกปปาอีเซียง ทางเหนือ

ของประเทศเฮติเม่ือคืนวันจันทร์

ที่ 13 ธันวาคม มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 62 ศพ แรงระเบิดทำาลาย

บ้านเรือน, ร้านคน, รถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ 

นายกรัฐมนตรีอาเรียล อองรี

ของเฮติเดินทางไปท่ีเกิดเหตุเมื่อวัน

อังคาร และไปเยี่ยมผู้ได้รับบาด

เจ็บท่ีโรงพยาบาลท้องถ่ิน และทวีต

ในเวลาต่อมาว่าจะนำาเงินกองทุน

ฉุกเฉินมาช่วยจัดการกับโศกนาฏ                                                      

กรรมครั้งนี้ 

เหตุรถบรรทุกน้ำามันระเบิดท่ี                                     

เขตซามารีในเมืองแกปปาอีเซียง                                   

เมืองชายฝ่ังทางเหนือของเฮติ ทำา 

ให้ไฟไหม้อาคารหลายหลังท่ีอยู่ใกล้

เคียง 

แพทริก อัลโมนอร์ รองนา                                 

ยกเทศมนตรีเมืองแกปปาอีเซียง

เผยว่า ขณะน้ีมียอดผู้เสียชีวิตจาก

เหตุรถบรรทุกน้ำามันระเบิด 62 ศพ 

และเจ้าหน้าท่ีกำาลังตรวจสอบอา 

คารท่ีอยู่ใกล้เคียงว่าจะมีผู้เสียชีวิต

อยู่ในอาคารหรือไม่ ผู้เสียชีวิต

หลายคนโดนเผาทั้งเป็นและไฟ

ไหม้พวกเขาจนยากที่จะระบุได้

ว่าเป็นใคร

จุสตรอม หลุยส์ ฟีส ท่ีบ้าน

อยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุเผยว่า รถบรรทุก

น้ำามันพลิกคว่ำา เนื่องจากคนขับ

หักพวงมาลัยกะทันหันเพื่อไม่ให้

รถชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

จนควบคุมรถไม่ได้

เจอร์รี ชองน์เดอร์ ผู้อำา 

นวยการสำานักป้องกันภัยพลเรือน

เฮติระบุว่า หลังจากรถบรรทุกน้ำา                                           

มันพลิกคว่ำา ชาวบ้านท่ีเห็นเหตุ 

การณ์นำาภาชนะท่ีพอจะหาได้ไป

รองน้ำามันท่ีร่ัวออกจากรถ ซ่ึงเฮติ                                       

กำาลังเผชิญกับการขาดแคลนน้ำา                                        

มันอย่างหนัก ทำาให้น้ำามันเป็นสิน                                                     

ค้าราคาแพง จากนั้นรถบรรทุก

น้ำามันคันนี้เกิดระเบิดขึ้น มีบ้าน

เรือนประชาชนถูกทำาลายราว 

40 หลัง

ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บจากแผล

ไฟไหม้จากเหตุรถน้ำามันระเบิดถูก

ส่งตัวมาท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

จุสติเนียน จนคนไข้ล้นโรงพยาบาล 

นายแพทย์ผู้หน่ึงท่ีโรงพยาบาล

แห่งนี้เผยกับสมาชิก 9 สถานี

วิทยุท้องถิ่นว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 2 คนและ                                             

มีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหนัก 40 คน 

พวกเขาโดนไฟไหม้มากกว่า 60% 

ของร่างกาย

น้ำามันขาดแคลนในเฮติเกิด                                                  

จากแก๊งอาชญากรรมปิดคลังน้ำา 

มันเกือบ 1 เดือนเมื่อเดือนตุลาคม 

แม้เหตุการณ์จะยุติเมื่อเดือนท่ีแล้ว 

แต่น้ำามันยังเป็นสินค้าท่ีขาดแคลน

อย่างหนักในขณะนี้.

รถบรรทุกน้ำามันระเบิดที่เฮติตาย62ศพ

อาลัย • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจุดเทียนยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 สะสมเกิน 8000,000 

ราย เมื่อคืนวันที่ 14 ธันวาคม ที่หน้าอาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดีซี

เมื่อ CIA กับ MI6 เห็นพ้อง

ว่าจีนเป็น ‘ภัยคุกคามโลก’
น่วยข่าวกรองของอังกฤษกับสหรัฐฯ มีชื่อ MI6 

กับ CIA ต่างเห็นพ้องกันในยามนี้ว่าภัยคุกคาม

ต่อโลกตะวันตกคือจีน

ปกติหัวหน้าหน่วยราชการลับ 2 แห่งนี้จะไม่ค่อยพูด

อะไรในที่สาธารณะ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ริชาร์ด มัวร์ หัวหน้า 

MI6 ออกมาเตือนอย่างเปิดเผยว่า

“หน่วยข่าวกรองของจีนมีความสามารถสูงและ

ดำาเนินการจารกรรมขนาดใหญ่ต่อสหราชอาณาจักรและ

พันธมิตรของเรา” 

ด้วยเหตุนี้หน่วยข่าวกรองกลาง (CIA) ซึ่งก็คือ MI6 

ของอังกฤษก็มีความระแวงจีนอย่างยิ่งเช่นกัน

จัดตั้ง China Mission Center หรือ “ศูนย์ภารกิจ

ว่าด้วยจีน” มีหน้าที่หลักคือมุ่งเน้นเฉพาะภัยคุกคามด้าน

ความปลอดภัยที่มาจากจีน

ข่าวในแวดวงข่าวกรองตะวันตกบอกว่า CIA ประสบ

กับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในปฏิบัติการต่อจีนในช่วง 2010 

ถึง 2012 เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่และสายข่าวของตนถูก

สังหารไปอย่างไร้ร่องรอย

มาถึงวันนี้ CIA เชื่อว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลและไฮเทคยุคใหม่เพื่อปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่จีนอีก 

ครั้ง

วันนี้จีนได้สร้างศักยภาพด้านข่าวกรองที่สามารถ

ท้าทายทั้ง CIA และ MI6 ได้แล้ว

คำาถามใหญ่ในแวดวงนักคิดนักวิเคราะห์ทางตะวัน

เกี่ยวกับจีนวันนี้คือ 

จีนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่าง

เป็นทางการในการเป็นประเทศที่มีอำานาจมากที่สุดในโลก

ภายในปี 2050 หรือจากนี้ ไปอีกประมาณ 30 ปีหรือไม่?

หรือจะสามารถทำาได้สำาเร็จก่อนนั้น? 

บทวิเคราะห์ใน Nikkei Asia ของญี่ปุ่นอ้างถึง

นิตยสาร Foreign Policy นิตยสารเกี่ยวกับประเด็นระหว่าง

ประเทศของสหรัฐฯ ว่าเพิ่งตีพิมพ์บทความความคิดเห็น 2 

ชิ้นที่แสดงมุมมองที่ย้อนแย้งกันเกี่ยวกับจีนในประเด็นนี้

ฉบับแรกที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กันยายน ในหัวข้อ 

“จีนกำาลังตกต่ำา และนั่นคือ

ปัญหา” 

ผู้เขียนเชื่อว่าจีนได้เข้า

สู่ยุคแห่งความเสื่อมโทรม 

เพราะต้องเผชิญกับปัญหา

มากมาย เช่น ปัญหาจำานวน

แรงงานที่ลดลง การต้อง

พึ่งพาพลังงานและอาหารที่

เพิ่มขึ้นกับปัญหามลภาวะหนักหน่วง ล้วนเป็นปัจจัยที่ชะลอ

การเติบโตที่ของจีน

บทความน้ีเตือนว่า เพราะปัญหาเหล่าน้ีปักก่ิงอาจจะต้อง

ตัดสินใจใช้กำาลังเพื่อแก้ไขปัญหาไต้หวันก่อนท่ีวอชิงตันและไทเป

จะมีเวลาเพียงพอท่ีจะต้ังหลักเพื่อสกัดจีนได้ก่อน

บทความที่สองตีพิมพ์เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พาดหัวว่า 

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงคิดว่าตนเป็นเจ้าของอนาคต”

ผู้เขียนแย้งว่าการ

ผงาดขึ้นของจีนยังไม่ถึง                        

จุดสูงสุด และบรรดา

ผู้นำาปักกิ่งยังคงเชื่อมั่นว่า                           

ประเทศที่มีประชากรมาก

ที่ สุดในโลกอย่างจีนจะแซง               

หน้าสหรัฐฯ อย่างมีกลยุทธ์

แน่นอน 

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า จีนยังคงเติบโตในด้านต่างๆ ได้

เร็วกว่าสหรัฐฯ อีกด้านหนึ่งจุดอ่อนของอเมริกาคือสังคมที่เต็ม

ไปด้วยความแตกแยก

ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังกำากับดูแลให้ตนได้รับ

ความนิยมผ่านการปกครองแบบเผด็จการที่ตอบโจทย์ของ

สังคมจีนวันนี้

หากวิเคราะห์สถิติเศรษฐกิจทั้งหลายก็จะเห็นว่าจีนจะยัง

คงสยายปีกอำานาจทางเศรษฐกิจต่อไป แม้จะชะลอตัวลง

บ้างก็ตาม 

GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน

เติบโตประมาณ 6% ในปี 2019 ก่อนเกิดการระบาดของ 

COVID-19

ตัวเลขจีดีพีของจีนอาจแซงหน้าสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.

2028 (หรือ 7 ปีจากนี้) หากเราเชื่อการวิเคราะห์ของ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for 

Economic Research)

ที่เห็นได้ชัดคือ จีนแซงหน้าสหรัฐฯ ในการยื่นจดสิทธิ

บัตรระดับนานาชาติทั้งในปี 2019 และ 

2020 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกแล้ว

นอกจากนี้จีนยังแสดงความล้ำาหน้า

บดบังสหรัฐอเมริกาในเทคโนโลยีบางอย่าง 

เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์

เฝ้าระวัง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

สื่อสารเคลื่อนที่

แน่นอนว่าจีนก็เผชิญกับปัญหา

ประชากรที่ลดลงและความเหลื่อมล้ำาทาง

รายได้ที่หนักหน่วงในหลายๆ ด้าน

แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มั่นใจว่าจะ

สามารถรักษาเสถียรภาพทางสังคมได้ โดย

ใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังทางดิจิทัลที่พัฒนา

ขึ้นเอง

และเป็นระบบที่ประเทศตะวันตก

เทียบไม่ได้ เพราะการปกครองไม่เอื้อต่อ

การใช้เทคโนโลยีควบคุมพฤติกรรมของ

ประชาชนได้ถึงขนาดนั้น

โลกควรจะมีจุดยืนอย่างไรต่อจีนที่

อาจจะกลายเป็นมหาอำานาจเบอร์ 1 ใน

อนาคต?

คำาตอบก็น่าจะเป็นว่า หากจีนเติบโตเร็วจนเกิดความ

มั่นใจว่าจะสามารถกำากับควบคุมทิศทางของโลกได้ ก็น่า

หวาดหวั่นว่าจีนจะใช้อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ, ไซเบอร์

และการเมืองกดดันชาติที่เห็นต่าง

แต่ขณะเดียวกันโลกส่วนอื่นๆ ก็ควรจะต้องเปิด

โอกาสคบหากับจีนอย่างสร้างสรรค์

เพราะจีนย่อมตระหนักว่าหากตนถูกมองว่าเป็น

มหาอำานาจที่ต้องการจะกุมชะตากรรม โลกก็ย่อมจะถูกต่อ

ต้านอย่างแรง

และสหรัฐฯ กับยุโรปก็คงไม่ยอมให้จีนเติบใหญ่ถึง

ขนาดคับโลกขนาดนั้น

สำาหรับประเทศขนาดกลางและเล็กอย่างไทยและ

อาเซียน  “ยุทธศาสตร์การคานอำานาจระหว่างสองยักษ์

ใหญ่ระดับโลก” จึงมีความสำาคัญอย่างล้นเหลือ.

กาแฟดำ

ห
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ขาว

12

หน่ม ิ ารปน ลแชร นละ  ม. ายห ย

ทย  ้สอ �วร�ยง�นว� เมอวันที่  ธ.ค.  ที่ จ.สุ ทัย 

พบหนุมพิก�รส้ชีวิต ชอน�ยประก�ร ม�ล�พง ์ อ�ยุ  ป อย

บ้�นเล ที่  หม  ต.ย�ง ้�ย อ.เมืองสุ ทัย ทุกวันจะนั่งร

เ ็นวีลแชร์ออกจ�กบ้�นม�เร �ยสล�กกินแบงรั บ�ล เพอห�เงิน

เลี้ยงครอบครัวทั้งหมด  ชีวิต ดยปนวีลแชร์กล�งแดดเปรี้ยงบน

นนส�ยหลัก ตระเวนห�ลกค้� ปรอบ  ตัวเมืองสุ ทัย รวมระยะ

ท�ง ป-กลับวันละ  กิ ลเมตร น�ยประก�รบอกว� เดิมมีอ�ชีพ

เปนช�งรับจ้�ง ลุล�ยเปลือกหอย แตหลังเจอ รคระบ�ด ควิด-  

ง�นห�ย ทำ�ให้ต้องหันม� �ยลอตเตอรี่แทน เพอห�เงินเลี้ยงด

ครอบครัว ่งมีภรรย�ที่พิก�รเดิน ม ด้เหมือนกัน และลกส�ว อ�ยุ 

 วบ รวมทั้งหล�นกับพอต�ด้วย ร�ย ด้แคพอกินพอใช้ ปวัน  

มเหลือเก็บออม ว้ใช้ย�มจำ�เปน ปนวีลแชร์ �ยรอบตัวเมืองม�

น�น  ป  เดือนแล้ว ออกจ�กบ้�น  มงเช้� กลับ งบ้�น  มง

เย็น ป-กลับเกือบ  กิ ลเมตร ปนตอนแรก  มือพอง ปวดแ น 

ปวดหลัง ปหมด แตตอนนี้มือด้�น ร�งก�ยชินแล้ว เคยท้อแท้ แต

พอนก งหน้�ลกกับภรรย�ก็ทำ�ให้มีแรง ดส้ตอ  หนุมพิก�รส้ชีวิต

บอกอีกว� จำ�เปนต้องปนวีลแชร์เร �ย เพร�ะ มมีจุดประจำ�ให้

นั่ง �ยกับที่ สวนร เ ็นที่ใช้อย ื้อม�จ�กร้�น �ย องเก�ในร�ค� 

 บ�ท ใช้ง�นม�กว�  ป จนย�งสกและล้อเล็กใกล้จะพังแล้ว

ล่า นราย าศาล า ่อละ ลิงห าย 

อนแ ่น  เมอเวล� .  น. วันที่  ธ.ค.  พ.ต.ท.ชว

รัตน์ สิง ต สว. (สอบสวน) สภ.พล อ.พล จ. อนแกน รับแจ้ง

จ�กเจ้�หน้�ที่ดับเพลิงเทศบ�ลเมืองเมืองพลว� มีเหตุ หม้ศ�ล 

เจ้�พอละเลิงหว�ย ที่บงละเลิงหว�ย ห�งจ�ก สภ.พล ปประม�ณ 

 เมตร หลังรับแจ้งจงเดินท�ง ปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมด้วย 

พ.ต.อ. นอมสิทธิ วง ์วิจ�รณ์ กก.สภ.พล และกำ�ลังเจ้�หน้�ท่ี

ตำ�รวจอีกหล�ยน�ย เม่ือ ป งท่ีเกิดเหตุพบเจ้�หน้�ท่ีดับเพลิง

องเทศบ�ลเมืองเมืองพลกำ�ลัง ีดน้ำ�ดับเพลิงที่ประต หม้ น�ด

ใหญบริเวณท�งเ ้�จุด หว้เจ้�พอ ดยมีกลิ่นเหม็น องน้ำ�มันคละ

คลุ้ง ปทั่ว ประม�ณ  น�ที ส�ม�ร ควบคุมเพลิง ว้ ด้ ดยพบ

ว�บ�นประตด้�นในทั้งสองบ�น ก หม้ แตด้�นนอกที่เปนภ�พ

ว�ดเทพเจ้�รัก �ประต ม ด้ ก หม้แตอย�งใด ณะเดียวกัน

กำ�ลังเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ ด้ตรวจสอบรอบบริเวณศ�ลเจ้�พอ ่งเปน

สวนส�ธ�รณะหรือบงละเลิงหว�ย ปร�ก ว�พบแกลลอนใสน้ำ�มัน

น�ด  ลิตร กทิ้ง ว้ จำ�นวน  แกลลอน จ�กนั้น ด้ประส�น

เจ้�หน้�ที่พิสจน์หลัก �น  อนแกน ม�ตรวจห�ล�ยนิ้วมือและ

ดีเอ็นเอ องคนร้�ย พ.ต.อ. นอมสิทธิ วง ์วิจ�รณ์ กก.สภ.พล 

กล�วว� เจ้�หน้�ที่พิสจน์หลัก �นม�ตรวจที่เกิดเหตุและเก็บหลัก

�นที่พบในจุดเกิดเหตุ ปเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นสันนิ �นว�

�ลัดวงจรและว�งเพลิง ่ง ณะนี้ ด้ให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจลงพื้น

ท่ีสืบสวนห�ส�เหตุก�รเกิดเพลิง หม้ในครั้งนี้ใน  ประเด็นดัง

กล�ว ทั้ง �ลัดวงจรและว�งเพลิง.

า ม.  

น�ยธีรัจชัย พันธุม�ศ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พร้อมด้วยน�ยยิ่งชีพ อัช �นนท์ ้จัดก�ร

ครงก�รอินเตอร์เน็ตเพอก หม�ยประช�ชน 

( อลอว์) รวมกันแ ลง

ดยน�ยยิ่งชีพ ใน �นะ ้ชี้แจงร�ง

ก หม�ย กล�วว� ประช�ชนอ�จร้สก ิดหวัง 

เสียใจ กรธ ที่สภ�ปดตกร�งก หม�ยดัง

กล�ว ดย มแม้แตจะรับในสิ่งที่ประช�ชน

ชวยกันรณรงค์ ทำ�กิจกรรมม�กว�หล�ย

ร้อยครั้งเพอม�เสนอสสภ� เร�หวังอย�กจะ

เห็นสภ�ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง ด้ตรวจสอบ

วงดุลอำ�น�จที่ม�จ�กรั ประห�ร ที่เร�เคย

อยภ�ยใต้ประก�ศคำ�สั่งที่มีก�รจับกุม คุม

ัง ละเมิดสิทธิเสรีภ�พ ออกก หม�ยเพอ

เอื้อประ ยชน์ ป งที่ดิน ืนป� แต ลออก

ม� ส.ส.สวนใหญ มรับหลักก�ร และ มมี 

ส.ส.คนใดอธิบ�ยเหตุ ล ด้เลยว� มรับหลัก

ก�รเพร�ะเหตุใด หรือมีคว�มชอบธรรมใด 

แตเร�ยังมีอำ�น�จสำ�คัญต�มกล ก

ระบอบประช�ธิป ตย คือก�รเลือกตั้งครั้ง

ตอ ป อให้ประช�ชนจดจำ� ส.ส.เอ� ว้ ใคร

ที่ มรับหลักก�ร ดย มมีเหตุ ล ในก�ร

เลือกตั้งครั้งตอ ปเร�จะ มเลือกคนเหล�

นั้นเ ้�ม� ยังมีก หม�ย คสช.อีกหล�ย บับ

ที่ยังจำ�เปนต้อง กตรวจสอบ มว�จะ ณะ

นี้หรือในอน�คต ประช�ชนยังต้องรวมพลัง

กันส้ตอ ปอีกหล�ยครั้ง  น�ยยิ่งชีพระบุ

ด้�นน�ยณั วุ ิกล�วว� ร�งก  

หม�ยประก�ศคำ�สั่ง คสช.ยังมี ลบังคับใช้

อยในปจจุบันประม�ณ  บับ ดยเ พ�ะ

คำ�สั่ง คสช.ที่  คำ�สั่งเรียกร�ยง�น

ตัว รวม ป งก�รอุ้มห�ย ละเมิดสิทธิ จน

กระทั่งเสียชีวิต จ�ก ลกระทบ องคำ�สั่ง

นี้ คำ�สั่งท่ีเกี่ยวกับ ังเมือง อีอี ี เปนที่ม�

องนิคมอุตส�หกรรมจะนะท่ีกำ�ลังเปน

ประเด็น ณะนี้ ก หม�ยเกี่ยวกับก�รทวง

คืน ืนป�ที่มี ้ ด้รับ ลกระทบกว� ,  ร�ย 

จ�ก ,  กว�คดี เปนต้น ่งพรรค

ก้�ว กลต้อง อบอกว� ิดหวัง แต ม ิด

ค�ด เชนเดียวกับที่น�ยยิ่งชีพ ด้กล�ว ป 

มมี ส.ส.คนใดให้เหตุ ล ด้เลยว�อะ รคือ

ปจจัยที่ลงมติ มรับหลักก�ร ในเมอพวกเร�

บอกว�ม�จ�กก�รเลือกต้ัง แตยังมีคำ�สั่ง 

คสช.กดหัวพวกเร�อย ทำ� ม ง มชวยกัน 

ยืนยันว�เร�จะยังเดินหน้�รื้อมรดก คสช. 

รื้อระบอบประยุทธ์ทั้งหมด

น�ยรังสิมันต์กล�วว� ตน ิดหวัง

จริง  คว�มตั้งใจในก�รยกเลิกประก�ศ

คำ�สั่ง คสช. เร�เชอว�มันคือก�ร อดสลัก

สำ�คัญท�งก�รเมือง  ประช�ชนม�กม�ย

และ ส.ส.พรรคก้�ว กลทั้ง  คน ด้รับ ล 

กระทบจ�กประก�ศคำ�สั่ง คสช.ที่ควบคุม

ปดป�ก มให้พด เร�หวังว�เสียงนี้จะดัง

ป ง ส.ส.ให้ชวยกันเดินหน้�ประเทศอีก

ครั้ง แต ส.ส.ที่ลงมติ มรับหลักก�รกลับ ม

อธิบ�ย มสอส�รให้ประช�ชนทร�บ ทั้งที่

ร�งก หม�ยดังกล�วใช้เวล� ง  ปกว�

จะเ ้�สสภ� มีเวล�เตรียมตัวชี้แจง แตก็

มมีคำ�ตอบ มพดอะ ร แล้วลงมติ จง อ

ให้ประช�ชนชวยกันตรวจสอบนักก�รเมือง 

หรือ ส.ส.คน หนที่คัดค้�น มให้ประเทศ

เดินหน้� ปสระบอบประช�ธิป ตย 

คนที่ หวต มรับหลักก�ร อให้ ป

สองกระจกว�จำ� ด้หรือ มตัวเองเปนใคร 

ใครเลือกท�นม� คสช.หรือประช�ชนเลือก

ท�นม� ้�จำ�ตัวเอง ด้ก็ อให้แก้ปญห�ให้

ประช�ชน แต ้�จำ� ม ด้ประช�ชนก็จะจำ�

ท�น ม ด้เหมือนกัน เหมือน ลกรรมที่ท�น

ทำ�ม�  น�ยรังสิมันต์ระบุ

น�งอมรัตน์กล�วว� ิดหวังเปน

อย�งม�กกับ ลก�รลงมติอัปยศ ือเปน

เรอง ิดปกติอย�งม�ก แตก็ อให้กำ�ลังใจ

ประช�ชน แม้จะ ดนปดตกแต มสญเปล� 

อย�งน้อยเร�ก็ ด้เปดหน้�ก�กคนที่ มยอม

ปลดแอกออกจ�กบ�และ มยอมปลด

ตรวนแล้ว.

าล่มอ

ทั้งนี้น�ยสุช�ติกดออดเรียกอย -  น�ที 

แตภ�ยในห้องประชุมยังมี ส.ส.บ�งต� 

กอนที่น�ยสุช�ติจะให้ ส.ส.กดบัตรแสดง

ตนเปนองค์ประชุม เมอ ส.ส.กดบัตรแสดง

ตนครบ ้วนแล้ว น�ยสุช�ติทิ้งระยะเวล�

อยครหน่งกอนจะบอกว�  มครบอีกแล้ว

หรือครับ  และสั่งปดประชุมทันที ดย ม

ยอม �นคะแนนว�มีองค์ประชุมอยเท�ใด 

ดยกอนหน้�นี้ วิปรั บ�ลและแกน

นำ�พรรคก�รเมืองต�ง  ในรั บ�ลพย�ย�ม

แก้ปญห�สภ�ลมที่เกิด ้นบอยในชวงหลัง 

่งก็ดี ้นม�ระยะหน่ง จนม�เกิดเหตุดัง

กล�ว ้นอีกครั้งในครั้งนี้ 

ด้�นคว�มเคลอน หวศกชิง ้ว�ร�ชก�ร 

กรุงเทพมห�นคร พล.อ.ประวิตร วง ์

สุวรรณ รองน�ยกรั มนตรี ใน �นะหัวหน้�

พรรคพลังประช�รั  (พปชร.) ให้สัมภ� ณ์

งกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ อช� น�ยก

รั มนตรีและ รมว.กล� หม ระบุว�จะให้มี

ก�รเลือกตั้ง ้ว�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร 

( ้ว�  กทม.) ในชวงกล�งป  ว� เปน

เวล� ดยประม�ณ ยัง ม ด้กำ�หนดเวล�ที่

แนชัดออกม� จะเปนเมอ หรก็ ด้  แต ม

เกินกรอบเวล�ดังกล�ว

ปอม ม่ ่ง นชิง ่า  ทม.

พลเอกประวิตรยังกล�ว งคว�ม

ชัดเจน องพรรค พปชร.ในก�รสงคนลง

สมัคร ้ว�  กทม.ว� ให้กรรมก�รบริห�ร

พรรคพิจ�รณ� เนองจ�กมีคนแสดงคว�ม

ประสงค์หล�ยคน เมอ �มว�กอนหน้�น้ี

เคยบอกว� พรรค พปชร.จะ มสง ้สมัคร 

แตทำ� มตอนน้ีจะพิจ�รณ�ตัวว�ท่ี ้สมัคร 

้ว�  กทม. พล.อ.ประวิตรกล�วว� มใช

สง แตจะสนับสนุนใครที่เปนคนดี ม�

ทำ�ง�นรวมกับรั บ�ล ใครก็ ด้ มใชว�เร�

จะสง

เมอ �มว� นิย�ม ้ว�  กทม. ว้ควร

จะเปนอย�ง ร พล.อ.ประวิตร กล�วว� 

ต้องเปนคนดี มีวิสัยทัศน์ ในก�รทำ�ง�น 

และทำ�ง�นด้วยคว�ม ปรงใส ทำ�ให้ประช�ชน

ด้อยดีกินดี  สวนเรองก�รทำ� พลวัดคว�ม

นิยม องพรรคน้ัน ม ด้ทำ�เลย เรอง พล

�ม ้สอ �วก็ร้

น�ยจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. 

ใน �นะหัวหน้�ภ�ค กทม. พรรค พปชร. 

กล�ว งกระแสที่พรรคจะ มสง ้ว�  กทม. 

ดยยืนยันว� มเปนคว�มจริง เนองจ�ก

เม่ือว�นน้ีในก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รพรรค ตนเองใน �นะ กก.บห.และ

เปนหัวหน้�ภ�ค กทม. ด้ร�ยง�นคว�ม

คืบหน้�ในก�รจัดทำ�ร�งน ยบ�ยก�รสง ้

สมัคร ส.ก.ทั้ง  เ ตในน�มพรรค และ

ก�รคัดสรร ้สมัคร ้ว�  กทม. องพรรค 

่ง กก.บห. ด้รับทร�บคว�มคืบหน้�เรอง

ต�ง  ดังกล�ว และยังให้ ้อสังเกตว�ใน

สวนก�รคัดสรร ้สมัคร ้ว�  กทม.นั้น อ

ให้คณะทำ�ง�นภ�ค กทม.ใช้เวล�พิจ�รณ�

้สมัครที่ดีที่สุดกอนเสนอม�ยัง กก.บห.

เพอพิจ�รณ�ใน ั้นตอนสุดท้�ย และยัง

มช้�เกิน ปท่ีจะเปดตัว ท้ังน้ีตน ด้แ ลง

ยืนยัน ปแล้วเมอว�นนี้ หลังก�รประชุม 

กก.บห. และในวันจันทร์ที่  ธ.ค. ที่จะ

งนี้ ด้ติดตอว�ที่ ้สมัคร ส.ก.ทั้ง  เ ต 

่ง ณะนี้ �ดอีกเพียง -  เ ต เพอแจ้ง

มติ กก.บห.อย�งเปนท�งก�รและจะ ด้เดิน

หน้�ทำ�ง�นในพื้นที่ตอ ป

น.ส.พัชรินทร์ ำ�ศิริพง ์ ก

พรรค พปชร.กล�ว งเรอง ้ว�  กทม.ว� 

ก�รเลือกตั้ง ้ว�  กทม.เปนเรอง องทุก

พรรคก�รเมืองที่ส�ม�ร สง ้สมัครลงรับ

เลือกตั้ง และคนตัดสินคือประช�ชน อย�ก

ให้แตละพรรคแ ง ันกันสร้�งสิ่งท่ีเปน

ประ ยชน์ สิ่งที่ดีง�มให้แกประช�ชนและ

บ้�นเมือง แล้วประช�ชนจะเปน ้ตัดสิน

เอง ยืนยันว�ก�รสง ้สมัครเลือกตั้ง ้ว�  

กทม. องพรรคจะต้อง �นกระบวนก�รคัด

สรรตัว ้สมัคร ที่มีคว�มร้คว�มส�ม�ร

เพอมุงแก้ ปญห�ให้ประช�ชน 

พล.ต.อ.อัศวิน วัญเมือง ้ว�  

กทม. ให้สัมภ� ณ์กรณีก�รลงสมัครเลือก

ตั้ง ้ว�  กทม.ว� ยัง มมีพรรค หนติดตอ

ม� ตอนนี้ก็ทำ�ง�นในหน้�ที่ให้ดีที่สุด สวน

จะลงสมัครหรือ มนั้น อตัดสินใจอีกครั้ง 

เมอ กกต.ประก�ศจัดก�รเลือกตั้งที่ชัดเจน

ว่�เมื่อใด ก็จะตัดสินใจเมื่อนั้น ส่วนจะ

ลงรวมกับพรรคก�รเมืองหรือลงในน�ม

อิสระ ก็ต้องรอให้ กกต.ประก�ศเลือก

ตั้งให้ชัดเจนกอน มองว�เปนเรองดีที่มี ้

เตรียมสมัครเปน ้ว�  กทม.จำ�นวนม�ก 

ทำ�ให้ประช�ชนจะ ด้มีท�งเลือกว�เ �ชอบ

ใคร อย�กให้ลงทุกพรรคเลย -  คนก็ดี 

ประช�ชนจะ ด้มีตัวเลือก 

สวนน�ยชัยธวัช ตุล�ธน เล �ธิก�ร

พรรคก้�ว กล กล�ว งก�รสงคนลงสมัคร 

้ว�  กทม. องพรรคก้�ว กลว� อให้รอ 

ดที เดียวตอนคิกออ เปดตัวในเดือน

มกร�คม  ดยค�ดว�จะเปดตัวใน

ชวงกล�งเดือนเปนต้น ป ่งเปนบุคคลที่

เปนที่ร้จักแนนอน 

ร. อ ะ หลาน อน ตน

ด้�นน�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ้

สมัคร ้ว�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ในน�ม

พรรคประช�ธิปตย์ กล�ว งกรณี ดร.เ อร์ 

เบิร์ต อน์ส ตน์ เปนอ�จ�รย์ที่ปรก �สมัย

ศก �อยในระดับปริญญ�เอก ที่มห�วิทย�

ลัยเอ็ม อที ม ด้เปนหล�นกับอัลเบิร์ต 

อน์ส ตน์ว� เมอตน ปเรียนที่เอ็ม อที

ด้รับคำ�บอกเล�จ�กรุนพ่ีที่เรียนอยกอน

ว� ชคดีม�กที่ ด้เรียนกับดร.เ อร์เบิร์ต 

เพร�ะเปนหล�น องอัลเบิร์ต อน์ส ตน์ 

่งตนเชอ ดยบริสุทธิใจม� ดยตลอด ม ด้

มีเจตน�จะยกเรองนี้ ้นม�เพอใช้ในก�รห�

เสียง ้�ใคร ด้ติดต�มจะทร�บว� ด้พด ง

เรองนี้ในก�รบรรย�ยม�ตลอด -  ปที่ �น

ม� เพร�ะเชอ ดยบริสุทธิใจอย�งนั้นจริง  

น�ยสุชัชวีร์กล�วอีกว� ดร.ทว�รั  

สตะบุตร หัวหน้� ้ตรวจร�ชก�รกระทรวง

พลังง�น ศิ ย์เก�เอ็ม อที และเคยเรียน

กับ ดร.เ อร์เบิร์ต ก็ยังเชอว�เปนหล�น

เหมือนกัน เพร�ะสมัย ปเรียนที่เอ็ม อที

ก็ ด้รับก�รบอกเล�เรองนี้ รวมทั้ง ศ.ดร.

บุญชัย อุก ชน อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�

วิศวกรรม ยธ� จุ �ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ที่

เคยเรียนกับ ดร.เ อร์เบิร์ต ก็บอกเชนกันว�

เล �  ภ�ควิศวกรรม ยธ� เอ็ม อที เล�ว�  

ดร.เ อร์เบิร์ตคือหล�น องอัลเบิร์ต อน์ 

ส ตน์เชนกัน

้สอ �วร�ยง�นว� เมอวันที่  

ธ.ค.ที่ �นม� ศ.ดร.สุชัชวีร์ ด้เปดตัวลง

สมัครรับเลือกตั้ง ้ว�  กทม.และแ ลง

น ยบ�ย ดยตอนหน่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์อ้�ง

งประวัติก�รศก �ว� จบปริญญ�เอก

ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์ ส� � ยธ� จ�ก

ส �บันเทค น ลยีแมส �ชเ ตส์ ประเทศ

สหรั อเมริก� ดยเปนลกศิ ย์ อง ศ.เ อร์ 

เบิร์ต อน์ส ตน์ หล�นแท้  อง อัลเบิร์ต 

อน์ส ตน์ นักวิทย�ศ�สตร์ชอก้อง ลก

ดยเมอวันที่  ธ.ค. มติชนออน ลน์

ด้เ ยแพรอีเมลก�รสอบ �ม ้อเท็จจริงดัง

กล�วกับ ศ.เ อร์เบิร์ต อน์ส ตน์ และ ด้

รับก�รยืนยันว� น�ยสุชัชวีร์เปนนักเรียน

ปริญญ�เอก องตนเองจริง และเปนคนที่

เกงม�ก แตอย�ง รก็ต�มประเด็นที่ระบุว� 

ตนเปนหล�นแท้  องอัลเบิร์ต  อน์ส ตน์

นั้น มเปนคว�มจริง

เรื่องดังกล่�วทำ�ให้น�ยณั ช� บุญ

ชยอินสวัสดิ ส.ส.กทม.และ กพรรค

ก้�ว กลวิจ�รณ์ว� ก�รเปดตัว องน�ยสุ

ชัชวีร์ยิ่งใหญอลังก�ร ที่ ด้พด งเรอง ทนี 

สต�ร์ก หรือก�รเปนท�ย�ท อง อน์ส ตน์ 

นั้น เปนมุมมอง องน�ยสุชัชวีร์ แต �ม

ว�ประช�ชน ด้อะ รจ�กก�รเปนท�ย�ท

อน์ส ตน์ และคนที่อ้�ง งก็สงจดหม�ย

้�มทวีปม�ชี้แจงว� ม ด้เปนญ�ติกับ อน์ 

ส ตน์ กรณีนี้เปนบัน ดก้�วแรกที่น�ยสุชัช

วีร์น�จะก้�วพล�ด เพร�ะน ยบ�ยที่ประก�ศ

ว้ ม ด้ตอบ จทย์คน กทม. สวนที่น�ยสุชัชวีร์

ระบุก�รเชอ ้อมลที่คล�ดเคลอนจ�กรุนพี่ 

เปนก�รเชอ ดยบริสุทธิใจนั้น ห�กน�ยสุชัชวีร์

แจ็กพอต ด้เปน ้ว�  กทม.จริง �น ป  

 ปจะม�บอกว�ตัวเองเชออย�งบริสุทธิใจ

ว�พรรค ปชป.ดีที่สุด หรือบอกว�เชออย�ง

บริสุทธิใจว�จะทำ�เรองนี้ ด้ แตกลับทำ� ม

ด้ แบบนี้คนกทม.ก็ต้องเสียเวล� ปอีก ก�ร

งรุนพี่บอกตอ  กันม�นั้น มเท� หร แต

งแล้วเชออย�งบริสุทธิใจเปนระยะเวล�

ย�วน�นหล�ยป ตั้งแตเรียนจบเอ็ม อทีม� 

แล้วนำ�ม�พดตอส�ธ�รณชนอย�งภ�คภมิใจ 

ต้อง �มกลับว�นี่คือวุ ิภ�วะ องคนที่จะม�

เปน ้ว�  กทม.หรือ ม

วันเดียวกัน คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุ

ร�พันธุ์ ประธ�นพรรค ทยสร้�ง ทย นำ�

บวนค�ร�ว�นสร้�ง ทย  จังหวัดออก

เดินท�งจ�กจังหวัดชัยภมิ ง อนแกน ดย

ด้เปดตัวว�ที่ ้สมัคร ส.ส. อนแกน  เ ต  

ประกอบด้วย น�งส�วรัมภ�ม�ศ ที ธน�

นนท์ ว�ที่ ้สมัคร ส.ส.เ ต  นพ.กันณพงศ์ 

อัคร ชยพงศ์ ว�ที่ ้สมัคร ส.ส.เ ต  น�ย

พชรกร อรรณนพพร ว�ที่ ้สมัคร ส.ส.เ ต  

พรรค ทยสร้�ง ทย ่งทั้ง  คน ือเปน

คนรุนใหมที่สนใจก�รเมือง เชอมั่นใน ้นำ�

พรรค เชอมั่นในน ยบ�ย องพรรคว�จะนำ�

ปสก�รป ิบัติ ด้จริง ส�ม�ร สร้�งเศร  

กิจที่ดี.

มทรปรา าร  เมอเวล� .  น. 

วันที่  ธ.ค.  ร.ต.ท.หญิง

บล � ณะบุตรจอม รองส�รวัตร

สอบสวน สภ.เมืองสมุทรปร�ก�ร 

รับแจ้งมีอุบัติเหตุลิ ต์สง องหนีบ

หัวเด็กช�ยวัย  วบเสียชีวิต 

ภ�ยในร้�นประกิต ้�ใบ ตั้งอยเล

ที่  นนสุ ุมวิท ต.ป�กน้ำ� 

อ.เมือง  จ.สมุทรปร�ก�ร หลัง

รับแจ้งจงพร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ชุด

สืบสวนและมลนิธิรวมกุศลสมุทร 

ปร�ก�รเดินท�ง ปตรวจสอบ  

ที่เกิดเหตุเปนอ�ค�รพ�ณิชย์

สง  ชั้น  คห� ประกอบกิจก�รทำ�

้�ใบกันแดดกัน น พบว�มีก�รเคลอน

ย้�ยศพเด็กช�ยลงม�ด้�นล�งแล้ว ชอ

เด็กช�ยบอล อ�ยุ  วบ สัญช�ติ 

เมียนม� สภ�พมีบ�ดแ ล ีก �ดที่

แก้ม ้�ง ้�ย และกะ หลกด้�นหลัง

้�ง ว�แตก เลือดแดง �นเต็มตัว

จ�กก�รสอบ �มน�ยเส�ร์ 

ศรีส�นอก คนง�น องร้�น ด้เล�

ว� กอนเกิดเหตุตน ด้ นลังกระด�

เ ้�ลิ ต์ น องเพอนำ� ปเก็บที่ 

ชั้น  ดยที่มีน้องบอล ้นลิ ต์ ป

ด้วย และ ณะท่ีกำ�ลัง นออกจ�ก

ลิ ต์ ด้ยินเสียงร้อง องน้องบอลท่ี

ด้นอนเลนอยกับพื้นลิ ต์ จงหัน ปด 

พบว�มือ องน้องบอลกำ�อยที่เชือก

่งเปนสวิตช์ ้น-ลงลิ ต์ และตัว

ลิ ต์มีก�รเคลอนตัวลง ปด้�นล�ง

ด้หนีบหัว องน้องบอล ด้วยคว�ม

ตกใจตนจงรีบกดลิ ต์ให้เคลอนตัว

ลง และรีบนำ�นำ�ร�ง องน้องบอล

ออกม� เรียกพอและแม องเด็กม�

ชวยกันอุ้มเพอจะ ปสง รงพย�บ�ล 

แตเห็นเลือดน้องบอลออกม�ม�กจง

ทร.แจ้ง อร พย�บ�ล แตก็ มทัน 

น้อง ด้เสียชีวิตกอนแล้ว 

เบ้ืองต้นเจ้�หน้�ท่ี ด้เชิญตัว

น�ยเส�ร์ ปทำ�ก�รสอบสวน ้อเท็จ

จริงอีกครั้งที่ สภ.เมืองสมุทรปร�ก�ร 

พร้อมด้วยเจ้� องร้�นที่เกิดเหตุ ว�

เ ้� �ยกระทำ�ก�ร ดยประม�ททำ� 

ให้ ้อน งแกคว�มต�ยหรือ ม เพอ

ดำ�เนินก�รต�มก หม�ยตอ ป.

สลดลิ ต์ น อง

หนีบหัวเด็กพม�

กะ หลกแตกดับ

อ่างทอง  ลุงเ ยวัย  ป รับ

ส�รภ�พว� ม ืนหล�นส�ววัย 

 ปจริง อ้�งบอกให้ทำ�ง�นบ้�น

แล้วมือ ป ดนกับอวัยวะเพศ 

ทำ�ให้เกิดอ�รมณ์จงลงมือ ม ืน 

พอดีกับป� องเด็กเ ้�ม�เจอ

วันที่  ธ.ค.  ที่ สภ.เมือง

อ�งทอง จังหวัดอ�งทอง เจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจ ด้ทำ�ก�รสอบสวน

น�ยธนวั น์ แสงเทียน อ�ยุ  

 ป ลุงเ ย ที่กอเหตุ ม ืนหล�น

ส�ว แตให้ก�รป ิเสธ ล�สุดเจ้�

ตัว ด้ส�รภ�พยอมรับว�ตนเอง 

ด้ ม ืนหล�นส�ววัย  ปจริง 

ดยเล�ว� ตน ด้ดุหล�นให้ชวย

ทำ�ง�นบ้�น แตหล�น มยอมทำ� 

ตนจงใช้มือตี ่งหล�นส�ว ด้

ตอส้ล้มลงบนที่นอน แล้วมือ อง

ตน ป ดนอวัยวะเพศหล�นส�ว 

ทำ�ให้เกิดอ�รมณ์ท�งเพศจง ด้จับ

หล�นส�ว อดก�งเกงออกแล้ว

ลงมือ ม ืน แตระหว�งที่กำ�ลัง

ม ืนปร�ก ว�ท�งป� องเด็ก 

คือน�งส�วนิตย� เสร็จธุระ อ�ยุ 

 ป เ ้�ม�เห็นพอดี จงใช้

�ดที่หลัง องตน และ ด้ ปแจ้ง

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ สภ.เมืองอ�งทอง

ด้�นน�งส�วนิตย�เปด

ใจว� เคยเห็นแตใน �ว ครั้ง

นี้พบเห็นเปนคนในครอบครัว

ตนเอง ตนเ ้�ม�เห็นพอดี ม ห

สุด ีด จงใช้ ุง ที่ ื้อม�เพอล�ม

หม� �ดลง ปอย�งเต็มแรง ่ง

มอย�กให้ ใคร ด้เจอเรองแบบ

นี้ ่งท�งหล�นส�ววัย  ปนั้น 

ท�งย�คือแม องตนเองเลี้ยงม�

ตลอดตั้งแต่ยังเล็ก  เนื่องจ�ก

น้องสะใภ้ ด้เลิกร�กับน้องช�ย 

ท�งย�เลยเลี้ยงด ว้ และท�งพอ

องหล�นส�ว ด้ติดคุกม�หล�ยป 

อยที่เรือนจำ�อ�งทอง สวนย�แท้  

องหล�นส�วคือแม องตนนั้น

ด้เสียชีวิตเมอตอนต้นปที่ �นม�

น�งนันทวดี อ�สิงสม�

นันท์ นักพั น�สังคมชำ�น�ญ

ก�รพิเศ  สำ�นักง�นพั น�

และคว�มมั่ นคง องมนุ ย์  

(พมจ.) อ�งทอง กล�วว� จะ

ทำ�ก�รประชุมสหวิช�ชีพเพื่อ

ทำ�ก�ร �มห�คว�มจริง พร้อม

ให้ก�รชวยเหลือเด็กอย�งเรง

ดวน เบ้ืองต้นท�งครอบครัว

ส�ม�ร ดแลเด็ก ด้ก็ให้อยกับ

ท�งครอบครัว ปกอน และ พมจ.

จะเ ้� ปติดต�มดแล

สวนท�งด้�น พ.ต.อ.นั

พง ์ ศรีเพ็ญประภ� กก.สภ. 

เมืองอ�งทอง กล�วว� หลัง ด้รับ

แจ้งก็พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 

สภ.เมืองอ�งทอง เ ้�ควบคุมตัว

ด้ตั้งแตเมอว�นที่ �นม� เบื้อง

ต้น ้ต้องห�ป ิเสธ ล�สุดให้ก�ร

รับส�รภ�พแล้ว ด้สงตัวให้พนัก 

ง�นสอบสวนเพอดำ�เนินคดีต�ม

ั้นตอน องก หม�ยตอ ป.

ลง ย าร า ม่ นหลาน ย ป ริง

า ิน   ตำ�รวจ สภ.ก� สินธุ์

จับกุมน�ยเลอวิทย์ กรแก้ว หรือ

นะ ม อ�ยุ  ป หัว จกท่ียก

พวก ลทำ�ร้�ยนักเรียนเทคนิค

ก� สินธุ์ หลังเ ้� ปดหนัง  คิงส์

จนอิน ตรวจพบสวนใหญ ม ด้

เรียนหนังสือ

จ�กกรณีกลุมวัยรุนหล�ย

สิบคนแตงตัวคล้�ยกับนักเรียน

อ�ชีวะยกพวก ลทำ�ร้ �ยกัน

บริเวณล�นจอดร จักรย�นยนต์

ประตท�งเ ้�-ออก ง รงหนัง 

ห้�งสรรพสินค้�บิก ีก� สินธุ์ 

เมอชวงเย็นวันที่  ธ.ค.ที่

�นม� ดยมีช�วบ้�น �ยคลิป

วิดี อแล้วนำ�ม� พสต์ในเ บุก 

พร้อม ้อคว�ม เบิ่งหนัง กะหยัง

ตีกันเน�ะ อินเกินจริง  ค�ดว�

กลุมวัยรุนดังกล�วพย�ย�มวิ่ง

ลทำ�ร้�ยกันหลังจ�กดหนังเรอง 

  

ล�สุดเมอวันที่  ธ.ค.  

พ.ต.อ. กวิท เจริญวั นศักดิ รอง 

บก.ภ.จว.ก� สินธ์ุ พ.ต.อ.พัท

กร ศ�สนะสุพินธ์ กก.สภ.เมือง

ก� สินธุ์ พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ชุด

จับหัวโจกอินหนังไล่ตีนร.เทคนิค

สืบสวน สภ.เมืองก� สินธุ์ รวม

แ ลง ลก�รจับกุมตัวน�ยเลอ

วิทย์ กรแก้ว หรือนะ ม อ�ยุ  

 ป อยบ้�นเล ที่  ม.  

ต. พนทอง อ.เมือง  จ.ก� สินธุ์ 

่งเปนหัว จกพ�พวก ลทำ�ร้�ย

ร�งก�ยนักเรียนวิทย�ลัยเทคนิค 

ทำ�ให้นักเรียนช�ยอ�ยุ  ป ด้

รับบ�ดเจ็บ

ดยท�งน�ยเลอวิทย์

พร้อมพวก ด้ดหนังเรอง  คิงส์  

จ�กนั้ น เกิด อินกับหนั งและ

ตะ กนว� อิน ว้ย  กอนจะ

พ�พวก ลทำ�ร้�ยกลุมนักเรียน

เทคนิคดังกล�ว และจ�กก�ร

ตรวจสอบยังพบว� น�ยเลอวิทย์

มีหม�ยจับใน ้อห�พย�ย�ม � ้

อน, พ�อ�วุธปนติดตัว ปในเมือง 

หมบ้�น หรือท�งส�ธ�รณะ ดย

มมีเหตุอันควร, ยิงปน ดยใช

เหตุในเมือง หมบ้�น หรือท่ี

ชุมชนอีกด้วย

พ .ต .อ . กวิ ทกล�วว� 

สำ�หรับน�ยเลอวิทย์ ม ด้เปน

นักเรียนแตอย�งใด พ ติกรรม

วันเกิดเหตุ กลุม องน�ยเลอวิทย์

ประม�ณ  คน สวนใหญ ม

ด้เรียน แตแตงตัวให้คล้�ยกับ

นักเรียนส�ยอ�ชีวะ เสื้อสี �ว 

ก�งเกงสแล็กส์ คลุมทับด้วยเสื้อ

แ นย�วม�ดหนังเรอง  คิงส์ 

เพร�ะจะ ด้สวนลด  บ�ทเมอ

ใสเสื้อช็อปประจำ�ส �บันม�ด เมอ

ดหนังจบ กลุม องน�ยเลอวิทย์ ด้

ตะ กนใสม�ท�งนักเรียนเทคนิค

ว� อิน ว้ย  จ�กนั้นก็ลงมือวิ่ง ล

ทำ�ร้�ยกลุมนักเรียนเทคนิค และมี

ช�วบ้�น �ยคลิป ว้ ด้

พ.ต.อ. กวิทกล�วอีกว� 

จ�กก�รตรวจสอบประวัติพบว�

น�ยเลอวิทย์ยังเปน ้ต้องห�ต�ม

หม�ยจับ องศ�ลจังหวัดก� สินธุ์ 

ใน ้อห�พย�ย�ม � ้อน, พ�

อ�วุธปนติดตัว ปในเมือง หมบ้�น 

หรือท�งส�ธ�รณะ ดย มมีเหตุ

อันควร, ยิงปน ดยใชเหตุในเมือง 

หมบ้�นหรือที่ชุมชนอีกด้วย หลัง

กอเหตุใช้อ�วุธปนยิงใสช�วบ้�นที่

บ้�นหนองกุง อ.เมือง  จ.ก� สินธุ์ 

เมอวันที่  พ ภ�คม .

กำ�หนดก�รบำ�เพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม 

อ.ประยอม ซองทอง
ศิลปินแห่งชาติ

ณ ศ�ล� ๖ (ชวลิตธำ�รง), วัดธ�ตุทอง

วันอ�ทิตย์ที่ ๑๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำ�ศพ

 ๑๗.๓๐ น. พิธีพระร�ชท�นน้ำ�หลวงอ�บศพ

 ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๓-วันเส�ร์ที่ ๑๘ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม

**ห�กมีกำ�หนดก�รเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทร�บในภ�ยหลัง**
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

แห่ร้องขวาง

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้

บริโภค เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อขอให้ต้ังกรรมาธิการ

ตรวจสอบการขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษผู้

ต้องขังคดีทุจริตคอร์รัปชัน

นพ.ตุลย์กล่าวว่า ตามท่ีมีพระราช

กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษลดโทษรวม 4 

คร้ัง กรณีนักโทษจำาคุกในคดีโครงการรับจำานำา

ข้าวมีหลายคนพ้นโทษไปแล้ว เนื่องจากมีการ

พิจารณาว่าเป็นนักโทษช้ันเย่ียมจึงได้รับการ

ลดโทษ ส่งผลให้ประชาชนท่ีรักความเป็นธรรม

ยอมรับไม่ได้และคัดค้านอย่างรุนแรง เพราะมอง

ว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องสำาคัญท่ีสุดในประเทศ

“ซ่ึงการลดโทษอย่างน้ีไม่มีใครรับได้ แต่

การลดโทษเช่นน้ีเหมือนเป็นการเอ้ือการทุจริต

เพื่อให้คนทำาผิดได้ลดโทษโดยเร็ว จึงมายื่นต่อ

สภาและวุฒิให้ตรวจสอบข้ันตอนการลดโทษ ใน

การเอ้ือประโยชน์ต่อคนทุจริตให้พ้นโทษโดยเร็ว 

เพื่อนำาผลจากการตรวจสอบท่ีได้ไปดำาเนินการ

ทางกฎหมายต่อไป” นพ.ตุลย์ระบุ 

นายสมชายกล่าวว่า ตนเองจะนำาเรื่อง

นี้เข้าหารือในชั้น กมธ.ว่า กระบวนการในการ

เลื่อนชั้นนักโทษเป็นไปในลักษณะใด และเป็น

อภิสิทธ์ิชนหรือไม่ เหตุใดคนไม่กี่คนใช้เวลา

เพียงไม่กี่เดือนลดโทษเหลือเพียงไม่กี่ปี รวมถึง

เห็นด้วยในการเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ในมาตรา 8 

เรื่องคณะกรรมการราชทัณฑ์เดิมที่มาจากการ

แต่งตั้งเพียง 7 คนจาก รมว.ยุติธรรม ซึ่งควรมี

ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากกว่านี้ ส่วน

มาตรา 52 ควรเพิ่มวรรคท้ายเข้าไปว่า คดี

ทจุรติโกงชาตแิละอาชญากรรมรา้ยแรงเปน็ภยั

ต่อสังคม ต้องได้รับโทษ 1 ใน 3 ก่อนจึงจะเข้า

สูก่ระบวนการขอรบัพระราชทานอภยัโทษ และ

ทัง้หมดตอ้งรบัโทษไมเ่กนิกึง่หนึง่ของคำาตดัสนิที่

ศาลได้พิพากษาไปแล้ว

ท่ีสำานักงาน ผู้ตรวจการ แผ่นดิน  นายศรี

สุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคม องค์การพิทักษ์ 

รัฐธรรมนูญ ไทย  ยื่นคำาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เพ่ือขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราช

กฤษฎีกาอภัยโทษท่ีกำาลังเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์

และขัดแย้งกันน้ัน ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 

50 (10) และมาตรา 63 หรือไม่ อันเนื่องมาจาก

เป็นการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 175 

ของรัฐธรรมนูญ 2560 ท้ังน้ีต้ังแต่มีรัฐธรรมนูญ 

6 เม.ย.60 จนถึงปัจจุบันมี 5 ฉบับด้วยกัน

“โดยท้ัง 5 ฉบับได้มีการจัดทำาบัญชีท้าย

พระราชกฤษฎีกาว่าการจะอภัยโทษน้ัน เม่ือ

ไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามีการอภัยโทษให้

ผู้ท่ีถูกจำาคุกในกฎหมายเก่ียวกับเรื่องการปราบ

ปรามการทุจริต ซ่ึงเป็นประเด็นสำาคัญท่ีหลาย

คนสงสัยว่า ทำาไมรัฐบาลโดยกรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม จึงบรรจุบัญชีรายชื่อกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปรามการทุจริตน้ีอยู่ใน

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษด้วย โดย

สมาคมฯ  เห็นว่าเรื่องน้ีเป็นบทบาทของผู้ตรวจ

การแผ่นดิน ท่ีจะสามารถเสนอเรื่องน้ีไปยังศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยตีความว่า พระราช

กฤษฎีกาอภัยโทษท้ัง 5 ฉบับน้ันขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในเบ้ืองต้น”  นายศรี

สุวรรณระบุ  

วันเดียวกัน ท่ีสำานักงานคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต 

ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายพิศิษฐ์ 

พัฒนกิจจำารูญ ผู้อำานวยการสำานักสืบสวน ถึง

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ต้ังคณะอนุกรรมการ

ไต่สวนกรณีนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอายุตม์ สินธพ

พันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เสนอลดโทษช้ันเย่ียม

ให้นักโทษคดีทุจริตจำานำาข้าวว่าผิดกฎหมายอื่น

ใด หรือผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยท้ัง 2 คนใช้

กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

ดำาเนินการบริหารโทษ (ลดโทษ) กับบุคคล

ท่ีได้รับการลงโทษตามคำาพิพากษาคดีทุจริต

โครงการจำานำาข้าวท่ีกำาลังถูกกระแสสังคมต่อ

ต้านอยู่ขณะน้ี 

นายวัชระระบุว่า ท้ังน้ีขอให้ ป.ป.ช.เชิญ

นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ  และพลอากาศเอก

ประจิน จ่ันตอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม  มาให้ข้อมูลว่ามีการแก้ไขกฎระเบียบ

ลดโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชันเกิดข้ึนในสมัยใด 

มีบุคคลใดเก่ียวข้องบ้าง และให้กันข้าราชการ

กรมราชทัณฑ์ช้ันผู้น้อยไว้เป็นพยานเพื่อความ

เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ด้านนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องพระ

ราชกฤษฎีกาท่ีออกมาแล้วใครได้รับประโยชน์

บ้างหรืออย่างไร ไม่ได้มีช่ือบัญชีไว้ก่อนล่วง

หน้า เป็นไปตามกฎหมายและมาตรา หากใคร

เข้าเกณฑ์ก็ต้องได้ ขณะน้ีรัฐบาลต้ังกรรมการ

คนนอกมาตรวจสอบแล้ว ถือเป็นสิทธ์ิของทุก

คนตามรัฐธรรมนูญท่ีจะตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม 

กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการอิสระมา

ตรวจสอบ ตนเองไม่ทราบเพราะเป็นกรรมการ

อิสระ ไม่ได้มาถามกระทรวง 

นายสมศักด์ิระบุด้วยว่า ตนเองกับนาย

บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ท่ีได้รับการลดโทษ ไม่ได้คุ้นกัน 

ไม่ได้ใกล้ชิดอะไร ขออย่ากล่าวอ้าง เพราะตนเอง

มีหลักการแนวคิดของตนเอง  ทุกอย่างเป็นไป

ตามกรอบของกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบเมื่อ

มีกรรมการมาตรวจสอบแล้ว 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ กล่าวว่า ในกฎหมายจ้ิมใครไม่ได้ 

เป็นเพียงคนวางหลักเกณฑ์ เม่ือหลักเกณฑ์

ออกมาไม่ต้องดูหน้าอินทร์หน้าพรหม ใครเข้า

หลักเกณฑ์ก็ได้รับการพิจารณา  ยกเว้นนักโทษ

บางคนอาจได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันตามความ

ประพฤติ  ใครเป็นนักโทษช้ันดีช้ันเลว โดยช้ัน

เลวเขาไม่ได้รับการลดโทษอยู่แล้ว  แต่ช้ันดีหรือ

ดีเย่ียมจะได้ลดตามลำาดับ

เมื่อถามว่า กรณีนายบุญทรงสังคมสงสัย

ได้รับโทษถึง 48 ปี เหตุใดตอนน้ีเหลือเพียง 10 

ปี นายวิษณุกล่าวว่า เป็นเพราะได้รับการลดโทษ

หน่ึงใน 3 ลงเรื่อยๆ ซ่ึงนายบุญทรงได้รับการลด

โทษมาถึง 3 คร้ังแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการอิสระ                                                                     

ชุดของนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานคณะกรรม 

การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมท่ี 

ต้ังข้ึนมาพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ี 

ขณะท่ีนายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาล

ยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องการลดโทษเป็นไปตาม

หลักการสากล ซ่ึงในต่างประเทศก็มีหลักการ

ลักษณะคล้ายๆ เช่นน้ี ซ่ึงทำาได้ ไม่เป็นความผิด

ในฐานะการใช้อำานาจฝ่ายบริหาร ส่วนจะลดโทษ

มากหรือน้อยแค่ไหนน้ัน เป็นอีกประเด็นท่ีจะต้อง

พิจารณาเรื่องของความเหมาะสมอีกที ว่าจะลด

มากน้อยและจำานวนความถ่ีแค่ไหน ศาลจะมี

อำานาจในการวางกำาหนดโทษ ซ่ึงเมื่อพ้นไปแล้ว 

ก็เป็นอำานาจราชทัณฑ์ 

“แต่อำานาจศาลของประเทศไทยก็จะ                                                      

ไม่เหมือนบางประเทศ อย่างเช่นศาลในสหรัฐ 

อเมริกา กฎหมายกำาหนดไว้เลยว่าคดีน้ีศาลจะ

ลดโทษได้เเค่ไหน แต่ประเทศไทยเรากฎหมาย

ไม่ได้เขียนไว้เเบบน้ัน จึงเป็นอำานาจของกรม

ราชทัณฑ์” โฆษกศาลยุติธรรมระบุ.

ตู่หยอด

 

รักษาความปลอดภัยข้ันสูงสุด พร้อมท้ังซักซ้อม

ขบวนรถ โดยมีตำารวจ ทหาร และอาสาสมัคร

ในพ้ืนท่ีคอยดูแลความปลอดภัยและอำานวย

ความสะดวก

ต่อมาเวลา 10.00 น. ท่ีอาคารศูนย์

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำาบลสะเตง 

อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พล.อ.ประยุทธ์

ตรวจติดตามงานด้านความม่ันคงและการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทันทีท่ีมาถึง

มีประชาชนชูป้ายและร้องเพลงบ้านเกิดเมือง

นอนต้อนรับ พร้อมมอบดอกกุหลาบให้กำาลังใจ 

จากน้ันนายกฯ กล่าวทักทายประชาชน

ว่า อัสลามมุอะลัยกุม ขอให้สันติเกิดข้ึนกับทุกคน 

วันน้ีมาด้วยความคิดถึงชาวใต้ และได้ติดตาม

การดำาเนินการต่างๆ มาโดยตลอด เพราะเป็น

พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหว ท้ังความม่ันคงเศรษฐกิจ 

และอนาคตยังมีโอกาสอีกมาก รัฐบาลพยายาม

เร่งแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้ ตราบใดท่ีตนยัง

เป็นรัฐบาลอยู่ จะทำาหน้าท่ีของตนในการแก้ไข

ปัญหาเดิม และสร้างส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนให้เป็น

รูปธรรม ตนถือว่าพวกเราทุกคนเป็นครอบครัว

เดียวกัน คือครอบครัวประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่

ภาคไหนศาสนาใด เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยสังคม

พหุวัฒนธรรม 

นายกฯ กล่าวช่วงหน่ึงถึงการแก้ไขปัญหา

อุตสาหกรรมจะนะว่า เช้าวันเดียวกันน้ีทำาเนียบ

รัฐบาลได้จัดรถส่งพ่ีน้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ิน

กลับไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือพ่ีน้องทุกคนจะได้

ปลอดภัย ยืนยันว่าเข้าใจกันแล้ว วันน้ีถือว่ามา

รับฟังความก้าวหน้าในการดำาเนินการ และตน

อยากสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้กับทุกคนเพื่อท่ีจะ

เดินหน้าไปด้วยกันได้

“ยืนยันว่าทุกอย่างในทางนโยบายท่ีกำา 

หนดมาในเรื่องการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม

จะนะ ทุกอย่างจะทำาได้หรือไม่ได้ก็ข้ึนอยู่กับ

ประชาชน”

นายกฯ กล่าวว่า มีแนวคิดท่ีจะสร้างถนน

สายใหม่ลงสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ ซ่ึงเป็นด้ามขวานของ

ประเทศ เพราะปัจจุบันเรามีเพียงถนนเส้นทาง

เดียว แต่ท้ังหมดต้องฟังความเห็นของประชาชน

ก่อน เพราะถ้าไม่ยอมรับต่อให้โครงการดีแค่ไหน

ก็เกิดข้ึนไม่ได้ เราต้องเคารพเสียงประชาชน 

สถาบันคือ Soft Power

“ยืนยันว่าผมในฐานะนายกฯ ไม่เคย

หยุดคิดต้ังแต่เข้ามาเป็นนายกฯ คร้ังแรก ส่ิง

ท่ีต้องการคือทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความ

สุข ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม 

สังคมจะต้องมีความเป็นธรรม มีพหุวัฒนธรรม 

ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่ิง

เหล่าน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 

มีรับส่ังกับผมว่า รัฐบาลมีหน้าท่ีทำาให้ประชาชน

มีความสุข มีความพึงพอใจ ผมรับพระบรม

ราโชบายของพระองค์ท่านมาโดยตลอด และ

พยายามทำาตลอดหลายปีท่ีผ่านมา บางอย่าง

ก้าวหน้าไปไกลมากจนไปสู่อนาคตได้ แต่บาง

อย่างยังพันกับปัญหาเดิมๆ จึงจำาเป็นต้องต้ังเป้า

หมายใหม่ในการทำางานต่อไปในปีงบประมาณ 

2565 และส่ิงท่ีรัฐบาลจะแก้ปัญหาได้ท้ังหมดทุก

เรื่อง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมโดยรัฐสนับสนุน”

“วันน้ีลองอ่านหนังสือพิมพ์ดู ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอะไรสักอย่าง มีแบบน้ี

ทุกวันในสื่อโทรทัศน์ อย่าไปอ่านหน้าการเมือง

เลยปวดหัว ดูอะไรท่ีเป็นประโยชน์กับเราดีกว่า 

ดูว่ามีประโยชน์ตรงไหน จะแก้ไขอย่างไร ทุก

คนต้องรู้จักการเรียนรู้และพัฒนา ตนไม่โทษใคร 

หรือเพราะเป็นความผิดของผมม้ังท่ีทำาให้ทุกคน

เรียนรู้ไม่ได้ ทุกวันน้ีทุกคนควรต้องใฝ่หาใฝ่รู้ว่า

วันน้ีรัฐบาลทำาอะไรบ้าง ในโซเชียลมีเดียมีอยู่

มากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีขัดแย้ง เรื่องท่ี

เป็นสาระไม่มีคนเข้าไปอ่าน”

“ประเทศไทยมีสมรรถนะทางการทหาร

เท่าอเมริกาหรือไม่ เป็นแค่นิดนึงของเขา แต่เรามี

วัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญ่ ส่ิงท่ีทำาให้เกิดวัฒนธรรมและ

อัตลักษณ์ข้ึนมาคือ ความเป็นชาติ ความมีศาสนา

ท่ีหลากหลาย และสถาบันพระมหากษัตริย์ น่ีคือ 

Soft Power ของเรา ต้องทำาให้ทุกคนยอมรับว่า

ประเทศไทยเป็นสุขได้ทุกวันน้ี เพราะเป็นแบบน้ี 

เราใช้กำาลังกันไม่ได้ เกิดปัญหาแล้ววันหน้ามีคน

มาแสวงหาประโยชน์ทุกที  อย่าทำาให้มันเกิดข้ึน 

มันต้องมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์กับความ

ขัดแย้งต่างๆ ท้ังปวง นายกฯ ไม่ต้องการสร้าง

ความขัดแย้งกับใคร” นายกฯ  กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้ทุกคนมี

ความฝันร่วมกัน ฝันดี ฝันในส่ิงท่ีดีๆ ถ้าเจอหน้า

ทะเลาะกันมันไม่น่ารัก มันโกรธไปก็เท่าน้ัน เจอ

หน้าก็ฮ่ึมๆ ใส่กัน ภรรยาก็ย้ิมหวานใส่สามี จะ

โกรธจะเคืองอะไรก็ขอให้ย้ิมไว้ก่อน สามีก็ดูแล

ครอบครัวให้ดี ก่อนนายกฯ จะกล่าวหยอกล้อ

กับประชาชนว่า ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือแคลเซียม คน

ภาคใต้มีลูกเยอะ ฟันจะเสีย ลูกเอาแคลเซียม

ไปใช้ เรื่องน้ีอย่าหัวเราะ เพราะถ้ามีลูกเยอะ

แคลเซียมแม่ก็ไปหมด ฟันก็เร่ิมร่วงไปเรื่อยๆ 

เพราะขาดแคลเซียม

นายกฯ กล่าวท้ิงท้ายด้วยว่า “ให้รู้ว่า                    

นายกฯ มาวันน้ีด้วยความคิดถึง คิดถึงจังฮู้” 

พร้อมระบุว่า การแก้ปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี

ตนพยายามมาหลายปีแล้วในการแก้ปัญหา และ

จะพยายามต่อไป 

จากน้ันนายกฯ ได้เดินทักทายประชาชน

และถ่ายภาพร่วมกัน  พร้อมกล่าวว่า “ขอเพียง

ความเข้าใจ กำาลังใจ นายกฯ ต้องการกำาลังใจ

เพียงเท่าน้ัน”

คิดถึงจังฮู้ 

ต่อมาเวลา 11.30 น. ท่ีห้องประชุมช้ัน 2                                                              

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน

ประชุมการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานด้านความ

ม่ันคง และด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                   

(ศอ.บต.), พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4, 

ผู้อำานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4, ผู้ว่า

ราชการจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, 

สตูล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

โดยนายกฯ ย้ำาว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์มุ่ง

ม่ันขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคง และงานด้าน

การพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกให้

เป็นเรื่องสำาคัญเร่งด่วน โดยกำาหนดเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิว่าเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีต้องลด

ลง ขณะท่ีอัตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อทุก

ด้าน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของทุก

ส่วนราชการร่วมกัน  เพื่อประโยชน์และความสุข

ของประชาชนและประเทศชาติต่อไปต้องสูงข้ึน

เมื่อเวลา 13.45 น. ท่ีศูนย์เรียนรู้การเพาะ

เล้ียงปูทะเล บ้านโต๊ะโสม ต.บางปู อ.ยะหร่ิง 

จ.ปัตตานี พล.อ.ประยุทธ์พบปะสมาชิกกลุ่มเล้ียง

ปูทะเล และประชาชนท่ีเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพเล้ียง

ปูทะเลไปยังอาชีพอื่น 

โดยนายกฯ กล่าวว่า วันน้ีพูดมาต้ังแต่

เช้า แต่ก็ยังไม่หายคิดถึง คิดถึงจังฮู้ วันน้ีเรา

อยู่ท่ามกลางพ่ีน้องไทยมุสลิม ไทยพุทธ อัสลาม

มุอะลัยกุมไทยมุสลิม สวัสดีไทยพุทธ เราต้อง

อยู่กันด้วยพหุวัฒนธรรมแบบน้ี  ต้องรักกันให้

ม่ัน จับมือกันเดินไปข้างหน้า นำาพาไปพร้อมกับ

รัฐบาล ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกับผม ไม่ร่วมมือกับ

นายกฯ ไม่ร่วมมือกับรัฐบาล มันก็จะช้าต้ังแต่

วันน้ี ซ่ึงเราช้าต่อไปไม่ได้อีกแล้ว นายกฯ ก็เป็น

คนใจร้อนด้วย ปัญหาเก่าก็อืดอาด ปัญหาใหม่ก็

เกิด แต่ถ้าประชาชนเข้าใจในหลักเณฑ์หลักการ

ก็จะเกิดความไว้วางใจซ่ึงกัน ยืนยันว่านายกฯ 

ซื่อตรงทุกเรื่อง ปรารถนาดีกับพวกเราทุกคน 

พยายามทำาอย่างเต็มท่ี ฝากไปยังข้าราชการทุก

คน ขอบคุณและให้กำาลังใจทุกคน เราต้องเป็น

ข้าราชการยุคใหม่ท่ีทำางานเชิงรุก มีวิสัยทัศน์ใน

การแก้ปัญหา อย่าทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากน้ันนายกฯ ได้

เย่ียมชมนิทรรศการการเล้ียงปูทะเลและอาชีพ

ท่ีเชื่อมโยงกับการเล้ียงปูทะเล โดยช่วงหน่ึงนา

ยกฯ ได้จับปูดำาโชว์พร้อมกล่าวว่า “ปูน็อกกันไป

หมดแล้วเพราะเสียงของฉัน  เด๋ียวต้องไปดูปูซัก

หน่อย” ก่อนท่ีนายกฯ จะให้ความสนใจกับเพศ

ของปู  โดยถามถึงลักษณะของเพศผู้และเพศเมีย 

พร้อมแสดงความพอใจเมื่อได้รับการรายงานว่า

ปูตัวเมียบางตัวจะเป็นปูกะเทยมาก่อน เมื่อลอก

คราบแล้วจะกลายเป็นปูเพศเมีย 

โดยนายกฯ กล่าวว่า “ปูเป็นกะเทยด้วย

หรือ” พร้อมกับดูปูอย่างสนใจ ก่อนท่ีจะโชว์

ฝีมือการทำาปูผัดผงกะหร่ี โดยระบุว่าการทำาเมนู

ดังกล่าวควรต้องใช้ไฟแรงเพื่อให้ปูสลบหน่อย 

พร้อมชมว่าหอมและกระเซ้า นายสุชาติ ชมกล่ิน 

รมว.แรงงานว่า “ให้ระวัง รมว.แรงงานหน่อย

เพราะชอบกินปู” ก่อนระบุว่า แม้ไม่ถนัดงานทำา

อาหารแต่ก็ต้องทำางานได้  เมื่อชาวบ้านทำาได้เรา

ก็ต้องทำาได้ พร้อมกล่าวอีกว่ามันน่ากินจริงๆ น่า

กิน เพราะอุทิศส่วนกุศลไปด้วย 

ท้ังน้ี ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจ นายกฯ 

และคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ.
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